
 
-ส ำเนำ- 

รำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี 
สมัยสำมัญ สมัยที ่๔ ครั้งที่ ๑ ประจ ำปี ๒๕๕๙ 
วันที่ ๒๗ ธันวำคม ๒๕๕๙ เวลำ ๐๙.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี 

***************** 
รำยนำมผู้มำประชุม 
 ๑. นายประเสริฐ ทับทิมทอง   ประธานสภาเทศบาล 
 ๒. นายสันติ นุ้ยเมือง   รองประธานสภาเทศบาล 
 ๓. นายจรวย คงท่าเรือ   สมาชิกสภาเทศบาล   
 ๔. นายณรงค์ ฉวมพรมอินทร์   สมาชิกสภาเทศบาล  
 ๕. นายทวีศักดิ์ ชูแก้ว   สมาชิกสภาเทศบาล 

๖. นายทิวา กุฏอินทร ์   สมาชิกสภาเทศบาล   
 ๗. นายนพดล  ประเสริฐ   สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๘. นายนัฐพงษ์  เตี่ยมังกรพันธุ์  สมาชิกสภาเทศบาล 

๙. นายประจักษ์ หนูแกล้ว  สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๐. นายพงษ์ศักดิ์ โพธิครูประเสริฐ สมาชิกสภาเทศบาล   

 ๑๑. นายพรเลิศ  สุทธิรักษ์  สมาชิกสภาเทศบาล  
 ๑๒. นายไพโรจน์  อภินิเวศ  สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๑๓. นายแฟง  สุวรรณบุตร  สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๑๔. นายรักพงษ์  แซ่ตั้ง   สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๑๕. นายวีระพงษ์  เจริญสุข  สมาชิกสภาเทศบาล 

๑๖. นายสมเกียรติ  แก้วประชานะรักษ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๑๗. นายสมบัติ  สมบูรณ์ลักขณา  สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๑๘. นายสากล  เพชรมีศรี  สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๑๙. นายส าเริง  ไพฑูรย์    สมาชิกสภาเทศบาล  

๒๐. นายสุเมธ  ประเสริฐสิริพงศ์   สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๒๑. นายสุวธัชัย  ศรีโพธ์ชัย  สมาชิกสภาเทศบาล  
 ๒๒. นายหัสชัย  เรืองนุ้ย   สมาชิกสภาเทศบาล 
 ๒๓. นายอภิรักษ์  พูลมาศ   สมาชิกสภาเทศบาล  
 ๒๔. นายสุริยะ แช่มศรีรัตน์  เลขานุการสภาเทศบาล 
รำยนำมผู้ไม่มำประชุม 
 ๑. นายมนัสวี  แซ่เตี้ยว   สมาชิกสภาเทศบาล (ลากิจ) 
รำยนำมผู้เข้ำร่วมประชุม  

คณะผู้บริหำร            
 ๑. นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล  นายกเทศมนตรี 
 ๒. นายเอกพจน์  ยอดพินิจ  รองนายกเทศมนตรี 



๒ 
 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ีสมยัสามญั  สมัยที่ ๔  ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕๙                                                                                                       
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 ๓. นางพิพิศน์  วัฒนาวีรชัย  รองนายกเทศมนตรี 
 ๔. นายสุฟ้าง  แซ่หว่อง   รองนายกเทศมนตรี 
 ที่ปรึกษำ/เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี 

๑. นายปรเมษฐ์  เผือกสุวรรณ  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
๒. นายยุทธวีร์  ทองค า   เลขานุการนายกเทศมนตรี 
๓. นายพิพัฒน์  ทวิชสังข์   เลขานุการนายกเทศมนตรี 
ปลัดเทศบำล/รองปลัดเทศบำล 
๑. นางจารุพรรณ สีรยาภรณ์  ปลัดเทศบาล 
๒. นางสุภาวดี ศรีเปารยะ   รองปลัดเทศบาล        
หัวหน้ำส่วนรำชกำร/ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
๑. นายสมชาย ชิดเชื้อ   ผอ.ส านักการศึกษา 
๒. นางสุวรรณ ีศรีวุฒินพกุล  ผอ.ส านักการสาธารณสุขฯ 
๓. นายจารึก วงศ์วานิช   ผอ.ส านักการช่าง 
๔. นางพรชนก ตู้บรรเทิง   ผอ.กองวิชาการและแผนงาน 
๕. นางพิมพ์วิมล จิตสงค ์           ผอ.กองสวัสดิการสังคม 
๖. นางอัจฉรา รัตนา   หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
๗. นางเบญญาภา มณีโชติ  รองผู้อ านวยการส านักการศึกษา 
๘. นายสุเวช  รุ่งแดง    ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาล  ๑ 
๙. นางสิริสมบูรณ์  อู่เงิน   ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาล  ๓ 
๑๐. นางวราณี สุภาตรี           รองผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาล  ๔ 
๑๑. น.ส.รัตนา บัวเพชร   ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาล  ๕ 
๑๒. นายชาตรี  บัวหยู   ผอ.สถานศึกษา ร.ร.กีฬาเทศบาลฯ 
๑๓. นายสุเทพ เจียมทิพย์   ผอ.ส่วนการโยธา 
๑๔. นายฐิติพันธ์  ล้อประเสริฐกุล  ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้าง 
๑๕. นางกิติมา เพียรเจริญศักดิ์  ผอ.ส่วนบริการสาธารณสุขฯ 
๑๖. นายถิรวัฒน์  สวุรรณบุตร  ผอ.ส่วนส่งเสริมสาธารณสุข 
๑๗. นางศิวนันท์ กุลจิรชัยวัฒน์  ผู้จัดการสถานธนานุบาล 

  เจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง/สื่อมวลชน/ประชำชนทั่วไป 
 ๑. นายธวชัชัย พรหมเพ็ญ   ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการศึกษา 
 ๒. นายพิระพงศ์ นาคครื้น   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 ๓. นางพิชยา ด่านปรีดานันท์  หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
 ๔. ว่าที่ร.ต.กิตติ  อุดมปัตยานุพงศ์  หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคาร 
 ๕. นางรัชฎาภรณ์ พรพลประชาสิทธิ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 ๖. นางอมรา พร้อมประเสริฐ  หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 
  ๗. นางวชิราภรณ์ จิตต์ณรงค์  นักพัฒนาการท่องเที่ยวช านาญการ 
 ๘. นายคุณาธิป บุญเรืองขาว  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ  



๓ 
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 ๙. นางยี่สุ่น  อินทร์จันทร์   นิติกรช านาญการ 
๑๐. นายสยาม  ภัทรศักดิ์สกุล  นิติกรช านาญการ 
๑๑. นายสมปอง  หยูมาก      นักผังเมืองช านาญการ 
๑๒. นายไวพจน์  เพ็ชรศรี   นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
๑๓. นายธีรวฒัน์ พรหมเพ็ญ  นักจัดการงานทะเบียนและบัตรช านาญการ 
๑๔. นางปิยนัยน์  นวลวัฒน์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน 

 ๑๕. นายปรีชา  เรืองหวาน          นักวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน  
 ๑๖. นางสาวเรณู นิยะกิจ   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 ๑๗. นางสาวจิราภรณ์  ด้วงเก้ือ  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
 ๑๘. นางสาวสิริพิมล  ขุมทอง  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
 ๑๙. นางสาวศศิธร  เตี่ยมังกรพันธุ์  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
 ๒๐. นางสาวจุฑาทิพย์  เครือทอง  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
 ๒๑. นางสาวอาทิตยา อินทร์จันทร์  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 ๒๒. สต.กิตติศักดิ์ บุญหาญ         ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 
 ๒๓. นางสาวชฎาพร นันทเกษตร  พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 ๒๔. นายณัฐพงษ์ จินาอุ   พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 ๒๕. นางสาวสุภาภรณ์ กลอมเสนาะ  พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 ๒๖. นางสาวกัลยารัตน์ ทาบสุวรรณ์ พนักงานจ้างทั่วไป 
 ๒๗. นางฟารีดา ตะปินา   พนักงานจ้างทั่วไป 
 ๒๘. นายศักดิ์สิทธิ์ ภิรมย์สมบัติ  พนักงานจ้างทั่วไป 
 ๒๙. นายวิษณุ ศรีวิเศษ   พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 ๓๐. นางสาวศศิมาภรณ์ พันธุ์เจริญ  พนักงานจ้างทั่วไป 
 ๓๑. นายพันธศักดิ์ ทรัพย์สิน  พนักงานจ้างทั่วไป 
  

เริ่มประชุม เวลำ ๐๙.๓๐ น.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

นำยสุริยะ แช่มศรีรัตน์ 
เลขำนุกำรสภำเทศบำล 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมาชิกสภาเทศบาล
นครสุราษฎร์ธานี และคณะผู้บริหารฯครับ บัดนี้สมาชิกสภาฯได้มาครบองค์
ประชุมแล้ว ขอกราบเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี         
จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไปครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 เมื่อสมาชิกฯมาครบองค์ประชุมเรียบร้อยแล้ว ผมขอเปิดการประชุมครับ          
ขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาล ครับ 

นำยสุริยะ แช่มศรีรัตน์ 
เลขำนุกำรสภำเทศบำล 

             หนังสือจากกิจการสภาเทศบาล ที่ สฎ ๕๒๐๐๑/ว ๒๑๕                  
๑๖ ธันวาคม  ๒๕๕๙ 
เรื่อง ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  สมัยสามัญ สมัยที่ ๔  
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 ครั้งที่ ๑ ประจ าปี  ๒๕๕๙ 
เรียน สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
อ้างถึง หนังสืองานกิจการสภาเทศบาล ที่ สฎ ๕๒๐๐๑/ว ๑๗๗  
 ลงวันที่  ๘   พฤศจิกายน   ๒๕๕๙ 
 
สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑.  ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล   จ านวน   ๑     ฉบับ 
  ๒.  ระเบียบวาระการประชุม       จ านวน   ๑     ฉบับ 
  ๓.  ส าเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยวิสามัญ  
สมัยที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙จ านวน    ๑     เล่ม 
   ๔.  ญัตติ        จ านวน    ๒๗    ญัตติ 
 

   ตามที่งานกิจการสภาเทศบาล ได้ส่งประกาศเรียกประชุมสภา
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจ าปี ๒๕๕๙ นั้น 
 

   เพ่ื อป ฏิ บั ติ ให้ เป็ น ไป ตามความ ในมาตรา ๒ ๕   แห่ ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. 
๒๕๕๒  และข้อ ๒๒ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
เรียกประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ  สมัยที่ ๔  ประจ าปี 
๒๕๕๙ ตั้งแต่วันที่ ๑  ธันวาคม ๒๕๕๙  มีก าหนด ๓๐ วัน ประธานสภา
เทศบาลได้แจ้งนัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔  ครั้งที่ ๑ ประจ าปี 
๒๕๕๙   ในวันที่ ๒๗ ธันวาคม  ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภา
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ชั้น  ๒   รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมา
พร้อมนี้ 
  

  ขอแสดงความนับถือ 
 

                    ประเสริฐ ทบัทิมทอง 
                   (นายประเสริฐ ทับทิมทอง) 

              ประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 

  ระเบียบวำระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธำนจะแจ้งต่อที่ประชุม 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบ  ไม่มีนะครับ 
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 ระเบียบวำระที่  ๒ เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลนคร
สุรำษฎร์ธำนี  

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล  

 ต่อไปเข้าสู่ ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุม        
สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ ๑ ประจ าปี 255๙ 
เมื่อวันที่ 1๖ กันยายน 2559 มีสมาชิกสภาเทศบาลฯใดขอแก้ไขรายงานการ
ประชุมอีกบ้างครับ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด
รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยวิสามัญ    สมัยที่ 
1 ครั้งที่ ๑ ประจ าปี 255๙ เมื่อวันที่ 1๖ กันยายน 2559 กรุณายกมือครับ 
 สรุปสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติรับรองรายงานการประชุมสภา
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕๙  เมื่อวันที่๑๖ 
กันยายน ๒๕๕๙  ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จ านวน ๒๒เสียง งดออกเสียง
จ านวน ๑ เสียง   

มติประชุม  สภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี มีมติรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำ
เทศบำลนครสุ รำษฎร์ธำนี  สมัยวิสำมัญ สมัยที่  ๑  ประจ ำปี  ๒๕๕๙             
เม่ือวันที่ ๑๖ กันยำยน ๒๕๕๙  ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จ ำนวน ๒๒ เสียง 
งดออกเสียงจ ำนวน ๑ เสียง  ในกำรประชุมสภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี 
สมัยสำมัญ สมัยที่ ๔ ประจ ำปี ๒๕๕๙  เม่ือวันที่ ๒๗ ธันวำคม ๒๕๕๙       
ณ ห้องประชุมสภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี 

 
 

 ระเบียบวำระท่ี ๓ เรื่องกระทู้ถำมดังนี้ 
 3.1 นายทิวา  กุฏอินทร์ สมาชิกสภาเทศบาล เรื่อง โครงการประเพณี
ชักพระ – ทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจ าปี 2559 ได้มี
การเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวนเท่าไร อย่างไร และขอให้ชี้แจงรายละเอียด
ดังกล่าว 
 3.2 นายสุวัธชัย  ศรีโพธิ์ชัย  สมาชิกสภาเทศบาล  เรื่อง ขอทราบ
รายละเอียดการ ก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
(ศูนย์ตาปี) ได้ด าเนินการถึงขั้นตอนใดและเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างและเอกสาร
ที่ชี้แจงเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น, รายละเอียดเอกสาร แบบแปลน การก่อสร้าง การ
ส่งมอบงาน ในเรื่องแผ่นพ้ืน (โป๊ะเหล็ก) ของตลาดนัดตลาดน้ าบ้านดอน และ
คณะผู้บริหารได้มีแนวทางการแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณแยกศาลหลักเมือง 
(ทางไปฝั่งบางใบไม้) และได้มีโครงการอะไรบ้างที่เกี่ยวกับการแก้ไขจราจรใน
ถนนเส้นดังกล่าว 
 3.3 นายนัฐพงษ์  เตี่ยมังกรพันธุ์ สมาชิกสภาเทศบาล เรื่อง ขอทราบ
รายละเอียดและ ขั้นตอนแผนงานการจัดเก็บขยะมูลฝอยของเทศบาลนคร     
สุราษฎร์ธานี รายละเอียดเกี่ยวกับ เรื่ อ ง ค ดี ค ว า ม ที่ เท ศ บ า ล ได้ ด า เนิ น            



๖ 
 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ีสมยัสามญั  สมัยที่ ๔  ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕๙                                                                                                       
วันที่  ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

 

การฟ้องร้อง จ านวนกี่คดีและแต่ละคดีความอยู่ในขั้นตอนการด าเนินการ              
อย่างไรบ้าง  

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 การตั้งกระทู้ถาม ขอเชิญครับคุณทิวา ครับ 

นำยทิวำ กุฏอินทร์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 
 

 เรียนท่านประธานสภาเพ่ือนสมาชิกผมนายทิวา กุฏอินทร์ สมาชิกสภา
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ขอตั้งกระทู้ถามเกี่ยวกับโครงการประเพณีชักพระ 
ทอดผ้าป่า แข่งเรือยาว ประจ า ปี  ๒๕๕๙  การด าเนินการงานเบิกจ่าย
งบประมาณ อย่างไร ขอให้ชี้แจงรายละเอียดโครงการดังกล่าว 

นำยธีระกิจ หวังมุติตำกุล
นำยกเทศมนตรี 

 เรียนท่านประธานตามที่ท่านสมาชิกได้สอบถามขอตั้งกระทู้ถาม 
เกี่ยวกับโครงการประเพณีชักพระ ทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาวประจ า ปี ๒๕๕๙ 
ซึ่งตอนนี้ ได้เบิกงบประมาณ ๔,๔๓๙,๑๑๙.๕๗ บาท  
 รำยละเอียด ดังนี้ 
1. การประสัมพันธ์ 
    1.1 ประชาสัมพันธ์โทรทัศน์  
          - ผู้รับจ้างจะต้องผลิตสปอตโฆษณาทางโทรทัศน์ ความยาวไม่น้อยกว่า                         
30 วินาที ฯลฯ  จ านวนเงิน  200,000 บาท 
          - ผู้รับจ้างจะต้องน าสารคดี “งานชักพระ–ทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาว”
จ านวน 1 ตอน จ านวนเงิน 100,000 บาท 

1.2 ประชาสัมพันธ์วิทยุกระจายเสียง จ านวนเงิน 166,500 บาท 
1.3 ประชาสัมพันธ์ทั่วไป จ านวนเงิน 425,000บาท 

2.จัดให้มีพิธีฉลองถ้วยพระราชทานฯ ตามวัน เวลา สถานที่ ที่เทศบาลนคร            
สุราษฎร์ธานีก าหนด ผู้รับจ้างต้องด าเนินการ 

2.1 ขบวนแห่ประกอบ ด้วยจัดถ้วยพระราชทานฯ จ านวนเงิน 36,000 บาท 
3.จัดให้มีชักพุ่มผ้าป่าหน้าบ้าน พุ่มเมือง ตามวัน เวลา สถานที่ ที่เทศบาลนคร 
สุราษฎร์ธานีก าหนด ผู้รับจ้างต้องด าเนินการ ดังนี้ 

3.1 พุ่มตัวอย่าง พุ่มหน้าบ้าน พุ่มหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย 
 - จัดให้มีพุ่มผ้าป่าส าหรับหน่วยงานต่างๆ และนักท่องเที่ยว ฯลฯ 

จ านวนเงิน 150,000 บาท 
 - เชิญชวนคนในเทศบาลฯ ตั้งพุ่มไม่น้อยกว่า 900 พุ่ม จ านวนเงิน 

50,000 บาท 
 -จัดให้มีพุ่มผ้าป่าบริเวณใต้พุ่มเมืองพร้อมตกแต่งพุ่มฯ 10ชิ้น/พุ่ม 

จ านวนเงิน 50,000 บาท 
3.2 พิธีทางศาสนา  ประกอบด้วย  
 - จัดให้มีเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ จ านวนเงิน 30,000บาท 
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 - จัดให้มีชุดรับแขก จ านวน 3 ชุด ส าหรับประธานในพิธี และแขกผู้มี
เกียรต ิจ านวน 300 ตัว ส าหรับผู้เข้าร่วม จ านวนเงิน 19,500 บาท 

 - จัดให้มีพระสงฆ์มาประกอบพิธีชักพุ่ม จ านวน 4 รูป พร้อมจัดที่นั่ง
ส าหรับพระสงฆ์ จ านวนเงิน 5,500 บาท 

 -จัดให้มีพิธีกรสงฆ์ น าประกอบพิธีทางศาสนา จ านวน 1 คน จ านวน
เงิน  1,000 บาท 
4. จัดให้มีการประกวดพุ่มผ้าป่า จ านวน 3 ประเภท คือ ประเภทประชาชน
สถาบัน และชิงถ้วยพระราชทานฯ ตามวันและเวลาที่ตามวัน เวลา สถานที่ ที่
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีก าหนด ผู้รับจ้างต้องด าเนินการ 
-ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส าหรับโล่ ธงรางวัล จ านวนเงิน 18,000 บาท 
5.จัดให้มีพิธีด าเนินงานประเพณีชักพระ ตามวัน เวลา สถานที่ ที่เทศบาลนคร            
สุราษฎร์ธานีก าหนด ผู้รับจ้างต้องด าเนินการ 

5.1ขบวนแห่ ประกอบด้วย  
 - จัดให้มีขบวนอาณาจักรศรีวัยน าขบวน จ านวน 1 ขบวน ฯลฯ 

จ านวนเงิน 18,000 บาท  
 -ตกแต่งรถพนมพระให้กับวัดในเขตเทศบาล จ านวน 6 วัด เพ่ือใช้เป็น

รถตัวอย่างน าขบวน จ านวนเงิน 600,000 บาท 
5.2 พิธีเปิดงาน ประกอบด้วย 
 -จัดให้มีเวที เต็นท์ขนาดกลาง พร้อมเครื่องเสียงระบบไฟ ไวนิลติดบน

เวทีในพิธีเปิดงานฯ พร้อมดอกไม้ตกแต่ง จ านวนเงิน 130,000 บาท 
 -จัดให้มีเต็นท์กองอ านวยการ พร้อมประดับตกแต่ง จ านวน 2 เต็นท์ 

จ านวนเงิน 5,000 บาท 
 -จัดให้มีชุดรับแขกพร้อมโต๊ะรับแขก และดอกไม้ตกแต่งโต๊ะรับแขก 

จ านวน 3 ชุด ส าหรับประชาชนและแขกผู้มีเกียรติ และเก้าอ้ี จ านวน 700 ตัว 
ส าหรับผู้มาร่วมงาน  จ านวนเงิน 43,000 บาท 

 -จัดให้มีพิธีกรชาย  จ านวน 1 คน ฯ จ านวนเงิน 3,000 บาท 
 -จัดให้มีพนักงานจัดและอัญเชิญโล่ , เกียรติบัตร จ านวนไม่น้อยกว่า 3 

คน จ านวนเงิน 6,000 บาท 
 -จัดให้มีสถานที่ส าหรับพิธีสงฆ์ 9รูป ประกอบพิธีทางศาสนา พร้อม

ด้วยเครื่องไทยธรรม ดอกไม้ รูปเทียนส าหรับโต๊ะหมู่บูชา จ านวนเงิน 25,000 บาท 
 -จัดให้มีพิธีกรสงฆ์ น าประกอบพิธีทางศาสนา จ านวนเงิน 1,000 บาท 
 -จัดให้มีอาหารว่างเครื่องดื่ม ในพิธีเปิดงาน จ านวนไม่น้อยกว่า 2,000 

ชุด จ านวนเงิน 100,000 บาท 
 -ตกแต่งไฟประดับและไฟส่องสว่าง บริเวณเวทีพิธีเปิดงาน และจุดจอด

เรือพนมพระฯ จ านวนเงิน 100,000 บาท 
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7.จัดให้มีการแข่งขันเรือยาว ตามวัน เวลา สถานที่ ที่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ก าหนด ผู้รับจ้างต้องด าเนินการ 

7.1 จัดการแข่งขันเรือยาวประเภทต่างๆจ านวนเงิน 27,000 บาท 
7.2 จัดให้มีการประกวดเรือแต่ง จ านวนเงิน 7,500 บาท 

8. จัดงานอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง ผู้รับจ้างต้องด าเนินการดังนี้ 
8.1 จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทุกจุดที่จัดงานตลอดเวลาที่                 

มีงาน ตั้งแต่วันที่ 13-21 ตุลาคม 2559 จ านวนเงิน 150,000 บาท 
8.2 รับผิดชอบค่าสาธารณูปโภคและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทีเกิดขึ้น เช่นค่าน้ าค่า

ไฟ ค่าท าความสะอาดฯ จ านวนเงิน 984,000 บาท 
8.3 บันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวทุกกิจกรรม จ านวนเงิน 49,998 บาท 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,500,998 บำท 
ตามรายละเอียดครับ รายงานได้ส่งให้ สตง.  ทราบ เพราะ สตง.ได้ตรวจสอบ
มาแล้วนะครับ  

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ทั้งหมดท่ีผู้บริหารได้กล่าวรายงานมานั้น คือรายละเอียดนะครับ 

นำยทิวำ  กุฏอินทร์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 
 

 ผมไม่ได้ติดใจ อะไรแต่กลัวเรื่องราวต่างๆเนื่องจากมีหนังสือสั่งการมา
จากจังหวัด มาคนที่บังคับไม่เป็นไรคนที่กระท าเป็ นบุคคลที่ผิดอย่างน้อย
ข้าราชการบางคนไม่เหมือนนักการเมืองบางคนบรรจุจะปลดเกษียณ แล้วหาก
เกิดเหตุการณ์ที่โดนออกด้วยเรื่องที่ไม่ดีก็เป็นห่วง ครอบครัว นะครับ ผมไม่ได้
ติดใจอะไรนะครับที่ได้ชี้แจงมา ขอบคุณมากนะครับ  

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ต่อไปเป็นกระทู้ถามของคุณสุวัธชัย   ศรีโพธิ์ชัย  สมาชิกสภาเทศบาล
นครสุราษฎร์ธานี 

นำยสุวัธชัย ศรีโพธิ์ชัย 
สมำชิกสภำเทศบำล 
  

 เรียนท่านประธานสภา ท่านผู้บริหารท่านปลัด และหัวหน้าก่อนจะถาม
ผมได้เขียนชัดเจนว่าขอเอกสารก่อนการประชุมสภา วันนี้เอกสารสักฉบับยัง
ไม่ได้รับวันนี้ได้ยื่นกะทู้ถาม ๓ หัวข้อ แต่ตกหล่นในหัวข้อที่ผมถามถ้าอ่านหมด
เลย หรือให้อ่านรายข้อครับให้ผมอ่านแบบไหนอ่านเป็นรายหัวข้อไหนครับแต่
ตอนนี้ขอให้เพ่ิมเนื่องจากไม่มีในระเบียบวาระการประชุมหัวข้อที่ ๓ และถนน
หน้าเมืองเส้นทางตั้งแต่ถนนหน้าเมืองถึงหน้าโรงเรียนธิดาแม่พระ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ข้อให้อ่านเป็นหัวข้อ 

นำยสุวัธชัย ศรีโพธิ์ชัย 
สมำชิกสภำเทศบำล 
 

 หัวข้อที่ ๓  และถนนหน้าเมืองเส้นทางตั้งแต่ หน้าวัดพัฒนาราม ถนน
หน้าเมือง ถึงหน้าโรงเรียนธิดาแม่พระ มันตกหล่นไปครับไม่มีในระเบียบวาระ
การประชุมมันตกหล่นให้ผมท าอย่างไร ครับ  
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นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

  
 ถามได้เลยนะครับถามได้เลยครับ 

นำยสุวัธชัย ศรีโพธิ์ชัย 
สมำชิกสภำเทศบำล 
 

 ก่อนจะถาม ผมได้แนบ และเขียนชัดเจนว่า ขอเอกสารก่อนการประชุม
สภาจนถึงขณะนี้มีการประชุมสภา ณ ตอนนี้ เริ่มการประชุมมาแล้ว ๑ ชั่วโมง
ผมยังไม่ได้เอกสารสักฉบับ ไม่ทราบว่าจะให้ถามอย่างไร ผมขอปรึกษานะครับ  

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 
 

 ผมขอในกระทู้มาแล้ว ว่าจัดเอกสารให้ผู้ตั้งกระทู้ถามด้วยนะครับหาก
วันนี้ยังไม่มีก็ต้องถามสดๆ ได้นะครับเนื่องจากไม่มีเอกสารในมือหากถาม แล้ว
ตอบกันตรงไป ตรงมาได้ไหมครับ ไม่ทราบเจ้าหน้าที่ได้เตรียมเอกสาร   ไว้ให้
แล้ วหรือยั งหาก เตรียมเอกสารไว้แล้ วก็ขอเชิญ นะครับ เอามาให้ ผู้ ตั้ ง            
กระทู้ถาม  

นำยสุวัธชัย  ศรีโพธิ์ชัย 
สมำชิกสภำเทศบำล 
 

 ผมไม่อยากให้เป็นบรรทัดฐานของการท างาน ผมได้เขียนเอกสารตั้งแต่
วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๒๐น.  ท าตามขั้นตอน พยายามให้ถูก
ขั้นตอนมากที่สุดหากให้อ่านคงอ่านไม่ทัน  คงต้องท าตามที่ท่านประธานแนะน า
เพ่ือนสมาชิกที่เคยผ่านมาตอนนี้เราได้ผู้น าคนใหม่ ผมว่าท่านควรไปดูตัวนี้มากๆ 
ท่านเป็นผู้น าคนใหม่ป้ายแดง นะครับ ขออนุญาตไม่กล่าวนามอันดับแรกที่ยื่น
กระทู้มานะครับ  
 ๑.ขอทราบรายละเอียดการก่อสร้างศูนย์บริการเทศบาลสาธารณสุข
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (ศูนย์ตาปี)ได้ด าเนินการถึงขั้นตอนใดและขอทราบ
รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างคงไม่ต้องถึงเอกสารแล้วขอให้ท่านชี้แจง 
รายละเอียด นะครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญท่านนายก นะครับ ขอเชิญครับ  

นำยธีระกิจ หวังมุทิตำกุล 
นำยกเทศมนตรี 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ครับ โครงการปรับปรุงก่อสร้าง
ศูนย์บริการสาธารณสุข ๑ นะครับ งบประมาณของปี 2556 ก่อหนี้ผูกพัน 
กรณีไม่ก่อหนี้ผูกพัน เพ่ือจ่ายในงบประมาณ 57 สัญญาจ้างนะครับ 29 
กรกฎาคม 2558 เริ่มท าสัญญา 30 กรกฎาคม 2558 สิ้นสุดสัญญา 27 
เมษายน พ.ศ.2560 ก าหนดงวดงาน 13 งวด ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการเจาะ
เข็มนะครับ เจาะเข็ม 4.50 เซนติเมตร ใช้ความยาวของเข็มครับ ขณะนี้ขอ 
ทางผู้รับเหมาขอเปลี่ยนแปลงรากฐานนะครับ ซึ่งตรงนี้ขอชี้แจงให้ท่านสมาชิก
ว่า ผู้รับเหมาซึ่งมีปัญหามาก นะครับ เรื่องฐานราก ซึ่งประกอบไปด้วย เรา
ก าหนด 15 เมตร พอไปเจาะเขาบอก 17 เมตร ขอเงินเพ่ิม เราก็ไม่มีเงินให้ 
เรายืนยันทางกองช่าง ของเราก็ยืนยันว่าเราให้ด าเนินการตามแบบ แต่เมื่อ
ยืนยันตามแบบเสร็จ เวลาไปเจาะก็ไปเจาะจริงๆ ได้ 13 เมตร เพราะไปเจอน้ า
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ซึ่งมันไม่ใช่หน้าที่ของเรา ไม่ใช่อุปสรรคของเรา เราก็ยืนยันอยู่ แต่ล่าสุดก็เจาะ
ได้แค่ 10 เมตร เจอดาน ถ้านั้นไปเจอดาน คณะกรรมการของที่ผมได้พูดคุยกับ
คณะกรรมการ แล้วก็ช่างควบคุมงานก็ยืนยันแล้ว ณ ตรงนี้ เวลานี้นะครับ ขอ
ยืนยันว่าให้ทางผู้รับเหมาให้ด าเนินการตามแบบ ไม่แก้ไขครับ ให้ตามแบบและ
ก็เราจะมาเพ่ิมเติมเรื่องเสาเข็มไหนต้นไหนมีปัญหา เพราะมันไม่มีสิ้นสุด 
เพราะว่าพอไปเจาะต้นหนึ่งเจอปัญหามันหยุดไป 3 เดือน 6 เดือน มาแก้ไข ยื่น
ขอหยุดแต่ครั้งนี้เรายืนยันไปแล้ว ให้เขา เจาะไปตามแบบ 15 เมตร 40 ให้
ตามแบบแต่ถ้าว่าตรงไหน ท าไม่ได้ หลุมไหนที่ว่าเจอดาน เราจะเอามาเพ่ิม ค่อย
มาเพ่ิมเติมแบบอีกครั้งหนึ่ง ขอแจ้งให้ท่านสมาชิก น่าจะเร็วขึ้นแล้วครับ    

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญครับ คุณสุวัธชัย ครับ ที่จะถามต่อก็ขอเชิญครับ  

นำยสุวัธชัย ศรีโพธิ์ชัย 
สมำชิกสภำเทศบำล 
 

 ครับ ก็ได้ฟังท่านผู้บริหารชี้แจงว่าศูนย์อนามัยตาปี น่าจะเร็วขึ้น นะ
ครับ ก่อนที่น่าจะเร็วขึ้นนี่ ท่านต้องฟังก่อนนะครับว่า ศูนย์อนามัยตาปีของเรานี่ 
ความเป็นมามีอะไรมาบ้าง มาอย่างไรก่อนจะมาเป็นศูนย์อนามัยตาปี ที่รับใช้
ประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีของเรา นะครับ ผู้หลักผู้ใหญ่
หลายๆท่าน ก็เติบโตมา คนแถวนี้ก็เติบโตมากับศูนย์อนามัยตาปี นะครับ ได้ใช้
บริการกันมากมาย ท่านรู้ไหมครับว่าศูนย์อนามัยตาปี ของเรานี่นะครับ 
รับผิดชอบทั้งหมด 10 ชุมชน อันนี้เป็นเอกสารอ้างอิง ผมได้ขออนุญาต ไปขอ
มาจากศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีศูนย์ตาปี เป็นการเก็บ
ข้อมูลสถิติ นะครับ โรงเรียนที่รับผิดชอบ นะครับ 6 โรง ผมไม่ขอเอ่ยนามนะ
ครับ วัดที่รับผิดชอบ 5 โรง มีประชากร 25,000 นะครับ โดยทั้งนี้ นะครับ 
ศูนย์อนามัยตาปีนะครับ ได้ดูแลรับผิดชอบป้องกัน นะครับ รักษาพยาบาล 
ส่งเสริม ฟ้ืนฟู ทั้งเชิงรุกเชิงรับ ภายในศูนย์บริการ นะครับ อาคารแห่งนี้นะครับ 
ดูแลพ่อแม่พ่ีน้องประชาชนเรา ปีละ 10,000 กว่าคน หลังจากที่เราได้มี
โครงการพัฒนาปรับปรุงอาคารเพ่ือจะรองรับประชาชนในเขตเทศบาลนคร     
สุราษฎร์ธานี ให้มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด เราได้ย้ายศูนย์อนามัยตาปี มาไว้
ที่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีหรือ ณ วันนี้ที่เราเรียกอาคารเอนกประสงค์ ขอ
เท้าความนิดหนึ่งนะครับ เพ่ือจะได้รองรับประชาชนนะครับ แต่ท่านรู้ไหมครับ 
ความไม่สะดวกสบายมันเกิดขึ้นมามากมาย ทุกคนเฝ้ารอศูนย์อนามัยใหม่ โดย
วิสัยทัศน์ของทางท่านผู้บริหาร และเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
แห่งนี้ ที่ได้ผ่านโครงการดีๆ จัดท า มีการจัดซื้อจัดจ้างอย่างถูกต้อง แต่ก็มาติด
ปัญหา ที่ไม่น่าจะติดปัญหา แล้ววันนี้ พวกเรารู้ปัญหาอยู่แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้น 
แล้วทุกคนก็ยังมาเถียงกันที่เอกสาร เถียงกันที่เรื่องนั้น นาย ก คนนั้น นาย ข 
คนนี้  แต่ประชาชนจะต้องรอท่าน ในการท างาน ในการคิด คิดจะพัฒนา
เทศบาลของเรา ที่จะดูแลเทศบาลของเรา ผมถามค าหนึ่งครับ ตอนพวกเราไป
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หาเสียง เรารับปากกับพวกท่านอย่างดี เราจะพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ของเราให้ก้าวหน้า พัฒนาให้เร็ว ฉับไวจับต้องได้ แค่เรามาเจอปัญหาบางเรื่อง
บางราว ที่น่าจะท าให้ได้ดีกว่านี้แต่เราก็ท าได้ไม่ดี ท่านอย่าบอกนะครับว่าท่าน
ไม่มีความรู้ทางด้านการก่อสร้าง ท่านอย่าบอกนะครับว่าท่านเพ่ิงมาเป็น
ผู้บริหาร ปีนี้เข้าเดินปีที่ 5 5ปี กับ 4 เดือน นะครับ ตอนนี้เราพัฒนากันได้
ขนาดไหน นะครับ ประชาชนพ่อแม่พ่ีน้องในเขตเทศบาล ต้องเฝ้ารออีกนาน
ขนาดไหน ท่านประธานสภาครับ ท่านดูรูปที่ผมส่งให้ท่านดู แผ่นหน้าเลยครับ 
ท่านเห็นแล้วใช่ไหมครับ เป็นการรื้อถอน เหลือแต่โครงสร้าง แต่ไม่มี ไม่มีอะไร
ครับ ไม่มีผู้รับเหมา หรือเจ้าหน้าที่ หรือป้ายอะไรที่จะไปอธิบายว่า ท าไมมันปิด
ด้วยสังกะสีกับแผ่นอะไรบางอย่าง ใช้ระยะเวลาในการท างานนานมาก หลังจาก
รื้อเสร็จแล้วไม่มีการท าอะไรเลย ชาวบ้านก็ถามมา ในฐานะตัวแทนประชาชนที่
เขาเลือกมาแล้ว เขต 1 ว่าศูนย์อนามัยตาปีนี้ เมื่อไรจะเริ่มท า จะท าได้เมื่อไร 
จะอะไรอย่างไร ช่วยไปขึ้นป้ายติดสิครับ ว่ามันติดปัญหาอย่างที่ท่านพูดอย่างที่
เมื่อกี้ ผมก็ดีใจ ว่าวันนี้ท่านได้อธิบายว่า ติดปัญหาเพราะเสาเข็ม โอเค ก็ได้ไป
อธิบายเขาต่อว่าเสาเข็มนี่มันตัวปัญหา มันไม่ได้เรื่อง ยาว 13 เมตรบ้าง 15 
เมตรบ้าง 17 เมตรบ้าง หรือจะมีปัญหามากน้อยขนาดไหนผมไม่ทราบ แต่มัน
เป็นการพิสูจน์ความสามารถของท่านผู้บริหารว่า ท่านจะบริหารงานได้ก้ าว
กระโดดขนาดไหน จะดีมากน้อยขนาดไหน นะครับ จุดเด่น จุดด้อย จุดขายของ
ท่านคืออะไร ท่านต้องตอบประชาชนให้ได้ นะครับ ผมไม่ได้ไปตอแยครับ เรื่อง
ฝ่ายวิศวกรรม เจ้าหน้าที่ หัวหน้าส่วน มันไม่ใช่หน้าที่ผม    

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ก็ขอให้กระชับสักนิดหนึ่งนะครับ     

นำยสุวัธชัย ศรีโพธิ์ชัย 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 ได้ครับ ก็ถ้าเอากระชับสั้นๆ เลยก็บอก ฝากไว้เลยครับว่า วันนี้ท่าน
ผู้บริหาร เมื่อกี้ได้รับปากแล้วว่า น่าจะเร็วขึ้น ผมก็ได้ไปตอบชาวบ้านได้ว่า สั้นๆ
ว่า ที่เร็วขึ้นเพราะตอนนี้ปัญหาเรื่องเสาเข็ม 13 เมตร 14 เมตร 15 เมตร 17 
เมตร จบไปแล้วครับท่าน ขอบคุณครับ ในหัวข้อนี้ ต่อเลยนะครับ ข้อ 2 นะ
ครับ ขอทราบรายละเอียดเอกสารแบบแปลนการก่อสร้าง การจัดซื้อจัดจ้าง 
การส่งมอบงาน ตรวจรับงาน ในเรื่องแผ่นพ้ืน โป๊ะเหล็กของตลาดนัดตลาดน้ า
บ้านดอน (ขอเอกสารก่อนวันประชุมสภาด้วยครับ) ครับ ถามแล้วครับ      

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญครับ ท่านนายก ครับ  

นำยธีระกิจ หวังมุทิตำกุล 
นำยกเทศมนตรี 

 เรียนท่านสมาชิกและท่านประธาน และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับ 
จากที่ตั้งกระทู้ขอทราบรายละเอียดเอกสารแบบแปลนก่อสร้าง จัดซื้อจัดจ้าง 
ส่งมอบงาน และตรวจรับงานในแผ่นพ้ืน โป๊ะเหล็ก ของตลาดน้ านะครับ ซึ่งการ
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ไปตรวจรับงานนะครับ ของคณะกรรมการ ที่มีนามที่เรื่องแผ่นพ้ืน 100 แผ่น 
นะครับ ของแผ่นพ้ืนเหล็ก รายละเอียดตามสัญญานะครับ ซึ่ง 100 แผ่น นี้ได้
ท าสัญญากับบริษัท โสรยาคอนสตรัคชั่น นะครับ เป็นผู้ท าแผ่นพ้ืน 100 แผ่น 
เป็นเงิน 749,000 บาท ครับ ก็ได้ส่งไปเรียบร้อย นะครับ ตามสัญญาซื้อขาย
ลง ณ วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2556 ครับ ก็ได้ท าการเป็นที่เรียบร้อย ส่งกัน
เป็นที่เรียบร้อย เป็นเงิน 750,000 บาท ส่วนเอกสาร จริงๆ ก็ตามที่ว่านะครับ
ว่า ไม่ส่ง ก็ขอส่งตรงนี้ ให้กับท่านสมาชิก นะครับ        

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญครับ คุณสุวัธชัย ครับ      

นำยสุวัธชัย ศรีโพธิ์ชัย 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 ครับ ก็ได้เอกสารมาเมื่อสักครู่นี้ นะครับ ก็ดูโดยภาพรวม สิ่งที่ผมจะ
ถามท่านผู้บริหารครับว่า ก็ให้ผมมาดูด้วยความรวดเร็วขนาดนี้ ผมดูแบบ ดู
อะไร ก็คงจะบอกรายละเอียด ผมขอไปดูด้านหลังเลยแล้วกันนะครับ เอกสาร
ชิ้นนี้มีการจัดซื้อจัดจ้าง นะครับ วันที่ 9 สิงหาคม 2556 นะครับ 100 แผ่น 
ท าเสร็จวันที่เท่าไรครับ สัญญาซื้อขาย 77/2556 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 
2556 นะครับ ชื่อตามบริษัทที่แนบมาในเอกสารจ านวน 749,000 บาท  
100 แผ่น ขนาดของเหล็กมีความหนาอะไรบ้าง เดียวขอดูก่อนนะครับ เพราะดู
ไม่ทันจริงๆ ครับ ผมถามท่านผู้บริหารเลยดีกว่าครับ ให้ผมดู ผมก็ดูไม่ทัน ใน
แบบนี้ ขนาดแผ่นพ้ืนระบุว่าเหล็กหนากี่มิล ขอบเหล็กหนากี่มิล ไซส์ขนาดไหน
บ้าง ครับผม    

นำยธีระกิจ หวังมุทิตำกุล 
นำยกเทศมนตรี 

 ขออนุญาตท่านประธาน ให้เจ้าหน้าที่ชี้แจง เรื่องดังกล่าว 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญครับ ถ้าว่าเจ้าหน้าที่ มีแบบแปลนที่จะ คุณสุวัธชัย ครับ ทาง
ฝ่ายนายก จะขออนุญาตให้เจ้าหน้าที่ช่วยชี้แจงให้ ท่านจะว่าอย่างไรครับ   

นำยสุวัธชัย ศรีโพธิ์ชัย 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 ผมอนุญาตให้มากระซิบบอกได้ไหมครับว่า ขนาดเหล็กเท่าไหน ท่านคง
จะพูดเองได้ นะครับ ให้เจ้าหน้าที่มาบอกผู้บริหารครับ ไม่ต้องให้ฝ่ายเจ้าหน้าที่
มาอธิบายให้ผมฟังครับ     

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 นะครับ ถ้าว่าเป็นอย่างนั้น ขอเชิญนะครับฝ่ายช่างนะครับ ก็กลับมา ก็
ขอเวลาสัก 5 นาที ให้ฝ่ายช่างท าความเข้าใจกับนายก เพราะการชี้แจงนี้ ถ้า
ผิดพลาดมันก็คงที่จะล าบาก ถ้าว่าชี้แจงได้ก็ขอเชิญเลย ขอเชิญครับ    

นำยธีระกิจ หวังมุทิตำกุล 
นำยกเทศมนตรี 

 เรียนท่านประธานครับ แบบแผ่นพ้ืนนะครับ แบบพ้ืนหนา 3 เซ็นครับ 
กว้าง 1.3 3 มิลครับ 
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นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ถ้า 3 มิล 3 เซ็น น่าจะผิดครับ 

นำยธีระกิจ หวังมุทิตำกุล 
นำยกเทศมนตรี 

 ทาสีน้ าตาล สีเทาครับ กว้าง 1.3 เมตร ยาว 2.50 เมตร ครับ ส่วน
ขอบนะครับ ขอบเหล็ก 40x7.5x2.3 มิล ครับ ทาสีน้ ามัน สีเทานะครับ คราว
เหล็ก โครงคร่าวเหล็กนะครับ 25x50x2.3 มิล ครับ ทาด้วยสีน้ าตาลครับ 
เหล็กขา 25x25x2.3 มิล ครับ ส่วนกว้าง ก็ 2.5เมตรx1.3เมตร ครับ  

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญครับ คุณสุวัธชัย ครับ ก็นายก ก็ให้ รายละเอียด ไปมาก
พอสมควร ขอเชิญเลยครับ  

นำยสุวัธชัย ศรีโพธิ์ชัย 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 ครับ เมื่อท่านยืนยัน อ่านตามแบบแผ่นพ้ืนลายดอกนะครับ มีความ
หนาของเหล็ก 3 มิลนะครับ ทาสีน้ ามัน สีเทา ขอบเหล็กนะครับ ถ้าพูดง่ายๆก็
เหล็กกล่อง 3นิ้วxนิ้วครึ่ง หรือ 4นิ้วx2นิ้ว ตามประสาชาวบ้านที่เขาพูดๆกัน 
นะครับ ความหนา 2.3 มิล นะครับ ทาสีน้ ามัน สีเทา ท่านทราบไหมครับว่า 
พวกเหล่านี้ โครงการนี้ที่เราท าอะไร ท าแผ่นพื้นวางอยู่บนโป๊ะเหล็ก ใช้ทางด้าน
น้ า ท่านใช้สีน้ ามัน สีเทา ผมถาม ถ้าผมจะถามลงลึกอีกว่าสีน้ ามัน สีเทา ยี่ห้อ
อะไร คุณภาพอะไร ก็คงหาว่าลึกเกินไปอีกนะครับ แต่วันนี้ มันส่งผล เพราะ
ท าไมครับ เพราะเราใช้ของที่มีวัสดุที่ไม่ตรงกับงานที่เอาไปใช้ เทศบาลนครสุ
ราษฎร์ธานี ตั้งงบประมาณเจ็ดแสน      

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 นะครับ ตรงที่ว่า วัสดุไม่ตรงกับงาน  

นำยสุวัธชัย ศรีโพธิ์ชัย 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 จะถอนหรือครับ  

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ครับ ค านี้ผมว่า ต้องใช้ให้สุภาพ ต้องให้ถอนนะครับ ถอนออก 

นำยสุวัธชัย ศรีโพธิ์ชัย 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 ครับ ได้ครับ ท่านครับ ผมไม่ดื้ออยู่แล้วครับ ท่านว่าอะไรไม่ถูกต้องผมก็
พร้อม นั้นผมขอใช้ค าพูดใหม่ว่า ใช้วัสดุที่ไม่ทนทาน กับงาน ค านี้จะได้ไหมครับ 
ท่านประธานครับ  

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ได้ๆ นะครับ  

นำยสุวัธชัย ศรีโพธิ์ชัย 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 เปลี่ยนเป็นว่า วัสดุที่ไม่ทนทานกับงาน  

   



๑๔ 
 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ีสมยัสามญั  สมัยที่ ๔  ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕๙                                                                                                       
วันที่  ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ครับๆ ได้ ครบั 

นำยสุวัธชัย ศรีโพธิ์ชัย 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 เจ้าหน้าที่มีเครื่องคิดเลขไหมครับ หรือผมคิดเอง แผ่นพ้ืน 100 แผ่น 
ใช้งบประมาณไป 740,000 ตกแผ่นละ 7,400 ขอบสี่เหลี่ยม ขนาด 1 ฟุต 
คูณเท่านี้รวมเหล็กแผ่น ทาสีเรียบร้อย 7,400 ต่อหนึ่งแผ่น ได้งานมาขนาดนี้ 
คุณภาพขนาดนี้ นะครับ ท่านเปิดเอกสารที่ผมให้ไปนะครับ แผ่นที่สองแต่เขียน
หมายเลข 1 นะครับ ชาวตลาดน้ าได้นัดมาช่วยกันล้างพ้ืน แผ่นโป๊ะท ากิจกรรม
หลากหลาย แล้วก็ผมก็ต้องทิ้งทวงท้ายไว้ด้วยว่าขอบคุณเจ้าหน้าที่ หัวหน้าส่วน
ที่ผมขออนุเคราะห์เรื่องสี     

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 คุณสุวัธชัย ครับ เดียวผมขออนุญาตสัก 5 นาทีนะครับ นี้ผมขอส่วนตัว
นะครับ 

นำยสุวัธชัย ศรีโพธิ์ชัย 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 ผมเข้าใจครับ ว่าท่านมีภารกิจ 

 -พัก 5 นำที- 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 เอานะครับ เพ่ือนที่อยู่ด้านนอก ก็ขอเชิญเข้าห้องประชุมครับ ถ้าใครมี
ภารกิจก็ ขอเชิญ แต่ถ้าว่ายืนอยู่ด้านนอกนะครับ ก็เชิญเข้าห้องประชุมนะครับ 
ก็ได้ประชุมกันต่อนะครับ นะครับก็ขอเชิญเข้าห้องประชุมนะครับ นะครับ ขอ
เชิญเข้ามาด้านในบ้าง ก็ให้พอครบองค์ประชุม ถ้าคนที่มีภารกิจก็ไม่เป็นไรนะ
ครับ ก็ให้ได้ครบองค์ประชุมก็ได้ประชุมกันต่อ นะครับ ขอเชิญนะครับ เพ่ือนที่
อยู่ด้านนอกก็ขอเชิญเข้าห้องประชุมนะครับ นะครับ ก็ขอเชิญซักถามต่อได้เลย
นะครับ คุณสุวัธชัย ครับ   

นำยสุวัธชัย ศรีโพธิ์ชัย 
สมำชิกสภำเทศบำล 

  ครับ ขอขอบคุณครับ ท่านประธานสภาครับ ก็ขอต่อเนื่องนะครับ 
เอกสารที่ผมได้ส่งให้ท่านดู เป็นภาพประกอบนะครับว่า พ้ืนที่แห่งนี้เป็นพ้ืนที่
ตลาดนัดตลาดน้ าบ้านดอน เป็นที่เชิดหน้าชูตา ให้กับเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ของเราเป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาปีละ หลายๆหมื่นคน นะครับ 
ผมคิดว่า ท่านผู้บริหารฝากไปทางท่านประธานสภานะครับ ถึงผู้บริหารนะครับ
ว่า ให้ท่านลงไปสอดส่อง ลงไปท าหน้าที่ นะครับ ในเรื่องของความปลอดภัย ใน
เรื่องของแผ่นพ้ืนที่ช ารุดนะครับ ตรงส่วนนี้ นะครับ อยากให้ท่านลงไปช่วยดูว่า 
ของที่มันเป็นช ารุดลักษณะอย่างนี้ มันเกิดจะส่งผลร้ายในอนาคตได้ ถ้าวันนี้ผม
เองในฐานะตัวแทนประชาชนที่ฝากมา แล้วไม่ออกมาพูด ไม่มาเร่งกัน นะครับ 
เราจะต้องใช้แผ่นพ้ืนนี้ อีกนานขนาดไหน อยากให้ท่านลงไปช่วย นะครับ 
ซ่อมแซม ท านุบ ารุงดูแลให้เป็นประจ า จะตั้งงบประมาณดูแลอย่างไร ก็อันนี้ก็
ส่วนของท่านในวิสัยทัศน์ของท่าน นะครับ และข้อส าคัญสุดท้ายสุดขอนะครับ 
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วัสดุที่เอามาใช้ให้มันมีคุณภาพให้มากขึ้น นะครับ ในส่วนตรงหัวข้อนี้นะครับ 
ผมก็คงไม่มีอะไรจะถาม แล้วก็ให้ท่านไปบริหารงานของท่าน ผมจะเฝ้าดูเป็น
ตัวแทนประชาชนต่อไป นะครับ ขอบคุณครับในหัวข้อ 2 ข้อ 3 นะครับ ขอ
ทราบว่าคณะผู้บริหารได้มีแนวทางแก้ไขปัญหาจราจรแยกศาลหลักเมือง (ทาง
ไปฝั่งบางใบไม้) และถนนหน้าเมืองทางเส้นทางตั้งแต่หน้าวัดพัฒนารามถึง
โรงเรียนธิดาแม่พระ ได้มีโครงการใดบ้างที่เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาจราจรใน
ถนนเส้นดังกล่าว และขอเอกสารเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ถ้ามีก่อนวันประชุมสภา 
ท่านไม่เป็นไรครับ เดียวผมเอาเอกสารผมให้ท่านก่อน   

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 เชิญครับ ๆ 

นำยธีระกิจ หวังมุทิตำกุล 
นำยกเทศมนตรี 

 เรียนท่านประธานและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ จากที่ท่านสมาชิกได้
สอบถาม ปัญหาเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาจราจรสี่แยกหลักเมือง ทางไปฝั่งบาง
ใบไม้ และถนนหน้าเมืองเส้นทางตั้ งแต่วัดพัฒนาถึงโรงเรียนธิดาแม่พระ มี
โครงการใดเกี่ยวข้อง แก้ไขปัญหา อย่างไร ที่จริงก็คือการแก้ไขปัญหาเรามี
คณะกรรมการนะครับ การจราจรนะครับ เรามีคณะกรรมการระดับจังหวัดซึ่ง
การแก้ไขปัญหาจราจร ไม่ได้แก้ไขเฉพาะเทศบาลได้อย่างเดียว คงต้อง รวมทั้ง
ถึงระดับปัญหาจังหวัดนะครับ แต่การแก้ไขปัญหาจราจรเกี่ยวกับสี่แยกธารา สี่
แยกหลักเมืองนี้ ทางเทศบาลได้มีแนวทางในการด าเนินการก็คือเปลี่ยนไฟ
จังหวะ ปล่อยสัญญาณไฟและหลอด19.39 แบบสี่แฉก ให้รถวิ่งจากแยกวัด
ธรรมเลี้ยวซ้าย เลี้ยวขวาขึ้นสะพานศรีสุราษฎร์ได้จากเมื่อก่อนเราไม่ได้ เลี้ยว
ขวาขึ้นไม่ได้ เราก็ได้แก้ไขโดยทางเจ้าหน้าที่ต ารวจได้แนะน า และขยายเวลา
การปล่อยสัญญาณไฟเขียวทางฝั่งบางใบไม้ ทางฝั่งแม่น้ าตาปี อีก 40 วิ เดิม 
25 วิ ท าให้รถลงสะพานไหลลื่นสะดวกขึ้น เฉพาะวันอาทิตย์ปล่อยให้รถที่มา
จากสะพานฝั่งบางใบไม้เลี้ยวซ้ายได้ตลอด เดิมต้องรอไฟนะครับ ประมาณ 120 
วิ ท าให้รถติดสะสมปัจจุบันเราแก้ไขปัญหาการจราจรเกิดจากประชาชนกลับ
จากตลาดน้ าประชารัฐได้มากขึ้นท าให้รถติด เราเลยได้แก้ไข ให้เลี้ยวซ้ายได้ 
และมีสัญญาณไฟกระพริบ ป้ายบังคับ ป้ายเตือน ติดตั้งบริเวณแยกธารา แยก
ศาลหลักเมืองนะครับ และก่อนขึ้นสะพานศรีสุราษฎร์ มาจากฝั่งบางใบไม้เตือน
ให้ ผู้ใช้รถใช้ถนนระวังป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ในชั่วโมงเร่งด่วนก็มีเจ้าหน้าที่ ได้ปฏิบัติงานอยู่ นะครับ โดยจราจรมีปฏิบัติงาน
ครับ ก็คือมีสี่แยกจากที่ท่าน ได้ถ่ายรูปมาก็คือติด การจราจรนะครับ ของ
ศาลหลักเมือง ส่วนการแก้ไขปัญหาจราจรหน้า ถนนหน้าเมืองตั้งแต่วัดพัฒนา
รามถึงธิดาแม่พระ นะครับ ทางเทศบาล ได้ด าเนินการก็คือจากที่คั่นเมรุของ 
เราก็ได้พยายามท าถนนหนทางให้ใช้สะดวกขึ้นโดยการไปลาดยางจากหลังเมรุ
วัดหลวงพ่อพัฒน์ตรงนั้น เราก็ได้ด าเนินการไปเรียบร้อย และได้มีการติดตั้งป้าย
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ห้ามจอดนะครับ ตั้งแต่เวลา 7.00 น. ถึง 9.00 น. ในช่วงเช้านะครับ ในช่วง
เย็นก็ตั้งแต่ 15.00 น. ถึง 18.00 น. ทั้งนี้ทั้งสองฝั่งถนนบริเวณดังกล่าว นะ
ครับ และให้ห้ามเลี้ยวขวาเข้าถนนบัญชา ช่วงเช้า 7 โมง ถึง 9 โมง ช่วงเย็น 
15 – 18 น. นะครับ และให้รถวิ่งได้ทางเดียว เลี้ยวซ้ายเข้าถนนหลวงอนุวัตร 
นะครับ แล้วก็เลี้ยวขวาเข้าถนนพัฒนาราม เลี้ยวขวาเข้าไปทางประชานิมิตร 
ออกถนนหน้าเมือง ช่วง 7 โมงถึง 8 โมง และก็ช่วงเย็น 15 ถึง 17.30 น. 
ครับ แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราแต่ละมุมแต่ละจุดเรา ชั่งโมงเร่งด่วนตอนนี้เรา
แก้ไขเบื้องต้น ก็คือเราให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามแยกต่างๆ นะครับ ครับ ก็ชี้แจง
ให้ท่านสมาชิกทราบ นะครับ เรื่องปัญหาจราจรตรงนี้ ครับ     

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ครับ ขอเชิญครับ  

นำยสุวัธชัย ศรีโพธิ์ชัย 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 ขอบคุณครับท่านประธานสภา ถึงผู้บริหารนะครับ ที่ออกมาอธิบายจุด
ต่างๆ ของการ แก้ไขปัญหาจราจร ในเขตเทศบาลของเรา แต่ท่านทราบไหม
ครับว่า กระทู้นี้ผมเขียนไปเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม นะครับ แต่ป้าย ขออนุญาต
นะครับ ตรงบริเวณหน้าโรงเรียนธิดาแม่พระ สองฝั่งถนน นะครับ ที่ก าลังไปติด
ป้ายห้ามจอดเวลา 7 โมงเช้าถึง 9 โมง บ่ายสามถึงหกโมงเย็น ไปติดเมื่อสามวัน
ก่อน ถูกไหมครับ น่าจะเป็นโครงการที่ท่านท าไว้ก่อนหน้านี้แล้ว เป็นไปไม่ได้ที่
ผมยื่นกระทู้ปั๊บ ป้ายจะออกมาเลย แต่ข้อสังเกต ผมนี้สงสัยจริงๆ วันที่ 20 ผม
เขียนกระทู้ เวลาบ่ายสองโมง เจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติหน้าที่ ชาวบ้านเขาถามว่า มา
ติดท าไม เขาขายของไม่ได้ เจ้าหน้าที่ก็บอกไป ว่า สท.ตุ้ย ให้มาติด ผมเลยงงว่า 
ณ วันนี้ คนที่บริหารเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ท่านที่บริหารอยู่ เป็นผมหรือ
ครับ คงไม่ใช่ ใช่ไหมครับ ผมแค่เป็นปากเป็นเสียงให้กับพ่อแม่พ่ีน้องประชาชน 
ในเรื่องของปัญหาต่างๆ ที่จะได้แก้ไขกัน นะครับ ผมเข้าใจครับท่านมีความตั้งใจ
ที่จะแก้ไขปัญหา แต่ท่านก็ต้องดูปัญหาที่มันจะ อีกด้านหนึ่งด้วยนะครับ ว่า
ประชาชนที่อยู่ละแวกนั้นเขาจะขายของไม่ได้จริงๆ เพราะด้วยเหตุผลอะไรครับ 
ท่านเล่นปิดห้ามจอดทั้งสองฝั่ง ทั้งๆที่จริงๆ เราแค่เอาฝั่งเดียวก็พอนะครับ และ
แก้ไขปัญหารถที่ติดตรงนี้นะครับ เริ่มตั้งแต่ถนนแยกตรงที่มิตรเกษม บริเวณนี้
ไม่ใช่ปัญหาครับ เป็นการล าเลียงของรถที่จะเคลื่อนตัวไปสู่โรงเรียนธิดาแม่พระ 
ปัญหาคือท่านดูตามรูปก็ได้นะครับ เปิดไปแผ่นที่สามนะครับ นะครับท่านจะ
เห็นนี่คือจุดเริ่มต้น ของป้ายอันแรก นะครับ ฝาท่ออย่าเพ่ิงมองครับ อันนั้นเดียว
จะฝากไว้ แผ่นที่สี่ไล่ไปเรื่อยๆ นะครับ รูปสอง รูปสาม ไล่ไปนะครับ แผ่นที่ห้า
ไปถึงแยกโรงเรียนธิดาแม่พระ แล้วเลี้ยวซ้ายไปถนนเส้นใหญ่มาก คืออู่ ไปทะลุอู่
เรือปุ้ยเซี่ยง นะครับ บริเวณดังกล่าวนี่ครับ ที่มันจะเกิดปัญหาก็คือแยกโรงเรียน
ธิดาแม่พระ ที่ไปท าให้รถ stop หรือไปท าให้รถหยุดการเคลื่อนไหว เพราะทุก
คนมีหน้าที่ต้องส่งบุตรหลานท่านเข้าโรงเรียน ผมว่าท่านต้องไปศึกษาตรงส่วน
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ตรงนี้มากกว่า ไม่ใช่ท่านไปติดป้าย แล้วบอกนี่คือการแก้ปัญหาของท่าน ร้อย
เปอร์เซ็นต์ ไม่ใช่ครับ ท่านไปสร้างปัญหาให้กับประชาชนที่อยู่ละแวกนั้น เพ่ิม
มากขึ้นอีก ท่านพอจะเข้าใจนะครับ และสิ่งที่ท่านบอกว่า ท่านได้ลงไปลาดยาง 
ท่านได้ลงไปเคลียร์พื้นที่ตรงนั้น ท่านลงไปดู กับตัวท่านเองหรือยัง อยากให้ท่าน
ผู้บริหาร นะครับ ฝากท่านประธานสภานะครับ ท่านผู้บริหาร จัดชุดที่ดูแล
รับผิดชอบตรงนี้จริงๆ เลย ลงไปดูเลยครับ ว่ามันติดปัญหาอะไร สิ่งที่ผมจะฝาก
บอกไว้อันดับแรกเลยครับ เวลาช่วงเวลาเร่งด่วน ท่านเลี้ยวซ้ายตรงข้างวัดหลวง
พ่อพัฒน์ เพ่ือบังคับไม่ให้ตรงไป แก้ปัญหารถติดเพ่ือจะระบายรถ แต่รถก็ไปออ
กันอยู่ ที่ด้านหลังวัดเพราะเหตุผลอะไรครับ อันดับแรกเลยครับ ท่านลาดยางแค่
อยู่บนส่วนขอบบนถนน ส่วนขอบด้านข้าง ความสูงระหว่างถนนกับขอบห่างกัน
มาก ไม่มีรถคันไหนหรอกครับวิ่งเกย นะครับ อยากให้ท่านไปแก้ไข ไหล่ทาง
ต้นไม้บริเวณขอบตรงนั้นทั้งหมด นะครับ ส่วนมาด้านรั้ววัดที่ด้านหลัง ผมก็ไม่
ทราบว่าการออกแบบคูน้ านั้น เป็นของวัดหรือของเทศบาล เพราะมันเป็นรางวี 
เมื่อเป็นรางวีรถทุกคันจะไม่วิ่งคร่อมอยู่บนรางวี ถูกไหมครับ ก็จะต้องขึ้นมาอยู่
บนถนนในส่วนเล็กๆ ส่วนตรงนั้น นะครับ ท่านไปดูนะครับ การแก้ไขปัญหา 
และด้านซ้ายของฝั่งวัดนะครับ เราเลาะมาเรื่อยๆ เลาะมาเรื่อยๆ พอเลาะมา
เสร็จ เราจะมาเจอกับเสาไฟฟ้าต้นใหญ่ ขนาดใหญ่อยู่ ท่านจะต้องเบรกรถ ถ้า
ท่านไม่เบรก ท่านชนเสาไฟฟ้าต้นนั้นแน่ ท่านไปดูครับ ปัญหาตัวนี้จุกจิกๆ ที่ผม
พูดมาทั้งหมด แล้วก็ปัญหาต่อไปนะครับ ก็คือ พอมาบรรจบถึงหน้าแยก
โรงเรียนธิดาแม่พระ ผู้ปกครองทุกท่านก็จะท าการเอาบุตรหลานของท่านลง รับ
บุตรหลานตอนเย็น ท่านไปแก้ไขตารางการจอด ให้ดูเป็นสัดเป็นส่วน ไม่ใช่จอด
ตามอ าเภอใจ ซ้อนห้า ไม่ใช่ซ้อนสองนะครับ ตรงนั้น ซ้อนห้านะครับ ท่านที่มี
ก าลังทรัพย์หน่อยเพ่ือหนีปัญหาก็ยอมไปจ่ายในพ้ืนที่เอกชน นั่นมันเป็นเรื่อง
ของฝ่ายเอกชน ไม่เกี่ยวกับเรา เขาจะหาเงินหรือหาทองก็เรื่องของเขา ผมว่า
ท่านไปดูตรงจุดนี้ก่อนดีกว่า ก่อนที่ท่านจะไปปักป้ายยาวเป็นแถบ แล้วบอกนี่
คือการแก้ไขปัญหาจราจรของท่าน ถ้าถามว่าจุดสุด ปลายสุดมันด็อบ ตรงนี้ต่อ
ให้ไม่จอด รถก็ไปไม่ได้ มันไปไม่ได้ ที่รถจะเคลื่อนไหวได้ เพราะทุกท่านก็รอรับ
บุตรหลานอยู่ ท่านไปดูตัวนี้เพ่ือให้ การจราจรได้โฟว์จริง นะครับ นี่ในส่วนของ
โรงเรียนธิดาแม่พระ นะครับ ส่วนของเทพมิตรขอก้าวขามานิดหนึ่งนะครับ จาก
วันที่ผมเคยคุยในที่ประชุมสภาแห่งนี้ ผมก็ยังไม่เห็นมีการไปกระท าอะไรที่มัน ดู
แล้วเป็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ฝากไว้นิดเดียวครับท่าน อยากเวลาเร่งด่วนนี่ 
ท่านเอากรวยไปตั้งดักได้ไหมครับ เส้นตรงไปโรงเรียนเทพมิตร แล้วไปดูว่ามันนี่
ใช้ได้ไหม ถ้าใช้ไม่ได้ก็ล้มเลิกไป แต่ถ้าใช้ได้เดียวท่านมาขอจากสภาสิครับ ขอก
รวยอัตโนมัติที่มันขึ้นตามเวลา จากพ้ืนขึ้นมาเลย ใช่ไหมครับ ผมว่าท่าน น่าจะ
สร้าง น่าจะแก้ไขปัญหาตัวนี้ได้ แล้วขอบหัวมุมเลี้ยวจากถนนอ าเภอ ผมไม่
เข้าใจว่าเทศบาลของเรา แค่ขอบมุมเลี้ยว จุดเล็กๆน้อยๆ ตรงนี้ ท าไมไม่มีใคร
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ไปแก้ไขปัญหา จากวันนั้นจนถึงวันนี้ผมว่ามีการซ่อมแซมไปหลายครั้งมากมาย 
เพราะมันเป็นธรณี รถใหญ่เวลาเลี้ยวชนแน่นอนครับ แล้วก็ชนจริงๆ ชนแล้วชน
อีกๆ ก็ซ่อมกันไป แค่ไปตัดให้มันเป็นสโลบ เหมือนกับถนนเส้นที่เราเพ่ิงท าถนน 
ท าฟุตบาทใหม่ก็คือ หน้าขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับ โรงพยาบาล
นะครับ ผมเห็นตรงช่วงโค้งนะครับ ที่ว่าข้างทะลุไปอีซูซุนะครับ ผมเห็นตัด
เป็นสโลบโค้งสวยมาก รถเหยียบไปไม่มีปัญหาอะไร ไหลลื่นสะดวก ผมว่าน่าจะ
ดีนะครับ แค่จุดเล็กๆน้อยๆ อย่างนี้ ท่านลองไปดูครับ ลองศึกษากันดู แก้ไข
ปัญหานะครับ แล้วก็มาที่ ทางฝั่งบางใบไม้ ณ วันนี้ ไม่ทราบว่า เราไปฝั่งบาง
ใบไม้ หรือจะวิ่งตรงไปเส้นวังใต้ ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างครับ หลายๆ ท่านบ่น
มาก รถติด แล้วเราจะแก้ไขปัญหาอย่างไรครับ ในส่วนกันตรงนี้ นะครับ ท่านไม่
ต้องตอบแล้วก็ได้ครับ ผมให้รูปท่านไปแล้ว ท่านไปดูหน้าแรกเลยครับ ช่วงโค้ง
เรามีการตัดขอบฟุตบาทนะครับ แต่ผมก็ไม่เข้าใจว่ามันจะมีปูนก้อนหนึ่งนี่ 
เอาไว้เอ้ืออ านวยความสะดวกกับการคนที่เอารถขึ้นบนฟุตบาทนั้นหรือเปล่า มัน
คืออะไรครับ มันอยู่คู่กับคนไทยมานานหรือเปล่าไม่ทราบครับ หรือเราต้องทน
กับมัน กับคนที่เขามีความสะดวกสบายในการใช้รถแค่คนกลุ่มเดียว แต่คนอีก
หลายๆ กลุ่ม ต้องหลบ แล้วก็มาขอความอนุเคราะห์กับทางผู้บริหารอีกจุดหนึ่ง
นะครับ คือแผ่นที่สอง ท่านดูรูปนะครับ ท่านเห็นตาปลาไหมครับ ถ้าพูดกันง่าย
ก็คือของประปา ผมเรียกตาปลา อันนี้มันจะโหนกนูน เวลารถที่เป็นรถสไตล์เป็น
รถหรู ขออนุญาตนะครับของเพ่ือนสมาชิกบางท่านที่เป็นรถหรู โหลดต่ าๆ ไม่
สามารถที่จะเลี้ยวตีวงได้ ต้องเอาล้อไปขี่คร่อมเกย เพ่ือจะเลี้ยวได้ แต่ถ้าท่าน
คร่อมมันเมื่อไร ท่านจะได้บาดแผลใต้ท้องรถมาอย่างรวดเร็ว มีร่องรอยของ
บาดแผลที่ปูนตรงนี้เป็นรอยขีดข่วน นะครับ นั่นแสดงให้เห็นว่า ถนนเทศบาล
นครสุราษฎร์ธานี ยังต้องใช้ทักษะการขับขี่ เพ่ือจะหลบหลีกสิ่งที่มันบวม หรือ
สิ่งที่มันเป็นอะไรที่มันขวางทางถนนจราจร อันนี้ครับผมจริงๆ ผมอยากให้มัน
บวมใหญ่กว่านี้ อีกสักนิดหนึ่ง จะได้มีรถเกิดอุบัติเหตุจะได้ไปฟ้องร้องเทศบาล
ได้ แล้วจะได้เกิดเหตุการณ์ที่มันรวดเร็วกว่านี้อีก ผมว่าท่านลองไปคุยกับ งาน
ด้านนี้ดูนะครับว่า ท าอย่างไรให้มันลดตาปลาก้อนนี้ลง รถจะได้โฟว์ง่ายขึ้น และ
ข้อส าคัญสุดครับ เวลาเร่งด่วน ท่านลองท าเหมือนอย่างที่ผมพูดเมื่อกี้ไปนะครับ 
ที่บริเวณแยกเทพมิตรนะครับ เอากรวยไปตั้ง บังคับเลี้ยวซ้ายเพ่ือระบายรถ ให้
คล่องตัวมากขึ้น หลายๆจุดผมว่าท่านท าได้ครับ และบริเวณหัวเลี้ยวแยกธารา 
ตะแกรงเหล็กอันนั้น เมื่อก่อนเพ่ือนสมาชิกท่านหนึ่งก็ลงเฟสบุ๊คไปหลายครั้ง
แล้ว ผมว่าลองไปแก้ไขท าให้ดีกว่านั้น ได้ไหมครับ เพราะว่าการที่ท่านเอาท า
ตะแกรงเหล็กธรรมดาไปติดตั้ง ไม่ได้ดูมีความปลอดภัยเลย นะครับ หลายๆ จุด
ผมว่า ไม่น่าจะ เหนือความสามารถของฝ่ายบริหารที่ดูแลด้านนี้โดยตรงนะครับ 
ท่านจบถึงที่สูง กว่าหลายๆ ท่าน ท่านไปดูงานมา ก็มากมาย ศึกษามาเยอะ ท่า
นพรีเซนเทชั่นสุดยอด นะครับ ผมว่าท่านน่าจะลงไป แล้วไปขอดูนะครับ ไป
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ท างานอย่างจริงจัง ในช่วงเวลาที่ พวกเราได้อานิสงค์อยู่ต่อพัฒนาบ้าน พัฒนา
เมือง นะครับท่าน พวกผมนะครับ สมาชิกทุกๆท่านผมคิดว่า ทุกคนพร้อมที่จะ
ให้งบประมาณ ที่จะให้ท่านลงไปท า เพ่ือบ้านเมืองของเรา นะครับ จะได้ มี
ความพร้อมเพรียง มีความเรียบสวยงาม ต่างๆ นาๆ นะครับ วันนี้ ก็เป็นแค่เสียง
ส่วนหนึ่ง ที่สะท้อนมาให้ท่านผู้บริหาร นะครับ ถ้าขืนให้ท่านตอบอีก ก็คงจะไม่
มีอะไร เพราะเอกสารท่านให้ผมมา ก็ เป็นอย่างที่ผมเห็น มันก็ไม่มี อะไร
เหมือนเดิม หวังว่าวันนี้นะครับ เสียงสะท้อนนี้ คงจะได้ยินถึงท่าน นะครับฝาก
ท่านประธานสภาด้วยนะครับ ว่าโครงการต่างๆที่ ผมได้พูดมาช่วยกันเถอะครับ 
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเราได้เป็นต้นแบบหลายๆ เทศบาล นะครับ ขอบคุณ
มากครับท่าน       

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 มีเพ่ือนที่ตั้งกระทู้จะซักถามแต่ส่วนมากจะให้ข้อเสนอแนะผมก็ไม่ได้ติด
ใจอะไรให้ข้อเสนอแนะที่ดีตรงส่วนนี้คุณสุวัธชัย  ก็คงจะเข้าใจ ต่อไปก็ข้อที่ ๓.๓ 
กระทู้ของคุณนัฐพงษ์  เตี่ยมังกรพันธุ์ ก็ขอเชิญซักถามได้นะครับ 

นำยนัฐพงษ์  เตี่ยมังกรพันธุ์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพครับ กระผมนายนัฐพงษ์  เตี่ยมังกร
พันธุ์ สมาชิกสภาเทศบาลสุราษฎร์ธานีเรื่องกระทู้ถามเรียนท่านประธานสภา
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีข้าพเจ้าขอตั้งกระทู้ถามผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานี ดังนี้ ๑. ขอทราบรายละเอียดและข้ันตอนและแผนการจัดการการ
เก็บขยะมูลฝอยของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ครับ 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญครับผู้บริหารฯ  

นำยธีระกิจ  หวังมุทิตำกุล 
นำยกเทศมนตรี 

 เรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติครับ ขั้นตอน
และการจัดเก็บขยะมูลฝอยของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ซึ่งเรามีรถขยะ
ทั้งหมด ๓๙ คัน เป็นรถอัดท้าย ๑๖ คัน คัดแยกขยะและอัดท้าย ๒ คัน และ
แบบเทท้าย ๖ ล้อ ๔ คัน ช ารุดเสีย ๒ คัน เทท้าย ๔ ล้อเล็ก ๕ คัน ใช้เก็บขยะ
ติดเชื้อ ๑ คัน รถคอนเทนเนอร์ ๒ คัน รถ ๖ ล้อกระบะเทท้าย ๕ คัน รถ ๑๐ 
ล้อ บรรทุกขยะ ๓ คัน รถคอนเทนเนอร์อัดไฮโดรลิก ๑ คัน และมีคนงาน
ทั้งหมด ๑๑๘ คน แบ่งเป็นประจ าสายจ านวน ๘๐ คน ปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา 
๒๓.๐๐ น -๐๗.๐๐ น  มีหน่วยจรอีกจ านวน ๔๘ คน ปฏิบัติงานเก็บขยะตกค้าง 
ในเวลา๐๘.๓๐ ถึง ๑๖.๓๐ น  ๒๓ คน และปฏิบัติงานอ่ืนขับ ๑๐ ล้อ JCB ดูด
ฝุ่น ตัดหญ้า ท าความสะอาดอีก ๒๕ คน เรียนให้สมาชิกฯ แผนงานขอเรามี
ลักษณะอย่างนี้นะครับ 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญครับคุณนัฐพงษ์ 
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นำยนัฐพงษ์  เตี่ยมังกรพันธุ์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 เรียนท่านประธานสภาฯ ครับตามที่ผู้บริหารฯ ได้ตอบก็คือตอบใน
ลักษณะของคือมีวัสดุการจัดเก็บกับบุคลากรในการจัดเก็บผมถามถึงแผนงาน
รายละเอียดต่างๆ เพราะการจัดเก็บของเทศบาลเราจัดเก็บแบบไหนอย่างไร 
เพราะว่าตอบหน่อยต้องเรียนกับท่านประธานสภาฯ ก่อนว่าเทศบาลนครสุ
ราษฎร์ธานีเราเกิดการสับสนของชาวบ้านไม่ว่าเรื่องการก าหนดจุดทิ้งขยะมูล
ฝอยและระยะเวลาต่างๆ บางที่มีถังบ้างบางที่ไม่มีบ้างผมไม่ได้ถามว่ามีรถกี่คัน 
ตอนนี้ท่านผู้บริหารฯ ทราบหรือเปล่าว่าจุดทิ้งทั้งหมดของเทศบาลมีทั้งหมดก่ีจุด
ท่านทราบไหมครับเวลาชาวบ้านบอกขยะเต็มโทรแจ้งตรงไหนบางที่พนักงานไป
เก็บไม่ถูกตรงจุดทิ้งผมถามท่านว่าจุดทิ้งทั้งหมดกี่จุดเดี่ยวเอกสารที่ท่านอ่านผม
ขอด้วยนะครับผมได้พิจารณาดูว่าได้บอกชาวบ้านพ่ีน้องถูกว้าท่านมีนโยบาย
แบบนี้มีรถแบบนี้ และเก็บเพียงพอหรือเปล่าผมได้เล่าให้พ่ีน้องในเขตเทศบาล
ฟังครับผมอยากถามท่านผู้บริหารฯ ว่าจุดทิ้งของเราทั้งหมดก่ีจุด 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 

นำยธีระกิจ  หวังมุทิตำกุล 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 เรียนท่านประธานฯ ครับค าว่าจุดทิ้งของท่านคืออะไร ตอนนี้เราก าลัง
รณรงค์เรื่องจุดทิ้งเรื่องถังขยะปลอดถังขยะอยู่การปฏิบัติหน้าที่ของพวกผมเวลา
นี้ก าลังด าเนินการอยู่ก็ได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านเป็นอย่างดีมีบ้างในบาง
จุดนะครับซึ่งอาจจะว่ายังไม่เข้าใจเราเจ้าหน้าที่ขอเราเองก็พยามยามลงไป
อธิบายนะครับท่านก็เป็นคนๆ หนึ่งซึ่งก็พยายามอธิบายให้ชาวบ้านผมก็ทราบ
เราก็รณรงค์ให้เขาทิ้งก่อนหลัง ๖ โมงเย็นกันทุกคนนะครับในเขตเทศบาล
ทั้งหมดและแต่ละเขตให้ผมบอกจุดทิ้งมหาศาลหลายๆ จุดจะให้ผมตอบว่ากี่จุด
กี่จุดผมเองก็ยังไม่ทราบนะครับ จุดทิ้งที่ท่านอยู่ตรงนั้นก็คือใต้เสาไฟฟ้ามี ๒ 
คอนเทนเนอร์ นะครับ ส่วนอ่ืนๆ ตอนนี้ก็พยายามรณรงค์ให้มาตั้งจุดที่ก าหนด
อยู่ในซอยบ้านบึงขุนทะเลว่าจุดไหนแล้วเวลากลางคืนรถขยะก็ไปเก็บตอนนี้ก็ดี
ใจว่าในบึงขุนทะเลที่ท่านอยู่ตรงนั้นเป็นที่เรียบร้อยแต่บางจุดที่ท่านบอกว่าให้
ผมไปล้างให้เกลี้ยงแล้วให้ไปปลูกต้นไม้สวยๆ งามๆ ยังท าไม่ได้จะพยายามท าให้
อยู่นะครับแต่ส่วนจุดอื่นๆ ยังมีหลายจุดแต่ละชุมชนเป็นคนก าหนดก็ได้รับความ
ร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับซึ่งถ้าดูโดยภาพรวมนะครับถามผมนะครับว่าพอใจ
ไหมผมพอใจระดับหนึ่ง แต่ถามว่าถูกใจไหม ยังไม่ถูกใจเพราะยังท าไม่ส าเร็จ 
๑๐๐ % เพราะฉะนั้นวันนี้ผมบอกท่านนะครับว่าจะให้ผมชี้จุดรายละเอียดนะ
ครับให้ท่านไปส ารวจมาให้ผมตรงไหนจุดไหนขาดตกบกพร่องมาบอกผมผมจะ
ปฏิบัติตามนะครับแต่ถ้าจะมาให้ผมบอกว่าจุดไหนเป็นจุดทิ้งจุดไหนเป็นอย่างไร
ผมไม่สามารถท าได้ทุกจุดที่มีปัญหาประธานชุมชนประธานซอยในเขตต่างๆ เขา
จะโทรมารายงานและก็ให้เราไปจัดการโดยเฉพาะรองนายกฯ สุฟ้าง เพราะเป็น
ตัวปราบขยะอยู่แล้วนะครับถ้าว่ามีจุดไหนบอกมายินดี แต่ถ้าให้ผมไปบอกว่าที่
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เทศบาลมีจุดทิ้งท้ังหมดกี่จุดผมไม่ทราบจริงๆ ยอมสารภาพกับท่านนะครับ และ
ผมก็กล้ารับรองว่าทุกคนในที่นี้เกือบจะไม่ทราบว่ามีจุดทิ้งทั้งหมดกี่จุดส าคัญๆ
นะครับ 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญครับคุณนัฐพงษ์ ครับ 

นำยนัฐพงษ์  เตี่ยมังกรพันธุ์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่เคารพที่ผมต้องถามว่ารายละเอียด
แผนงานการจัดเก็บขยะมูลฝอยมีอย่างไรบ้างเพราะผมดูว่าทางเทศบาลนครสุ
ราษฎร์ธานีเราไม่มีการก าหนดจุดทิ้งที่ชัดเจนถ้าเกิดชาวบ้านนึกอยากจะทิ้ง
รวมตัวกันสัก ๑๐ หลังคาเรือนก็จะโทรให้รถไปเก็บต่างๆ มันท าให้เกิดความ
สับสนกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติและชาวบ้านครับเจ้าหน้าที่ท่านต้องท าเป็นวาระครับ
ทุกซอยทุกเขตมีหมดของเพ่ือนสมาชิกสภาฯ ได้รับความเดือดร้อนเหมือนกัน
หมดแค่ท่านยังไม่รู้เลยว่าจุดทั้งทั้งหมดมีกี่จุดและท่านจะเก็บได้อย่างไรครับจะ
เก็บเกลี้ยงได้อย่างไร ผมถามท่านหน่อยเพราะผู้บริหารฯ ท่านต้องทราบครับ
และสั่งการไปว่าจุดไหนครับถ้าท่านแบ่งไม่ได้ผมขอเสนอแนะครับเขต ๑ ครับ
ขึ้นต้นด้วยอักษรคือ ๑ ครับ เขต ๒ คือ ๒ ครับ แล้วเขต๑ ก็คือ ๑.๑ ๑.๒ ไป 
แล้วทีนี้ชุมชนก็รู้หมดสมมุติแจ้งทางรองสุฟ้าง มา เขต ๔  ๔.๓ จุดนั้นคือรู้แล้ว
ว่าจุดไหน เพราะท่านเป็นคนก าหนดจุดออกมาครับมันง่ายต่อการประสานงาน
ครับแล้วเขตจุดไหนมีปัญหาและก็ทราบว่าจุดนี้มีปัญหาเรื้อรังอยู่ตลอดท่านก็ได้
ลงไปแก้ไขนะครับอย่าท างานแบบว่าขยะล้นเอา JCB ไปแล้วตักและโพสลงเฟช
ว่าท าแล้ว นั้นมันไม่ใช่วิธีการบริหารงานครับพอชาวบ้านแจ้งมาครับ ยกตัวอย่าง
ผมอยู่ชุมชนสันติสุขขยะล้นไม่รู้ครับจุดอยู่ตรงไหนแต่ท่านบอกแล้วจุดทิ้งตรงนี้
เจ้าหน้าที่ก็เข้าไปเก็บได้อย่างรวดเร็วแล้วจุดไหนมีปัญหาเราก็ได้รู้ครับกี่หลังคา
เรือน แต่นี้ไม่มีการก าหนดแบบชัดเจนครับนึกอยากจะไว้ถังก็ไว้ถังเลยบางจุดก็มี
ถังเกิดการสับสนและอีกอย่างนะครับผมมีเอกสารอยู่ท่านประธานฯ ฝากท่าน
เลขาให้ท่านประธานฯ ให้ผู้บริหารหน่อยในนี้เรามีจุดทิ้งแล้วปัญหามันก็เกิด
ซ้ าซ้อนตลอดเวลาผมยกตัวอย่างที่ปากซอยบึงขุนทะเลใต้เสาไฟฟ้าแรงสูงถ่าย
สดๆร้อนๆ เมื่อวานท่านดูครับ ขยะจุดเดียวครับแต่ถังมันล้น ท่านไม่ทราบหรือ
ครับว่าขยะมันมีปริมาณมากแล้วมีถังอยู่ลูกเดียวแล้วก็บอกว่าชาวบ้านทิ้ง 
เพราะเขาไม่มีที่ทิ้งครับถังของเราไม่เพียงพอท่านนายกฯ ท่านดูครับท่าน
ประธานฯ ล้นครับพอขยะล้นมีคนรับกรรมนะครับ โทษนะครับ หมาคุ้ยนะครับ 
ชุมชนผมไม่เห็นมีหมาจรจัดครับ ไม่มีครับเขตเทศบาลไม่มีหมาจรจัดเอะอะก็
หมาคุ้ยมาบอกกับชาวบ้านว่าหมาคุ้ยไม่รู้จะท าอย่างไรเหมือนกันครับผมก็
พยายามแล้วอย่างโน้นอย่างนี้ครับและจุดทิ้งผมก็เสนอแนะแล้วว่าท่านครับเวลา
เอาขยะนี้ปัญหามันเกิดนโยบายไร้ถังของท่านเกิดตรงไหนรู้ไหมครับ ท่านทราบ
ไหมไปตั้งปากซอยบ้านเขาชาวบ้านเขาไม่บ่นหรอกครับตั้งเสร็จขยะน้ ามันย้อย
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วันนี้ย้อยไม่เป็นไรแต่ย้อยเป็นอาทิตย์หน้าบ้านท่านหอมไหมครับน้ าขยะมัน
เหม็นนะครับแล้วไม่ไปล้างให้เขาไม่มีครับที่ท่านยกเลิกนโยบายไร้ถังก็เพราะว่า
ขยะหน้าบ้านเขามันเหม็นแล้วท่านก็ไม่ก าหนดล้างเมื่อกี้ท่านก็ตอบมาแล้วรถน้ า
ก็มีชุดเคลื่อนที่เร็วของท่านก็มีขยะซ้ าซ้อนปัญหามันซ้ าซากนโยบายพันธกิจของ
ท่านครับท่านต้องแก้ไขครับเรื่องนี้เรื่องขยะไม่ต้องรอให้ชาวบ้านแจ้งครับพอใคร
ใช้เฟสบุ๊คหน่อย ลายหน่อยก็เอาแล้วรีบเรารถออกไปล้างเกลี้ยงกันหมดเลยผม
บอกให้ครับท่านหันหลัง ๓ ชั่วโมง กลับมาเหมือนเดิมถ้าท่านก าหนดไม่ชัดเจน
ปัญหามันก็เลยซ้ าซากวิธีการบริหารงานครับของท่าน JCB  ๑ คัน ผมเห็นอยู่
แก้ปัญหารวดเร็วชัดเจนใครโพสเฟสบุ๊คตรงไหนไปทันทีชาวบ้านสับสนผมบอก
ได้เลยเพราะไม่มีการก าหนดจุดทิ้งที่ชัดเจนท่านลองประชุมของชุมชน ท่านก็
บอกไปว่าจุดทิ้งของท่านทั้งหมดมีกี่จุดผมถามท่านหน่อยชาวบ้านก็รู้ ชาวบ้านก็
ไม่สับสนแต่นี้ท่านก็ยังตอบไม่ได้ว่ามีทั้งหมดกี่จุดผมถามหน่อยท่านสั่งลูกน้อง
ท่านสั่งได้หรือผมอยากให้ท่านตั้งเป็นวาระครับเรียกเพ่ือนสมาชิกฯ ทุกคนเข้า
มาครับ 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 คุณนัฐพงษ ์ครับ ค าว่าที่ท่านสั่งลูกน้องท่านสั่งได้อันนี้ขอถอนนะครับ 

นำยนัฐพงษ์  เตี่ยมังกรพันธุ์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 ถอนครับ ท่านไม่สามารถสั่งงานตามนโยบายของท่านในการแก้ปัญหา
ซ้ าซากความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชารชนในเขตเทศบาลผมอยากให้ท่านแก้
ครับอย่างไรผมก็ฝากเรื่องขยะให้ท่านบริหารงานแบบอย่ามีการแจ้งมาแล้วก็ท า
แบบวัวหายแล้วล้อมคอกครับคือขยะล้นครับท่านประธานฯ แล้วต่อไปเก็บ
ประชาสัมพันธ์รณรงค์กันนะครับช่วยกันครับทุกฝ่ายแต่การก าหนดต่างๆ 
นโยบายต้องมาจากท่านผู้บริหารฯ ครับขอบคุณมากครับ ขอถามต่อเรื่องที่ ๒ 
ครับ เรื่องคดีความที่เทศบาลได้ด าเนินการฟ้องร้องมีจ านวน กี่คดีและแต่ละคดี
อยู่ขั้นตอนอย่างไรบ้างครับ 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 

นำยธีระกิจ  หวังมุทิตำกุล 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 เรียนท่านประธานฯ และท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติครับคดีที่ทาง
เทศบาลฟ้องร้องมีอยู่แจ้งให้ทราบนะครับ ๑ ผิดสัญญาจ้าง ๑ คดีครับขั้นตอนที่
ท่านต้องการก็คือฎีกาค าพิพากษาอยู่นะครับ ๒ คดีละเมิด ๑ คดี อยู่ที่ศาลแขวง
ครับ คดีล้มละลาย ๑ คดีอยู่ที่กองบังคับคดีนะครับ ส่วนคดีอาญานะครับคดี
อาคาร ๘ คดี นะครับอยู่ที่ สภอ.เมืองฯ นะครับ คดีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ ๒ รายราย อยู่ที่ สภอ.เมืองฯ ครับคดีทุนการศึกษา ๒ คดีอยู่ที่ศาล
ปกครองนครศรีธรรมราชครับคดีผิดสัญญาจ้าง ๒ คดีอยู่ที่ศาลปกครองสูงสุด
ครับ 
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นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 นายกฯ ก็ได้ชี้แจงแล้วนะครับ คุณนัฐพงษ์ฯ จะซักถามก็ขอเชิญนะครับ 

นำยนัฐพงษ์  เตี่ยมังกรพันธุ์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 เรียนท่านประธานฯ ครับผมจะขอเอกสารตรงนั้นหน่อยครับ 

นำยธีระกิจ  หวังมุทิตำกุล 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 ขออนุญาตนะครับเอกสารผมให้ไม่ได้เพราะเป็นความลับทางคดีนะ
ครับ ท่านจะเอาท่านต้องท าหนังสือแต่ละคดีๆ ครับซึ่งเป็นความลับผมศึกษา
จากนิติกรนะครับผมเองผมก็กลัวตัวนี้นะครับมีแต่ละคดีๆ นะครับซึ่งเป็น
ความลับของศาลเกี่ยวกับศาลไม่กล้าล่วงล้ าเกี่ยวกับศาล 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ทางนายกฯ ก็ได้กล่าวกับเพ่ือนสมาชิกฯ แล้วนะครับนะครับว่าบางคดี
ไม่สามารถที่จะให้ได้เพราะเป็นความลับอันนี้ก็ต้องขอสงวนไว้บ้างเพ่ือนสมาชิกฯ  
ว่าอย่างไรก็ขอเชิญซักถามต่อได้นะครับคุณนัฐพงษ์ ครับ 

นำยนัฐพงษ์  เตี่ยมังกรพันธุ์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ คือตามที่ผู้บริหารฯ บอกแต่ละคดีให้
ตามเอกสารไม่ได้ ผมไม่ได้ถามว่าเนื้อความในการฟ้องในคดีแต่ที่ท่านตอบผมมา
ในคดีแต่ละคดีมีกี่คดีด าเนินการอย่างไรบ้าง ผมไม่กล้าล่วงครับผมไม่มีอ านาจ
ครับแต่ผมถามแล้วแต่ละคดีมีกี่คดีบ้างท่านตอบมาท่านประธานฯ ฟังถูกไหม
ครับว่าทั้งหมดมีกี่คดีใครฟังทันจดทันหรือครับที่ท่านอ่านทั้งหมดเลยเท่านั้นเอง
ครับแต่ถ้าผมล้วงลึกไปคดีส านวนอย่างไรอีกเรื่องที่ผมถามตามที่ท่านอ่านมานี้
ยังฟังไม่ทันเลยครับ 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 เพ่ือนสมาชิกฯ ถามรวมทั้งหมดกี่คดีตามที่ท่านนายกฯ ได้ชี้แจงะเพ่ือน
สมาชิกฯ จดไม่ทันทางละเมิดมีกี่คดี ล้มละลายมีกี่คดี คดีอาคารมีกี่คดี คดีของ
เจ้าหน้าที่มีกี่คดี ไปอยู่ที่ศาลไหนบ้างเพ่ือนไม่ได้เจาะจงตรงนั้น รวมทั้งหมดกี่คดี 
ก็ขอให้ท่านนายกฯ ได้รวบรวมแจ้งให้เพื่อนสมาชิกฯ ด้วยนะครับ  

นำยธีระกิจ  หวังมุทิตำกุล 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 ก็คดีเพ่งนะครับทั้งหมดมีอยู่ ๓ คดีนะครับ ซึ่งประกอบด้วยผิดสัญญา
จ้างอยู่ฎีกาค าพิพากษาละเมิด ๑ คดี อยู่ที่ศาลแขวง การล้มละลาย ๑ คดี อยู่ที่
กรมบังคับคดี คดีเพ่งมี ๓ คดี คดีอาญาเป็นคดีอาคาร ๘ คดี อยู่ที่ สภอ.เมืองฯ 
และคดีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่๒ คดี อยู่ที่ สภอ.เมืองฯ คดีเพ่ง 
๑๐ คดีคดีปกครองนะครับ คดีทุนการศึกษา ๒ คดี  อยู่ที่ศาลปกครอง
นครศรีธรรมราช คดีผิดสัญญาจ้าง ๓ คดี อยู่ที่ศาลปกครองสูงสุดทั้งหมดรวม
เป็น ๕ คดี  รวมทั้งหมดเป็น ๒๘ คด ี

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญครับคุณนัฐพงษ์ ครับ 
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นำยนัฐพงษ์  เตี่ยมังกรพันธุ์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 ที่ผมถามเกี่ยวกับเทศบาลด าเนินการฟ้องร้องทั้งหมดกี่คดีเพราะเท่าที่
ผมทราบมาผมอยากถามท่านผู้บริหารฯ ว่าคดีที่เราฟ้องร้องชนะแล้วมีคดี
อะไรบ้างครับ 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 เพ่ือนสมาชิกฯ ก็ยังข้องใจอยู่ว่าคดีที่ฟ้องร้องของเทศบาล ท่านนายกฯ 
แจงไว้ ๒๘ คดี มันอยู่ระหว่างการด าเนินการทั้ง ๒๘ คดีเพ่ือนก็จะซักถามว่าที
ฟ้องร้องแล้วเทศบาลชนะก่ีคดีก็ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 

นำยธีระกิจ  หวังมุทิตำกุล 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 ตั้งแต่สมัยไหนครับมาถึงผมชนะหรือแพ้มันเยอะกระทู้ของท่านถามมัน
ถึงขั้นฟ้องร้องครับ กระทู้ของท่านอีกเรื่องครับ แต่คดีที่ผ่านเรื่องชนะก็มีเยอะที่
ฟ้องร้องมันยืดเยื้อมันยาว 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 คุณนัฐพงษ์ ก็พอที่จะเข้าใจนะครับเพราะว่าบางคดีมันอยู่คนละสมัยก็
ทีจะให้เอาที่ตรงสมัยนี้ว่าชนะกี่คดีและค่อนข้างที่จะยากสักนิดหนึ่งบางทีนายก
ฯ บอกว่าคดีนี้แพ้มันกระทบกระเทือนกับคนก่อนๆ อีกอันนี้ผมขอยุติพอเข้าใจ
กันแค่นี้พอนะครับคุณนัฐพงษ์ ครับ ขอเชิญครับ 

นำยนัฐพงษ์  เตี่ยมังกรพันธุ์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 เรียนท่านประธานฯ ครับผมจะถามเกี่ยวกับคดีที่ท่านบอกนะครับอยู่
ในช่วงด าเนินการฟ้องร้องของควบคุมอาคารเพราะเท่าที่ผมทราบมามีอยู่คดี
หนึ่งเรียนต่อท่านประธานฯ เลยครับว่าผมได้พูดในสภาแห่งนี้เกี่ยวกับเรื่องคดี
การฟ้องร้องเกี่ยวกับบริษัทหนึ่งซึ่งผิดการควบคุมก่อสร้างอาคารและผังเมืองคดี
นี้เรื่องปีหนึ่งแล้วยังค้างอยู่ที่ สภอ.เมืองฯ ครับไม่ทราบว่านิติกรเราได้ท าหนังสือ
ทวงถามไปหรือยังหรือว่าปล่อยไปเรื่อยๆอย่างนี้ต่อไปเพราะมันเป็นที่จับจ้อง
ของชาวบ้านครับเพราะว่าคดีไม่เดินเลยครับไม่ทราบว่าเป็นอย่างไรผมได้ถามต่อ
สภาแห่งนี้ ๑ ปี แล้วครับ ขั้นตอนผมอยากจะให้ตอบเลยว่าขั้นตอนระยะเวลา
ของการฟ้องร้องเป็นอย่างไรบ้างมันเกิดค าถามว่าท าไมมันไม่คืบหน้าเลยบอกว่า
ฟ้องแล้วแต่ไม่มีการติดตามครับท่านประธานฯ ผมเลยต้องมาถามครับขอบคุณ
มากครับ 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 คุณนัฐพงษ์ ครับเขาบอกว่าคดีอยู่ที่ต ารวจ ไม่ทราบว่าเจ้าหน้าที่ท า
หนังสือทวงถามนี้ขอให้ถอนนะครับ ต ารวจเขาอยู่ข้างนอกอย่างไปอ้างอิงถึง
ครับแต่ว่าถ้าเวลานานจนเกินไปเจ้าหน้าที่จะต้องด าเนินการให้รวบรัดสักนิด
หนึ่งในระยะที่สั้นให้คนติดตามผลงานตรงนี้แต่อย่าไปอ้างถึงนะครับเรื่องต ารวจ
ผมขออย่างนี้นะครับขอเชิญครับท่านนายกฯ ครับ 

นำยธีระกิจ  หวังมุทิตำกุล 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 เรียนท่านประธานฯ ครับท่านสมาชิกฯ ครับท่านสมาชิกฯ ที่เอ่ยมาผม
อยากจะทราบว่าคดีอะไรครับผมจะได้ตอบท่านสมาชิกฯ ถูกครับ 

นำยนัฐพงษ์  เตี่ยมังกรพันธุ์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 คดีที่เทศบาลฟ้องบริษัทบุญถาวรครับเกี่ยวกับการก่อสร้างผิดแบบ
อาคารควบคุมและผังเมืองครับเพราะว่า ๑ ปีแล้วครับเทศบาลเราฟ้องจริงเรื่อง
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ถึงไหนแล้วครับท่านประธานฯ ยังไม่คืบหน้าเลยต่อไปบริษัทต่างๆก็สร้างผิด
แบบไปเรื่อยๆ ผมก็อยากทราบเหมือนกับชาวบ้านเขาดูอยู่ครับท่านประธานฯ 
เส้นรอบเมืองบายพาสผมทราบว่าเทศบาลเราฟ้องร้องไปแล้วแต่เรื่องอยู่ที่
โรงพักแต่ในเมื่อโรงพักที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ด าเนินการหรือด าเนินการอย่างไรก็
มาบอกครับก็เท่านั้นครับแต่นี้ปีแล้วครับถ้าไม่มีใครถามก็ปล่อยมาเรื่อยๆ คดีมัน
ก็ตกไปเรื่อยๆ ไม่อย่างนั้นผมชวนเพ่ือนสมาชิกฯ ไปถามครับถามว่าคดีนี้ร้อยเวร
คนไหนเป็นผู้รับเรื่องครับเรื่องถึงขั้นตอนอย่างไรบ้างก็อยากถามตรงนี้ครับ 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 

นำยธีระกิจ  หวังมุทิตำกุล 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ และท่านสมาชิกฯ ครับผมก็ทราบว่า
นานครับแต่ผมไม่สามารถก้าวล้ าหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจในขั้นตอนการ
สอบสวนของเขานะครับว่าขั้นตอนการสอบสวนเราได้ด าเนินการฟ้องร้องผมไม่
มีอ านาจที่จะไปก้าวล้ าเขาอย่างไรแบบไหนหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจที่เขา
ปฏิบัติท าส านวนการสอบสวนต่อไปนะครับ 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ทางนายกฯ ก็ได้ขี้แจงก็พอเข้าใจแล้วนะครับเขาว่าช้าก็ยอมรับแล้วว่า
ช้าแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่ก็ด าเนินการติดตามเรื่องนี้ให้สมาชิกฯ ที่มีความสงสัยอยู่
นะครับกเ็อาเพียงแค่นี้นะครับคุณนัฐพงษ์ ครับก็ยุดพักกันก่อนนะครับ 

 - พักเที่ยง - 

  ระเบียบวำระที่ 4 เรื่องรำยงำนกำรใช้จ่ำยเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ 
เงินกู้ เงินจ่ำยขำดจำกเงินสะสมต่อสภำท้องถิ่น  (กองวิชำกำรและแผนงำน) 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๔ นะครับ แต่ว่ามันข้อผิดพลาดเรื่องญัตติตัวเลข
กับตัวอักษรมันสลับกันอยู่คนละญัตติขอแก้ไขก็ขอเชิญเลขาฯท าความเข้าใจนะ
ครับแก้ไขตรงส่วนไหนก็ขอเชิญนะครับ 

นำยสุริยะ  แช่มศรีรัตน์ 
เลขำนุกำรสภำเทศบำล 

 ขอบคุณครับท่านประธานฯ ครับเนื่องจากมีการแทรกระเบียบวาระที่ 
๓ เรื่องกระทู้นะครับ จากวาระที่ ๓ เดิมนะครับเป็นเรื่องของการรายงาน
ค่าใช้จ่าย ก็จะเป็นระเบียบวาระที่ ๔ จาก ๔ ก็เป็นระเบียบวาระที่ ๕ ถัดไป
ตามล าดับนะครับเอกสารก็ถัดไปอีก ๑ วาระเนื่องจากเราใช้วาระการประชุม
แทรกตามระเบียบฯ นะครับ 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ก็คงจะเข้าใจกันนะครับเริ่มต้นวาระที่ ๔ นะครับเรื่องรายงานการใช้
จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสมขอเชิญฝ่ายผู้บริหารฯ นะ
ครับขอเชิญนะครับวาระท่ี ๔ นะครับ 
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รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ีสมยัสามญั  สมัยที่ ๔  ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕๙                                                                                                       
วันที่  ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

 

นำยธีระกิจ  หวังมุทิตำกุล 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 ด้วยกรมการปกครองมีหนังสือ  ด่วนมาก ที่ มท ๐๓๑๓.๔/ว ๒๒๓๑ 
ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๑ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินอุดหนุน   
โดยก าหนดให้การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงิน
สะสม เงินอุดหนุนจากกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ใช้จ่ายเงินในกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ และเงิน
อุดหนุนทั่วไปที่ระบุรายการไว้โดยเฉพาะเจาะจงด้านการศึกษา ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นน าไปใช้จ่ายโดยไม่ต้องตราเป็นงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี หรืองบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมและเมื่อด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุแล้ว ให้รายงานสภาท้องถิ่นทราบในการ
ประชุมคราวต่อไป  

 ขอเรียนว่า ขณะนี้เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีได้ด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
เงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสม ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤศจิกำยน ๒๕๕๘–๑๕ 
เมษำยน  ๒๕๕๙ จ ำนวน ๒รำยกำร  ดังนี้ 
 จ่ำยจำกเงินสะสม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558    
๑. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าถนนศรีวิชัย ๕  งบประมาณ  ๑,๑๘๕,๐๐๐
บาท 
๒. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนนชนเกษม  ๑๙  งบประมาณ  
๒,๓๓๓,๐๐๐.- บาท 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดรายงานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีทราบต่อไป 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 สรุปสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีรับทราบเรื่องรายงานการใช้จ่ายเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดจากเงินสะสมต่อสภาท้องถิ่น  (กอง
วิชาการและแผนงาน) 

มติที่ประชุม  รับทรำบเรื่องรำยงำนกำรใช้จ่ำยเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ เงินกู้ เงินจ่ำย
ขำดจำกเงินสะสมต่อสภำท้องถิ่น  (กองวิชำกำรและแผนงำน) 

  ระเบียบวำระที่  ๕  เรื่องเสนอผลกำรติดตำมและประเมินผล
แผนพัฒนำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2559 
(กองวิชำกำรและแผนงำน) 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญผู้บริหารอ่านรายละเอียดครับ 

นำยเอกพจน์  ยอดพินิจ 
รองนำยกเทศมนตรี 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ท่านสมาชิกฯ          
ผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะครับ  ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕59 ข้อ 13 



๒๗ 
 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ีสมยัสามญั  สมัยที่ ๔  ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕๙                                                                                                       
วันที่  ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

 

ซึ่ งก าหนดให้รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น 
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล 
และเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือน
ตุลาคมของทุกปี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุ
ราษฎร์ธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามระเบียบ กฎหมาย และ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งจัดท ารายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เสร็จ
เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
นครสุราษฎร์ธานี ประจ าปี พ.ศ. 2559  
 

  จึงเรียนมาโปรดทราบและน าเสนอสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีต่อไป 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญครับคุณทิวา ครับ 

นำยทิวำ  กุฏอินทร์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

  เรียนท่านประธานฯ สภาที่เคารพครับ กระผมนายทิวา กุฏอินทร์ 
สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ครับผมอยากทราบรายละเอียดโครงการ
ทั้งหมด ๑๔ โครงการไม่ทราบโครงการเสร็จหมดทุกโครงการแล้วหรือไม่ครับ 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 เพ่ือนสมาชิกฯ ก็ซักถามว่าที่รายงานมา ๑๔ โครงการนี้เป็นที่เรียบร้อย
หมดหรือเปล่าครับก็ขอเชิญนะครับถ้าเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วก็ท าความเข้าใจกับ
เพ่ือนสมาชิกฯ นะครับเชิญเลยครับฝ่ายท่านนายกฯ ครับ 

นำยธีระกิจ  หวังมุทิตำกุล 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 เรียนท่านประธานฯ และท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติครับในนี้รายงาน
การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ จ่ายเงินสะสมนะครับ เป็นการเบิกจ่าย
ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม นะครับ เป็นการรายงานให้สภาฯ แต่บางโครงการยังไม่
เสร็จเรื่องนี้ผมขอถอนครับ 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ผมขอมติที่ประชุมนะครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดเห็นชอบให้
ถอนเรื่องเสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนคร                
สุราษฎร์ธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (กองวิชาการและแผนงาน) 
ออกจากระเบียบวาระการประชุม กรุณายกมือครับ 

  

 



๒๘ 
 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ีสมยัสามญั  สมัยที่ ๔  ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕๙                                                                                                       
วันที่  ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

 

 สรุปสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติถอนเรื่องเสนอผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2559 (กองวิชาการและแผนงาน)ออกจากระเบียบวาระการประชุมสภา
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์     จ านวน 22 เสียง งด
ออกเสียงจ านวน 1 เสียง 

มติที่ประชุม  สภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี มีมติถอนเรื่องเสนอผลกำรติดตำม
และประเมินผลแผนพัฒนำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี  ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.2559 (กองวิชำกำรและแผนงำน) ออกจำกระเบียบวำระกำรประชุม
สภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จ ำนวน 22 เสียง 
งดออกเสียงจ ำนวน 1 เสียง 

  ระเบียบวำระที่ 6 เรื่องญัตติขอรับควำมเห็นชอบในกำรก่อหนี้
ผูกพันงบประมำณรำยจ่ำยเกินกว่ำหนึ่งปีงบประมำณ (ส ำนักกำรศึกษำ) 

นำยธีระกิจ  หวังมุทิตำกุล 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 เรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติครับ วาระท่ี ๖ 
นี้ทางคณะผู้บริหารฯ ขอถอนนะครับเพราะตัวเลขผิดพลาดเยอะนะครับขอถอน
นะครับ 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ระเบียบวาระท่ี ๖ ก็ขอถอนนะครับ  
 สรุปสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติถอนเรื่องเสนอผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๙ (กองวิชาการและแผนงาน) ออกจากระเบียบวาระการประชุมสภา
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จ านวน ๒๒ เสียง งดออก
เสียงจ านวน ๑ เสียง 

มติที่ประชุม  สภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี มีมติถอนเรื่องเสนอผลกำรติดตำม
และประเมินผลแผนพัฒนำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.๒๕๕๙ (กองวิชำกำรและแผนงำน) ออกจำกระเบียบวำระกำรประชุม
สภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จ ำนวน ๒๒ เสียง 
งดออกเสียงจ ำนวน ๑ เสียง 

  ระเบียบวำระที่ ๗ เรื่องญัตติขอรับควำมเห็นชอบในกำรก่อหนี้
ผูกพันงบประมำณรำยจ่ำยเกินกว่ำหนึ่งปีงบประมำณ (ส ำนักปลัดเทศบำล) 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญผู้บริหารอ่านรายละเอียดญัตติครับ 

นำยเอกพจน์  ยอดพินิจ 
รองนำยกเทศมนตรี 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ด้วยนายกเทศมนตรี
นครสุ ราษฎร์ธานี  ขอเสนอญั ตติขอรับความเห็นชอบให้ เทศบาลนคร             



๒๙ 
 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ีสมยัสามญั  สมัยที่ ๔  ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕๙                                                                                                       
วันที่  ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

 

สุราษฎร์ธานีก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ ของ
ส านักการศึกษา หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ โดยมี
หลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักกำร 
 ขอรับความเห็นชอบในการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่า
หนึ่งปีงบประมาณ เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าที่ดินวัดโพธิ์นิมิตส าหรับก่อสร้างอาคาร
เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต โดยขอก่อหนี้ผูกพันเป็นระยะเวลา 
๒๕ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๐-๒๕๘๔) และขอตั้งจ่ายในหมวดค่าใช้สอย ปีละ 
๑๕,๐๐๐ บาท  

เหตุผล 
 ด้วยเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้จัดท าโครงการก่อสร้างอาคารเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือก่อสร้างอาคาร
เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต จ านวน ๑ หลัง (ซึ่งทางสภา
เทศบาลได้อนุมัติงบประมาณแล้ว) แต่เนื่องจากเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีไม่มี
ที่ดินเพื่อใช้ส าหรับการก่อสร้างเป็นของเทศบาลเอง จึงมีความจ าเป็นจะต้องเช่า
ที่ดินของวัดโพธิ์นิมิต และมหาเถรสมาคม ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้
มีมติเห็นชอบให้เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเช่าที่ดิน วัดโพธิ์นิมิต เนื้อที่ประมาณ 
๓ งาน ๑๒ ตารางวา ตามมติหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๙ ส านักเลขาธิการ
มหาเถรสมาคม และให้ด าเนินการได้ทันที โดยไม่ต้องรอรับรองรายงานการ
ประชุม และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๓๘ ภายใต้
บังคับข้อ ๙ ข้อ ๑๗ ข้อ ๒๑ และข้อ ๓๔ การก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่าย  
เกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ ให้กระท าได้โดยความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น  
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าญัตติเสนอสภาเทศบาล เพ่ือขอรับความ
เห็นชอบในการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๓๘ ภายใต้บังคับข้อ ๙ ข้อ 
๑๗ ข้อ ๒๑ และข้อ ๓๔ การก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่ง
ปีงบประมาณ ให้กระท าได้โดยความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น จึงขอเสนอญัตติ
เพ่ือรับความเห็นชอบต่อไป   

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ในระเบียบวาระที่ ๖ ท่านผู้ใดที่จะซักถามก็ขอเชิญได้ครับ มีไหมครับ          
เชิญครับอาจารย์พรเลิศ 

นำยพรเลิศ สุทธิรักษ์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ กระผมนายพรเลิศ สุทธิรักษ์ 
สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีครับ ท่านประธานสภาเทศบาลฯครับใน
วาระนี้เป็นเรื่องของการขอความเห็นชอบในการก่อหนี้ภาระผูกพันเกินกว่า
ปีงบประมาณ ซึ่งเป็นการเช่าที่ดินของวัดโพธิ์นิมิตเพ่ือสร้างศูนย์เด็กเล็ก ท่าน
ประธานสภาเทศบาลฯครับ ผมดูจากในหนังสือ ปรากฏว่าวัดได้กันที่เอาไว้
ส าหรับให้เทศบาลฯได้ท าศูนย์เด็กเล็ก ในเนื้อที่ประมาณ ๓ งาน ๑๒ ตารางวา 



๓๐ 
 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ีสมยัสามญั  สมัยที่ ๔  ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕๙                                                                                                       
วันที่  ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

 

ซึ่งได้ไม่เท่ากับที่ขอ ที่เราขอไปมากกว่านี้ แล้วได้มาเท่านี้จะสร้างได้หรือเปล่า 
ขอถามตรงนี้ก่อน 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 เชิญครับท่านนายกเทศมนตรีฯ 

นำยธีระกิจ หวังมุทิตำกุล 
นำยกเทศมนตรี 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับ 
จากที่เราขอไป ๑ ไร่ ๓ งาน ๗๙ ตารางวา แต่เมื่อทางช่างไปวัดตามผังเราก็ได้
ใช้ตามเนื้อที่ที่ทางวัดจัดให้ ซึ่งพอครับ สามารถสร้างศูนย์ได้ครับ 

นำยพรเลิศ สุทธิรักษ์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 ต่อไปเป็นเรื่องของการใช้ประโยชน์ในที่ดินของวัด ต้องเป็นไปตามกฎ
ของกระทรวงฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๑๑ ออกตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ในการ
น าที่ดินของวัดไปใช้ประโยชน์ จะท าได้ก็ต่อเมื่อกรมศาสนาเห็นชอบ และได้รับ
อนุมัติจากมหาเถรสมาคม ในวาระนี้ได้มีการแนบหนังสือจากมหาเถรสมาคมว่า
อนุญาตให้ใช้พ้ืนที่ได้ การที่จะท าสัญญาเช่าจะต้องได้รับอนุญาตจากส านักพุทธ
ศาสนาแห่งชาติ ระหว่างการท าสัญญาเช่ากับการกันประโยชน์การใช้พ้ืนที่เป็นที่
เช่าได้ เป็นเรื่องคนละตอนกัน ในที่นี้ผมก็ยังไม่เห็นสัญญาเช่า ซึ่งการขอมา ขอ
มาเป็นระยะเวลา ๒๕ ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๘๔ และขอตั้งค่าใช้จ่ายในหมวดใช้สอยปีละ ๑๕,๐๐๐ บาท เมื่อไม่มี
สัญญาเช่าเงินที่ตั้งมาตรงนี้ ก็ยังไม่ทราบว่าเช่าจากวัดตารางวาละเท่าไหร่ และ
เช่าเป็นจ านวนกี่ปี จึงไม่สามารถพิจารณาตรงนี้ได้ เพราะถ้าเช่าที่ธรณีสงฆ์ที่มี
ระยะเวลาเกินกว่า ๓ ปี จะกระท าได้ก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากกรม
ศาสนาที่ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นส านักพระพุทธศาสนาแห่งชาติแล้ว และที่ขอมาตรง
นี้ก็ยังไม่มีสัญญาเช่า เมื่อไม่มีสัญญาเช่าเงินจ านวน ๑๕,๐๐๐ บาท ถ้าหากคิด
แล้วจะตกตารางวาละ ๔ บาทในการเช่า เดือนละ ๑,๒๔๘ บาท แต่ยังไม่เห็น
สัญญาเช่า และยังไม่เห็นรายละเอียดเดือนละเท่าไหร่ และเป็นระยะเวลากี่ปี 
ขอบคุณครับ 

นำยธีระกิจ หวังมุทิตำกุล 
นำยกเทศมนตรี 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับ ที่
ท่านอาจารย์พรเลิศได้พูดมา ก็ถูกต้องนะครับ แต่วันนี้ผมมาขอสภาให้อนุญาต
ให้ผมไปท าสัญญา คือถ้าเกินกว่า ๑ ปีต้องได้รับความเห็นชอบจากสภา และ
อ านาจของเจ้าอาวาสมีสิทธิอยู่ที่ ๓ ปี และทางเถรสมาคมก็ได้อนุญาตมาให้เรา
แล้ว เพื่อที่จะท าสัญญาถึง ๒๕ ปี แต่ตอนนี้ช่วงนี้ที่เราขอท า ๓ ปีต่อ ๓ ปี ซึ่งถ้า
ท าปีต่อปี ผมก็มีอ านาจในฐานะนายกเทศมนตรี แต่ถ้าเกินกว่า ๑ ปี ต้องขอต่อ
สภาให้ เห็นชอบ และเบื้องต้นผมได้คุยกับทางเจ้าอาวาสแล้วว่า ให้ปีละ 
๑๕,๐๐๐ บาท ซึ่งค่าเช่าถ้าค านวณตามที่ดินประเมินมาตกปีละ ๔๕,๐๐๐ บาท 
ผมก็คุยกับท่านเจ้าอาวาสว่าเราท าเพ่ือเด็กๆ ท่านจึงให้เราเสนอมา จึงขอไปที่ 
๑๕,๐๐๐ บาท ถ้าทางสภาเทศบาลฯยินดี กระผมก็จะได้ไปท าสัญญากับทางเจ้า
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อาวาส เบื้องต้นผมท าสัญญาคราวละ ๓ ปีก่อน รอให้ทางเถรสมาคมอนุญาต
แล้วค่อยท า ๒๕ ปีครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 เชิญครับท่านอาจารย์พรเลิศ 

นำยพรเลิศ สุทธิรักษ์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ กระผมนายพรเลิศ สุทธิรักษ์ 
สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีครับ ในการท าสัญญาเช่าในระยะแรกที่
ทางท่านนายกฯได้กล่าวมาก็คือการท าสัญญาเช่าไม่เกินระยะเวลา ๓ ปี แล้วถ้า
ครบระยะเวลา ๓ ปีแล้วเกิดเหตุขัดข้อง เจ้าอาวาสเปลี่ยนใจ หรือมีการเปลี่ยน
เจ้าอาวาส จะมีอะไรมารับรองได้ว่าจะสามารถเช่าต่อได้อีก เพราะการจะได้ท า
สัญญาเช่าเกินกว่า ๓ ปี จะต้องได้รับอนุญาตจากส านักพระพุทธศาสนา ซึ่งเราก็
มีระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันเกินกว่า ๑ ปี มีเงินงบประมาณรองรับ จ านวน ๒๕ ปี 
ตกเป็นเงิน ๓๗๕,๐๐๐ บาท แต่ปัญหาจะเกิดตรงที่ว่าถ้าเกิดเราเช่าไป ๓ ปี เรา
ไปปลูกสร้างอาคาร แล้วเราจะท ายังไง ขอบคุณครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 เพ่ือนสมาชิกก็ยังเป็นห่วง สอบถามเรื่องสัญญาแค่ ๓ ปี ขอเชิญครับ  
คุณณรงค ์

นำยณรงค์ ฉวมพรหมอินทร์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 เรียนท่ านประธานสภาเทศบาลฯที่ เคารพ กระผมนายณรงค์          
ฉวมพรหมอินทร์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีครับ เรื่องนี้ที่ท่าน
อาจารย์พรเลิศถามมาว่าถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงเจ้าอาวาส ผมว่าเรื่องนี้เป็น
เรื่องของอนาคตครับ อะไรก็เปลี่ยนแปลงกันได้ครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 เชิญครับท่านนายกฯ  

นำยธีระกิจ หวังมุทิตำกุล 
นำยกเทศมนตรี 

 จากที่ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติได้ถาม กระผมคิดว่าการท าสัญญาต้องมี
การแนบท้ายไปด้วยเรื่องผูกพันหลังจาก ๓ ปี  

นำยพรเลิศ สุทธิรักษ์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 ท่านประธานสภาเทศบาลฯครับ ที่ท่านนายกฯกล่าวว่าท าสัญญาเช่า ๓ 
ปี แล้วก าหนดเงื่อนไขไว้ภายหลังว่าจะต่ออายุสัญญา เป็นเรื่องการหลีกเลี่ยงที่
จะท าสัญญาเกินกว่า ๓ ปี เห็นเจตนาชัดเจน ผมว่าเอาอย่างนี้ได้ไหมครับท่าน
ประธานสภา ในเมื่อกฎกระทรวงก าหนดไว้ถ้าเช่าเกินกว่า ๓ ปีต้องได้รับความ
เห็นชอบจากส านักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในขณะนี้ส านักพระพุทธศาสนา
แห่งชาติเห็นชอบให้กันเนื้อที่วัดมาท าประโยชน์แล้ว และเถรสมาคมก็อนุมัติ
แล้ว เราก็ไปขอท าสัญญาเช่า ๒๕ ปี โดยไม่ต้องมาท า ๓ ปี เพียงแต่ขออนุญาต
จากส านักพระพุทธศาสนาแห่งชาติเท่านั้นเอง 
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นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 มีท่านผู้ใดจะซักถามเพ่ิมเติมอีกไหมครับ เชิญครับคุณรักพงษ์ 

นำยรักพงษ์ แซ่ตั้ง 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 ท่านประธานสภาเทศบาลฯครับ ผมขอหารือ คือพวกผมอยากทราบว่า
ที่ทางท่านนายกฯได้คุยหารือกับทางท่านอาจารย์พรเลิศ แล้วตกลงว่ายังไงกัน 
เวลาขอมติพวกผมจะได้ยกถูก  

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 พวกเราก็นั่งฟังกันอยู่ ที่ท่านนายกฯกับท่านอาจารย์พรเลิศคุยกัน ใน
ข้อสัญญาต่างๆ แต่เพ่ือนสมาชิกอยากรู้ให้ชัดเจนจะได้ยกมือถูก ก็ขอเชิญท่าน
นายกฯครับ 

นำยธีระกิจ หวังมุทิตำกุล 
นำยกเทศมนตรี 

 จากที่ได้ปรึกษาหารือกัน ที่ท่านอาจารย์พรเลิศเป็นห่วงเป็นใยเรื่อง
สัญญาเช่า เราก็จะท าตามที่เจ้าอาวาสมีอ านาจคือ ๓ ปี แล้วรออนุญาตจาก
ส านักพระพุทธศาสนาแห่งชาติจึงท าต่อ ๒๕ ปี ผมจึงขออ านาจจากสภาแห่งนี้
ให้ไปท าสัญญาต่อไป 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 มีท่านใดยังสงสัยอีกไหมครับ เชิญครับคุณนัฐพงษ์ 

นำยนัฐพงษ์ เตี่ยมังกรพันธุ์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่ เคารพ กระผมนายนัฐพงษ์         
เตี่ยมังกรพันธุ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีครับ เรื่องการขอเช่าที่ดิน
วัดโพธิ์นิมิตส าหรับก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผมได้ฟังทางท่านอาจารย์พรเลิศ
และท่านนายกฯ เพื่อนสมาชิกก็ยังมีข้อสงสัย ว่าอ านาจของท่านเจ้าอาวาส มี ๓ 
ปี และต้องไปขอจากเถรสมาคมอีก ๒๕ ปี ในระเบียบวาระไม่มีค าว่า ๓ ปีเลย
ครับท่านประธานสภาฯ เวลาเจ้าหน้าที่จะเอาวาระเข้าในลักษณะอย่างนี้ ขอ
ความกระจ่างชัดด้วยครับ โดยส่วนตัวผมศูนย์เด็กเล็กต้องให้แน่นอนครับ แต่
ต้องท าให้มันถูกครับ ท่านนายกฯท าโครงการแบบนี้ถูกใจผมครับ แต่ที่ท่าน
อาจารย์พรเลิศกล่าว เพราะท่านกลัวความล่าช้าที่จะท าไม่ได้ ในความเข้าใจของ
ผมนะครับ ก็เลยมีการท้วงติงดังกล่าว ผมขอฝากเลยนะครับว่าในการท าเรื่อง
แบบนี้เอกสารต้องแน่นกว่านี้ครับ แล้วเพ่ือนสมาชิกจะพิจารณากันอย่างไร          
ท าความเข้าใจให้กระจ่างกันครับ อย่ามาแบบเอกสาร A๔ แผ่นเดียวครับ ขอ
ฝากด้วยครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 เชิญครับท่านนายกฯ 

นำยธีระกิจ หวังมุทิตำกุล 
นำยกเทศมนตรี 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯครับ จากท่ีผมชี้แจง หลักการก็เห็นชัด
อยู่ครับว่าผมขออ านาจจากสภาแห่งนี้ท าสัญญาเกินกว่า ๑ ปี เพ่ือก่อหนี้ผูกพัน
ถึง ๒๕ ปี ต่อจากนี้ไป ผมอนุญาตจากสภาตรงนี้ครับ 
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นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 มีท่านผู้ อ่ืนที่จะซักถามอีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ  
สมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดเห็นชอบในการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่าย
เกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ (ส านักการศึกษา) กรุณายกมือครับ 
 สรุปสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติเห็นชอบในการก่อหนี้ผูกพัน
งบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ (ส านักการศึกษา) ด้วยคะแนน
เสียงเอกฉันท์  จ านวน ๒๒เสียง งดออกเสียงจ านวน ๑ เสียง 

มติที่ประชุม  สภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี มีมติเห็นชอบในกำรก่อหนี้ผูกพัน
งบประมำณรำยจ่ำยเกินกว่ำหนึ่งปีงบประมำณ (ส ำนักกำรศึกษำ) ด้วย
คะแนนเสียงเอกฉันท์  จ ำนวน ๒๒ เสียง งดออกเสียงจ ำนวน ๑ เสียง 

  ระเบียบวำระที่ ๗ เรื่องญัตติขอรับควำมเห็นชอบในกำรก่อหนี้
ผูกพันงบประมำณรำยจ่ำยเกินกว่ำหนึ่งปีงบประมำณ (ส ำนักปลัดเทศบำล) 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญผู้บริหารอ่านรายละเอียดของญัตติครับ 

นำยเอกพจน์ ยอดพินิจ 
รองนำยกเทศมนตรี 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีและท่านสมาชิกสภา
เทศบาลฯผู้ทรงเกียรติครับ ด้วยนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีขอเสนอญัตติ
ขอรับความเห็นชอบให้เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ก่อหนี้ผูกพันงบประมาณ
รายจ่ายเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ ของส านักปลัดเทศบาล  หมวดค่า  ใช้สอย 
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
    หลักกำร 

 ขอรับความเห็นชอบในการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่า
หนึ่งปีงบประมาณ  เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่ดินวัดกลางใหม่  ส าหรับก่อสร้างสถานี
ดับเพลิง  โดยขอก่อหนี้ผูกพันเป็นระยะเวลา 25  ปี (ปีงบประมาณ 2560-
2584) และขอตั้งจ่ายในหมวดค่าใช้สอย ในอัตราค่าเช่าไม่เกินกว่าที่มติมหา
เถรสมาคมก าหนดไว้  

    เหตุผล 

  ด้วยเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้จัดท าโครงการก่อสร้างสถานีดับเพลิง
วัดกลางใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือก่อสร้างสถานีดับเพลิง ส าหรับให้การ
ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอัคคีภัย และสาธารณภัยอ่ืนๆ แต่เนื่องจาก
เทศบาลไม่มีพ้ืนที่ที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะใช้ในการก่อสร้างสถานีดับเพลิง 
จึงมีความจ าเป็นจะต้องเช่าที่ดินของวัดกลางใหม่ ถนนศรีวิชัย ต าบลมะขามเตี้ย 
อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื้อที่ประมาณ 88.06 ตารางวา และตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2541  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 38 ภายใต้บังคับข้อ 9 ข้อ 17 
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ข้อ 21 และข้อ 34 การก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่ ง
ปีงบประมาณ ให้กระท าได้โดยความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าญัตติเสนอสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เพ่ือ
ขอรับความเห็นชอบในการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่ง
ปีงบประมาณตามระเบียบระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมข้อ 38 ภายใต้
บังคับข้อ 9 ข้อ 17 ข้อ 21 และข้อ 34 การก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่าย
เกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ ให้กระท าได้โดยความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น จึง
ขอเสนอญัตติเพ่ือรับความเห็นชอบต่อไป 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 มีใครสงสัยที่จะซักถามก็ขอเชิญได้ครับ ขอเชิญครับอาจารย์พรเลิศ 

นำยพรเลิศ สุทธิรักษ์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ กระผมนายพรเลิศ สุทธิรักษ์ 
สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีครับ ท่านประธานสภาเทศบาลฯครับ ผม
ยังยืนยันเหมือนเดิมว่าการที่จะไปเช่าที่วัด จะต้องได้รับความเห็นชอบจากส านัก
พระพุทธศาสนาแห่งชาติและอนุมัติจากมหาเถรสมาคม เมื่อตะกี้นี้ได้รับอนุมัติ
จากมหาเถรสมาคมเรียบร้อยแล้ว แต่ญัตตินี้ไม่มีเอกสารแนบมาจากมหาเถร
สมาคม เพราะกฎกระทรวงข้อที่ ๒ การกันที่ดินของวัดเพ่ือเป็นที่ท าประโยชน์ 
จะกระท าได้เมื่อกรมศาสนาได้รับความเห็นชอบจากและอนุมัติจากมหาเถร
สมาคม และกรณีนี้ได้ขอเช่าถึง ๒๕ ปี ก็จะไปเข้าข้อ ๔ คือ ที่มีระยะเวลาเช่า
เกินกว่า ๓ ปีจะกระท าได้ต้องได้รับความเห็นชอบจากกรมการศาสนา แล้วใน
ญัตตินี้ก็ไม่มีตัวเลขจ านวนเงิน ว่าเป็นจ านวนเงินเท่าไหร่ เมื่อไม่มีตัวเลขสภาจะ
กล้าที่จะอนุมัติได้อย่างไร ว่าขอกันเงินแต่ไม่มีตัวเงินว่ากันเท่าไหร่ ไม่รู้จะให้กัน
เงินกันยังไง  

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 เชิญครับท่านนายกฯ 

นำยธีระกิจ หวังมุทิตำกุล 
นำยกเทศมนตรี 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับ 
วาระท่ี ๗ นี้ผมขอถอนก่อนครับ  

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

  ผมขอมติที่ประชุมครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดมีมติให้ถอน
เรื่องญัตติขอรับความเห็นชอบในการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่า
หนึ่งปีงบประมาณ (ส านักปลัดเทศบาล) ออกจากระเบียบวาระการประชุม 
กรุณายกมือครับ 
 สรุปสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติถอนญัตติเรื่องขอรับความ
เห็นชอบในการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ 
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(ส านักปลัดเทศบาล)  ออกจากระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลนคร           
สุราษฎร์ธานี เนื่องจากเอกสารไม่ครบถ้วน  ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จ านวน 
๒๒ เสียง งดออกเสียงจ านวน ๑ เสียง 

มติที่ประชุม  สภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี มีมติถอนญัตติเรื่องขอรับควำม
เห็นชอบในกำรก่อหนี้ผูกพันงบประมำณรำยจ่ำยเกินกว่ำหนึ่งปีงบประมำณ 
(ส ำนักปลัดเทศบำล)  ออกจำกระเบียบวำระกำรประชุมสภำเทศบำลนคร    
สุรำษฎร์ธำนี  เนื่องจำกเอกสำรไม่ครบถ้วน ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ 
จ ำนวน ๒๒ เสียง งดออกเสียงจ ำนวน ๑ เสียง 

  ระเบียบวำระที่ ๘ เรื่องญัตติขออนุญำตกู้เงินจำกส ำนักงำนกองทุน
พัฒนำเมืองในภูมิภำค หรือสถำบันกำรเงิน เพื่อจ่ำยเป็นค่ำด ำเนินกำร
ก่อสร้ำงอำคำรส ำนักงำนเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี (ส ำนักปลัดเทศบำล) 

นำยเอกพจน์ ยอดพินิจ 
รองนำยกเทศมนตรี 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และท่านสมาชิกสภา
เทศบาลฯผู้ทรงเกียรติครับ ด้วยนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี  ขอเสนอ
ญัตติขออนุญาตกู้เงินจากส านักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค หรือสถาบัน
การเงิน เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการก่อสร้างอาคารส านักงานเทศบาลนคร        
สุราษฎร์ธานี โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

    หลักกำร 
 ขออนุญาตกู้เงินจากส านักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค หรือ
สถาบันการเงิน เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการก่อสร้างอาคารส านักงานเทศบาล
นครสุราษฎร์ธานี โดยด าเนินการก่อสร้างอาคารส านักงานเทศบาล เป็นอาคาร 
ค.ส.ล. สูง 9 ชั้น พ้ืนที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 9,700 ตารางเมตร พร้อมครุภัณฑ์
อุปกรณ์อาคารและเฟอร์นิเจอร์ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลก าหนด 
จ านวน 397,000,000  บาท (สามร้อยเก้าสิบเจ็ดล้านบาทถ้วน) 

    เหตุผล 
 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  จะด าเนินการก่อสร้างอาคารส านักงาน
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 -2562) 
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เนื่องจากปัจจุบันอาคารส านักงานเทศบาลนคร            
สุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นอาคารโรงเรียนเทศบาล 5 เดิม ซึ่งได้ก่อสร้างมานานกว่า 
30 ปี ปัจจุบันมีสภาพเก่าแก่ทรุดโทรม มีสถานที่ไม่เพียงพอกับการปฏิบัติงาน
ของส านัก/กองต่างๆ ตลอดจนยังไม่มีสถานที่ ที่สามารถจัดตั้งศูนย์บริการ
ประชาชนแบบครบวงจร (One Stop Service) ให้มีความสมบูรณ์และสามารถ
ให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นเพ่ือเป็นการรองรับการ
เจริญเติบโตของชุมชนเมืองในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และเป็นการเพ่ิม
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ศักยภาพในการบริการประชาชนอย่างเต็มรูปแบบ จึงได้จัดท าโครงการก่อสร้าง
อาคารส านักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี แต่เนื่องจากเทศบาลนครสุราษฎร์
ธานีไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้เพ่ือด าเนินงานตามโครงการนี้ จึงขอเสนอญัตติต่อ
สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เพ่ืออนุญาตให้เทศบาลฯ กู้เงินจากส านักงาน
กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค หรือสถาบันการเงิน จ านวน 397 ,000,000 
บาท (สามร้อยเก้าสิบเจ็ดล้านบาทถ้วน) เพ่ือด าเนินงานตามโครงการก่อสร้าง
อาคารส านักงานเทศบาลฯ ดังกล่าว   
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าญัตติ เสนอสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
พิจารณาอนุญาตให้เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี กู้เงินจากส านักงานกองทุนพัฒนา
เมืองในภูมิภาค หรือสถาบันการเงิน เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินงานตามโครงการ
ก่อสร้างอาคารส านักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน มาตรา 66 วรรคแรก 
(6) และมาตรา 66 วรรคสอง ประกอบกับ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที่  มท 0808.3/ว 4715 ลงวันที่  23 พฤศจิกายน 2554 เรื่อง 
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการขอกู้เงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล 
และเมืองพัทยา ต่อไป  

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ตามระเบียบวาระที่ ๘ ทางผู้บริหารก็ได้ให้รายละเอียดไว้ในหนังสือใน
มือท่านแล้วนะครับ ใครมีข้อสงสัยจะซักถามก็ขอเชิญครับ เชิญครับคุณนัฐพงษ์ 

นำยนัฐพงษ์ เตี่ยมังกรพันธุ์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่ เคารพ กระผมนายนัฐพงษ์         
เตี่ยมังกรพันธุ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีครับ เรื่องญัตติขอกู้เงิน
จากส านักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค หรือสถาบันการเงิน เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าด าเนินการก่อสร้างอาคารส านักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ตามที่ผมได้รับ
เอกสารมีแต่หลักการว่าขอกู้จากส านักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าด าเนินการก่อสร้างอาคารส านักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
จ านวนเงิน ๓๙๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท ไม่ทราบว่าท่านกู้ในอัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่
ครับ ไม่มีเอกสารเลยครับ ระเบียบการเป็นยังไง ขอทราบหน่อยครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 เชิญครับท่านนายกฯ 

นำยธีระกิจ หวังมุทิตำกุล 
นำยกเทศมนตรี 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับ 
จากที่ผมขออนุมัติจากสภาให้ผมกู้เงินจากส านักงานกองทุนพัฒนาเมืองใน
ภูมิภาค หรือสถาบันการเงิน เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการก่อสร้างอาคาร
ส านักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ซึ่งรายละเอียดต่างๆยังไม่ได้ด าเนินการ แต่
เป็นการต่อเนื่องจากที่สภาแห่งนี้ได้อนุมัติให้ผมก่อสร้างอาคารส านักงาน
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เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อาคาร ๙ ชั้น ดังนั้นผมจึงขออนุญาตจากสภาเพ่ือไป
ขอกู้เงินจากส านักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค เพ่ือท าการเปรียบเทียบ
อัตราดอกเบี้ย เพราะว่าหลักเกณฑ์ของกระทรวงหมาดไทยก าหนดไว้ชัดเจน
ครับเรื่องเงินกู้ ก่อนผมจะกู้ได้ต้องขออนุมัติจากกระทรวงมหาดไทยอีกชั้นหนึ่ง
ครับ เมื่อกระทรวงมหาดไทยอนุมัติแล้วจึงจะได้มาตกลงกับสถาบันทางการเงิน
ต่างๆต่อไปครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ท่านนายกเทศมนตรีฯก็ได้ชี้แจงแล้วนะครับ ยังมีผู้ใดมีข้อสงสัยจะ
ซักถามอีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอมตินะครับ  สมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใด
อนุญาตกู้เงินจากส านักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค หรือสถาบันการเงิน 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการก่อสร้างอาคารส านักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
(ส านักปลัดเทศบาล) กรุณายกมือครับ 
 สรุปสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุญาตกู้เงินจากส านักงาน
กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค หรือสถาบันการเงิน เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการ
ก่อสร้างอาคารส านักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (ส านักปลัดเทศบาล) ด้วย
คะแนนเสียงเอกฉันท์  จ านวน ๑๙ เสียง งดออกเสียง จ านวน  ๑ เสียง 

มติที่ประชุม  สภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี มีมติอนุญำตกู้เงินจำกส ำนักงำน
กองทุนพัฒนำเมืองในภู มิภำค หรือสถำบันกำรเงิน เพื่ อจ่ำยเป็นค่ำ
ด ำเนินกำรก่อสร้ำงอำคำรส ำนักงำนเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี (ส ำนัก
ปลัดเทศบำล) ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์  จ ำนวน ๑๙ เสียง งดออกเสียง 
จ ำนวน  ๑ เสียง 

  ระเบียบวำระที่  ๙ เรื่องญั ตติขอรับควำมเห็นชอบใช้ เงินทุน
หมุนเวียนศูนย์บริกำรสำธำรณสุขเทศบำลฯ (ศูนย์ตำปี) เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์
วิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ปฏิบัติงำนที่
ศูนย์บริกำรสำธำรณสุขเทศบำลฯ (ศูนย์ตำปี) (ส ำนักกำรสำธำรณสุขและ
สิ่งแวดล้อม) 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญผู้บริหารอ่านรายละเอียดของญัตติครับ 

นำยเอกพจน์ ยอดพินิจ 
รองนำยกเทศมนตรี 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีและท่านสมาชิกสภา
เทศบาลฯผู้ทรงเกียรติครับ ด้วยนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ ธานีด้วย
นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี  ขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบใช้  “เงินทุน
หมุนเวียนศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลฯ (ศูนย์ตาปี)” เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  โดยมีหลักการและ
เหตุผล  ดังนี้ 
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หลักกำร 
 ขอรับความเห็นชอบใช้  “เงินทุนหมุนเวียนศูนย์บริการสาธารณสุข
เทศบาลฯ (ศูนย์ตาปี)” เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เป็นเงิน 
๒๑๐,๕๐๐ บาท และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  เป็นเงิน ๒๘,๖๐๐ บาท รวมเป็น
เงิน  ๒๓๙,๑๐๐ บาท  (สองแสนสามหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ตาม
รายการดังนี้  
 ประเภทครภุัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  ดังนี้ 
 ๑.เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบวิเคราะห์ผล จ านวน ๑ เครื่อง เป็น
เงิน ๘๕,๐๐๐ บาท (ราคาในท้องถิ่น เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดไว้ใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 
 คุณสมบัติทั่วไป 
 ๑. เป็นเครื่องตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พร้อมระบบวิเคราะห์ผลภายใน
เครื่องเดียวกัน 
 ๒.รับสัญญาณคลื่นไฟฟ้าหัวใจได้ทั้ ง ๑๒ ลีดมาตรฐาน และ ลีด 
Cabrera 
 ๓.ใช้แหล่งพลังงานได้ทั้งไฟฟ้ากระแสสลับ และ ไฟฟ้ากระแสตรงชนิด
อัดประจุไฟฟ้าใหม่ได ้
 คุณสมบัติทางเทคนิค 
 ๑. จอภาพ ระบบสัมผัส ขนาด ๕.๗ นิ้ว สามารถแสดงรูปคลื่นได้ ๒ 
รูปแบบ คือ ๔, ๑๒ ลีด 
 ๒.โปรแกรมการท างานของเครื่อง ๔ โปรแกรม คือ Auto, Pre-
Check, Manual, Long Term 
 ๓.มีระบบวิเคราะห์ผล รูปกราฟ ECG ที่หยุดนิ่ง Freeze บนหน้าจอได้  
 ๔.มีระบบ Pre-Check ตรวจจับ Arrhythmia เมื่อตรวจพบจะท าการ
บันทึ กและวิ เคราะห์ ผล  มี ระบ บ Long Term ตรวจจับกราฟผิดปกติ 
Arrhythmia ป ร ะ เ ภ ท  Ventricular Premature Contraction, 
Supraventricular Premature Contraction, Atrial Fibrillation และ  ท า
การทดสอบ Automonic Nervous System ANST โดยแยกกราฟผิดปกติ 
เป็นสีแดงได้  
 ๕.โปรแกรมวิเคราะห์โรคหัวใจ สามารถวินิจฉัยโรคได้ไม่น้อยกว่า ๑๔๗ 
โรค โดยสามารถอ่านผลได้ ๓ ระดับ คือ เด็กแรกเกิด, เด็ก, และ ผู้ใหญ่  
 ๒.ชุดลาริ้งโกสโคป ๓ เบลด และแท่นชาร์ทเบลดมีร่อง จ านวน ๑ ชุด 
เป็นเงิน ๓๓,๐๐๐ บาท (ราคาในท้องถิ่น เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่มีก าหนดไว้
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 
 คุณสมบัติทั่วไป 
 ๑.เป็นชุดเครื่องมือส่องตรวจหลอดลมให้แสงสว่างโดยระบบ FIBER 
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OPTIC พร้อมแท่นถ่านชาร์จและแท่นชาร์จ 
 ๒.ด้ามสามารถใช้กับถ่านไฟฉายขนาดกลาง (Size C) ๒ ก้อน ได้ กรณี
ลืมชาร์จ 
คุณสมบัติทางเทคนิค 
 ๑.หลอดไฟเป็นหลอด LED ๓.๕ V ให้แสงสีขาวไม่ร้อน อายุการใช้งาน
นานกว่า ติดอยู่ในด้ามถือ (HANDLE) 
 ๒.สวิทซ์จะท างานเมื่อประกอบแผ่นส่องตรวจ   (BLADE)    เข้ากับ
ด้ามถือแสงสว่างจะส่องผ่านแผ่นส่องตรวจโดยระบบ FIBER OPTIC 
 ๓.ด้ามถือเป็นโลหะชุบโครเมียม และแผ่นส่องตรวจเป็น Stainless 
steel  
 ๔.ด้ามถือสามารถถอดได้ ๒ ข้าง ทั้งหัวและท้ายเพ่ือสะดวกในการ
เปลี่ยนถ่านและหลอดไฟ ฝาปิดเป็นแบบเกลียวหมุนปิดสนิทใช้งานง่าย สะดวก
ในการท าความสะอาดและดูแลรักษา 
 ๕.สามารถใช้ประกอบกับชุดส่องตรวจหลอดลมที่ เป็นผลิตภัณฑ์
มาตรฐานสากลได้ทุกยี่ห้อ 
 เปลตัก  จ านวน  ๑  ชุด เป็นเงิน ๒๘,๐๐๐ บาท (ราคาในท้องถิ่น 
เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 
 คุณสมบัติทั่วไป 
 ๑.ท าด้วยอลูมิเนียม น้ าหนักเบาไม่เกิน ๑๐ กิโลกรัม 
 ๒.ส่วนหัวและส่วนท้ายของเปลสามารถแยกเปลออกเป็นสองชิ้นตาม
แนวยาวและสามารถล็อคติดกันได้โดยง่าย 
 ๓.สามารถปรับความยาวของเปล และมีระบบล็อคโดยอัตโนมัติ 
 ๔.ความยาวของเปลต่ าสุดไม่เกิน ๑๖๗ ซม. และความยาวสูงสุดไม่
น้อยกว่า ๒๐๑ ซม. 
 ๕.ความกว้างของเปลไม่น้อยกว่า ๔๓ ซม. 
 ๖.สามารถรับน้ าหนักตัวผู้ป่วยได้ไม่น้อยกว่า ๑๗๐ กก. 
 ๔.เครื่องวัดความอ่ิมตัวของออกซิเจนในเลือด จ านวน  ๑  เครื่อง เป็น
เงิน ๔๕,๐๐๐ บาท (ราคาในท้องถิ่น เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีก าหนดไว้ใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 
คุณสมบัติทั่วไป 
 ๑.เป็นเครื่องวัดความอ่ิมตัวของออกซิเจนในเลือดแบบ Non-invasive 
สามารถใช้ได้ท้ังเด็กและผู้ใหญ่ 
  คุณสมบัติทางเทคนิค 
 ๑.เป็นจอ Color LCD แสดงค่าความอ่ิมตัวของออกซิเจน อัตราการ
เต้นของชีพจรกราฟแท่งแสดงความแรงของสัญญาณชีพจรและแสดง 
plethysmographic waveform พร้อมกัน 
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 ๒.มีระบบทดสอบการท างานของเครื่อง (POST) ก่อนการใช้งาน พร้อม
สัญญาณเสียง     เมื่อเครื่องผ่านการทดสอบ 
 ๓.สามารถวัดความอ่ิมตัวของออกซิเจนได้ตั้งแต่ ๑%  – ๑๐๐%โดย
ผู้ใหญ่มีความแม่นย าในช่วง ๗๐% ถึง ๑๐๐% ± ๒digitsและวัดอัตราการเต้น
ของหัวใจได้ในช่วง ๒๐ – ๒๕๐ ครั้งต่อนาที โดยมีความแม่นย า ± ๓ digit 
 ๔.สามารถก าหนดค่าของการเตือนของค่าความอ่ิมตัวของออกซิเจนใน
เลือด และอัตราการเต้นของชีพจร เครื่องจะส่งเสียงร้องเมื่อค่าที่วัดได้สูงหรือต่ า
กว่าที่ก าหนดไว้ 
 ๕.สามารถใช้งานร่วมกับ Sensors แบบ OxiMax ได้ทุกรุ่นทั้งแบบ
หนีบปลายนิ้ว (Finger Probe)  แบบแปะติดหน้าผาก (MAX-FAST Forehead 
Sensor) เป็นต้น 
 ๕.ชุดตรวจหู ตา จ านวน  ๑  ชุด  เป็นเงิน ๑๙,๕๐๐ บาท (ราคาใน
ท้องถิ่น เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่มีก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 
คุณสมบัติทั่วไป 
 ๑.  ที่ตรวจตา (Ophthalmoscope) 
    - ใช้หลอดไฟฮาโลเจนขนาด ๓.๕ โวลต์  
  - มี Aperture ๖ ชนิด Micro-Spot,Small,Large,Fixation, 
Red-Free และ Slit โดยมีที่เปลี่ยน Aperture  อยู่ทางดา้นหน้า 
      - มี Diopter Lenses ให้เลือกใช้ตั้งแต่ -๒๕ ถึง +๔๐ โดยมี
ตัวเลขก ากับให้เห็นเด่นชัดทุก Lenses และมีที่เปลี่ยน Lens อยู่ทางด้านข้าง 
     - มียางป้องกันการกระแทกกับแว่นตาของผู้ตรวจ 
 ๒.  ที่ตรวจหูแบบ  (Operating Otoscope) 
      - ใช้หลอดไฟขนาด ๓.๕ โวลต์ 
      - น าแสงด้วยระบบไฟเบอร์ออฟติก 
     - มี Specula Holder เลื่อนไปมาทั้งสองข้างได้           
      - มี Magnifying Lens หมุนได้รอบตัว 
     - มี Specula  ท าจากวัสดุสังเคราะห์ล้วน มี ๕ ขนาด ๒,๓,๔,๕ 
และ ๙ มม. 
 ๓.  ด้ามจับ (Handle) 
      - ท าด้วยเหล็กไม่เป็นสนิม 
      - ใช้ถ่านไฟฉายขนาดกลาง ๒ ก้อน 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ดังนี้ 
 ๑. เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จ านวน  ๑  
เครื่อง เป็นเงิน ๑๗,๐๐๐ บาท (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี  ๒๕๕๙) 
 คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
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  - เป็ น อุปกรณ์ ที่ มี ความสามารถ เป็ น  Printer, Copier, 
Scanner และ FAX ภายในเครื่องเดียวกัน 
  - ใช้เทคโนโลยีแบบเลเซอร์ หรือ แบบ LED 
  - มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙๒ MB 
  - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า 
จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง 
  -มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 
๑๐/๑๐๐ Base-T หรือดีกว่าจ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง 
  -มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๖๐๐x๖๐๐ dpi 
  - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าไม่น้อยกว่า ๒๒ หน้าต่อ
นาที (ppm) 
  - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า ๒๒ หน้าต่อนาที 
(ppm) 
  - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A๔ (ขาวด า และ สี) ได้ 
  - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐x
๑,๒๐๐ dpi 
  - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
  - สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวด า 
  - สามารถท าส าเนาไดสู้งสุดไม่น้อยกว่า ๙๙ ส าเนา 
  - สามารถย่อและขยายได้ ๒๕ ถึง ๔๐๐ เปอร์เซ็นต์ 
  - สามารถใช้ได้กับ A๔ , Letter, Legal และ Custom โดย
ถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า ๒๕๐ แผ่น 
  ๒.  เครื่องส ารองไฟ ขนาด ๑ kVA จ านวน  ๒  เครื่องๆ ละ 
๕,๘๐๐ บาท  เป็นเงิน ๑๑,๖๐๐ บาท (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี  ๒๕๕๙) 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
 -   มีก าลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา ๑ kVA (๖๓๐ Watts)  
 -   สามารถส ารองไฟฟาไดไมนอยกวา ๑๕ นาท ี

เหตุผล 
 ด้วยศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  (ศูนย์ตาปี)                  
เปิดให้บริการประชาชนด้านสาธารณสุขต่าง ๆ ในศูนย์บริการสาธารณสุข
เทศบาลฯ (ศูนย์ตาปี) โดยให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้น, คลินิกโรคเรื้อรัง, การ
ส่งเสริมสุขภาพ, การฟ้ืนฟูสุขภาพ, บริการด้านทันตกรรม และงานเชิงรุก ออก
เยี่ยมบ้าน  ออกหน่วยกีฬา และกิจกรรมประเพณีต่าง ๆ ของเทศบาลนครสุ
ราษฎร์ธานี  ดังนั้น ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (ศูนย์ตา
ปี) จึงได้ท าโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจ าศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครสุ
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ราษฎร์ธานี (ศูนย์ตาปี) เพ่ือพัฒนาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ให้เพียงพอทันสมัย 
ประชาชนได้รับบริการที่สะดวกรวดเร็วมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนตามนโยบายนครสุขภาพ  โดยขอความเห็นชอบการเบิกจ่ายจาก 
“เงินทุนหมุนเวียนศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลฯ (ศูนย์ตาปี)”  ซึ่งมีเงิน
คงเหลือ ณ วันที่      ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ จ านวนเงิน  ๒,๐๖๘,๕๙๘.๐๕ บาท 
(สองล้านหกหมื่นแปดพันห้าร้อยเก้าสิบแปดบาท  ห้าสตางค์)  โดยใช้จ่าย
งบประมาณเป็นเงิน ๒๓๙,๑๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาท
ถ้วน)     คิดเป็น ๑๑.๕๖%  ดังนั้น คงเหลือเงินทุนหมุนเวียนฯ เป็นเงิน 
๑,๘๒๙,๔๙๘.๐๕ บาท (หนึ่งล้านแปดแสน   สองหมื่นเก้าพันสี่ร้อยเก้าสิบแปด
บาทห้าสตางค)์ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าญัตติเสนอต่อสภาเทศบาลฯ  เพ่ือให้ความ
เห็นชอบใช้เงินทุนหมุนเวียนศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลฯ (ศูนย์ตาปี) ใน
การจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน ๕  รายการ  และ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน  ๒ รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๓๙,๑๐๐ บาท    
(สองแสนสามหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ตามระเบียบเงินทุนหมุนเวียนค่า
รักษาพยาบาลและเวชภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๓๐  (แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๔๑ ข้อ ๘) ต่อไป 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ตามระเบียบวาระที่ ๙ ใครสงสัยจะซักถามก็ขอเชิญได้นะครับ ขอเชิญ
ครับท่านไพโรจน์ 

นำยไพโรจน์ อภินิเวศ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ กระผมนายไพโรจน์ อภินิเวศ 
สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีครับ ตามระเบียบวาระที่ ๙ ผมเห็นด้วย
นะครับ แต่ขอฝากถึงท่านนายกฯ ว่าศูนย์ตาปีที่มีการซ่อมแซมอยู่ และห้องสมุด
ที่กลายเป็นห้องสมุดร้างแล้วในขณะนี้ ล่าสุดได้เกิดคดีฆาตกรรมขึ้นกลางเมือง 
ซึ่งเป็นข่าวสะเทือนขวัญในขณะนี้  ผมจึงฝากท่านนายกฯให้ติดตามเรื่อง
ห้องสมุดและชี้แจงให้เป็นที่ชัดเจนด้วยครับ ขอบคุณมากครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 มีท่านผู้อ่ืนที่จะซักถามอีกไหมครับ ขอเชิญครับคุณนัฐพงษ์ครับ 

นำยนัฐพงษ์ เตี่ยมังกรพันธุ์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ กระผมนายนัฐพงษ์ เตี่ย
มังกรพันธุ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีครับ เรียนท่านประธานสภา
เทศบาลฯครับ ถ้าเป็นศูนย์ตาปี ตามที่เอกสารที่ผู้บริหารขอสภาเทศบาลฯ ณ 
ตอนนี้ศูนย์ตาปีเป็นสถานที่ร้างนะครับท่านประธานใช้งานไม่ได้ครับ เมื่อเช้ามี
เพ่ือนสมาชิกฯได้อภิปรายเรื่องการก่อสร้างศูนย์ตาปี ผมก็งงครับเอาไว้ได้ไงครับ 
แต่ถ้าท่านขอว่าศูนย์ตาปีชั่วคราวอาจจะพอเข้าใจได้ เพราะตอนนี้ศูนย์ตาปีที่ยัง
ท าการอยู่เป็นชั่วคราวครับท่าน ถ้าอ่านตามเอกสารให้ไม่ได้ครับ ฝนตกเปียก
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หมดครับท่านประธาน ผมดูที่ท่านตอบเมื่อเช้า ในเมื่อมันติดขัดขั้นตอนต่างๆ 
มันสร้างไม่ได้ครับ พ่ีน้องตั้งพันๆคนในเขตตลาดเค้าเดือดร้อน ท าไมท่านไม่หา
วิธีการอย่างอ่ืนครับ ยกเลิกสัญญาก็ได้ ท าไม่ได้บริษัทก็ท าได้ ผมฝากผู้บริหารไว้
ประเด็นแรกครับว่าซื้อมาแล้วเอาไว้ที่ไหนครับ และฝากท่านผู้บริหารเรื่องการ
ก่อสร้างศูนย์ตาปีด้วยครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 มีท่านผู้อื่นที่จะซักถามต่อไหมครับ ถ้าไม่มีขอเชิญฝ่ายผู้บริหารท าความ
เข้าใจกับเพ่ือนสมาชิกครับ 

นำยธีระกิจ หวังมุทิตำกุล 
นำยกเทศมนตรี 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ และเพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับ 
กระผมก็ไม่ทราบนะครับว่าเพ่ือนสมาชิกถามผมอย่างนี้ คือเราอ่านเพ่ือใช้
ปฏิบัติงานของศูนย์ตาปี ทุกท่านก็ทราบอยู่แล้วว่าศูนย์ตาปีก็ย้ายมาอยู่ที่อาคาร
อเนกประสงค์แห่งนี้ เพราะฉะนั้นเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆซื้อแล้วก็ต้องมาไว้ตรง
นี้ ท่านสมาชิกก็มีความสามารถรอบรู้ทุกด้านทุกจุดก็น่าจะทราบ แต่ท่านว่าผม
แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับ สภาแห่งนี้มีเกียรติ ควรใช้วุฒิภาวะในการพูดไม่ใช่พูดเอา
สนุกครับ ผมไม่ได้ซื้อมาแล้วเอาไปไว้ในสนามแบบที่ท่านว่าครับ ถ้าพูดตาม
หลักการแบบท่านอาจารย์พรเลิศ ขออภัยที่เอ่ยนามครับ ผมไม่ว่าเลยครับผมผิด
ก็ยินดีถอนครับ ของวัดกลางใหม่ท าไมผมจึงยอมถอนเพราะเราไม่มีหลักฐานที่
ทางหมาเถรสมาคมอนุญาตมา ไม่ถูกต้องผมก็ถอน เอาเป็นว่าทุกท่านก็เข้าใจนะ
ครับว่าเอาไปใช้ที่ศูนย์ตาปีไหนครับ ขอบคุณครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญครับคุณจรวย 

นำยจรวย คงท่ำเรือ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ กระผมนายจรวย คงท่าเรือ 
สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีครับ ตามระเบียบวาระที่ ๙ ผมเห็นด้วย
ครับ เพราะว่าเค้าใช้เงินของเขาเอง เงินในกระเป๋าของเขา เราก็น่าจะผ่านให้เขา
ไป เขาให้เกียรติที่จะขอผ่านสภาเทศบาลฯแห่งนี้ ขอบคุณมากครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญครับคุณไพโรจน์ 

นำยไพโรจน์ อภินิเวศ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ กระผมนายไพโรจน์ อภินิเวศ 
สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีครับ  ท่านประธานครับ ผมอยากให้ท่าน
นายกฯถอนค าว่าเพ่ือนสมาชิกพูดเอาแต่สนุกครับ ท่านนายกฯกล่าวอ้างว่า
เพ่ือนสมาชิกพูดเป็นเล่น เพ่ือนสมาชิกทุกท่านก็อ้างเหตุผลมาจากความจริง 
หรือสถานที่ประชุมแห่งนี้มีความครื้นเครงกันเอง ซึ่งไม่สามารถบังคับใครได้ ขอ
ท่านประธานด้วยครับ 
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นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ผมก็นั่งฟังอยู่ ท่านนายกฯก็ติเตียนเพ่ือนสมาชิกบ้าง แต่ก็ไม่ได้ถึงกับ
เสียหาย ก็ไม่ต้องถึงกับให้ถอนหรอกครับ ขอเชิญครับคุณรักพงษ์ 

นำยรักพงษ์ แซ่ตั้ง 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ กระผมนายรักพงษ์ แซ่ตั้ง 
สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีครับ ท่านประธานครับในเรื่องเกี่ยวกับ
เงินทุนหมุนเวียนตรงนี้ครับ ผมเองก็ไม่ได้เกี่ยวกับเพ่ือนสมาชิกที่ได้อภิปรายไป 
ผมดูหลักการและเหตุผลแล้ว ตามที่เพ่ือนสมาชิกได้บอกว่าเป็นเงินของเขา นั้นก็
เป็นเหตุผลของเขา แต่ด้วยระเบียบที่พวกเราสมาชิกสภาเทศบาลฯ เมื่อพวกเรา
ต้องดูแลหรือให้ความเห็นชอบในการใช้เงินทุนหมุนเวียน ซึ่งลักษณะนี้ผมเองก็
อยากที่จะเรียนถามฝากไปยังท่านนายกฯว่าเครื่องมือดังกล่าวหลายๆรายการที่
ขอซื้อ บางรายการก็มีในส่วนของงบประมาณปีที่ผ่านมา ตรงนี้ผมก็จ าไม่ค่อยได้ 
ถ้าเพ่ือบริการประชาชนเราก็ยินดีครับ ตามที่ผู้บริหารเสนอเข้ามาก็ต้องดูด้วย 
ไม่ใช่ว่าเป็นเงินของเขา เรามีหน้าที่ดูและยกมืออย่างเดียวมันก็ไม่ใช่ครับ อ านาจ
ที่เขาให้พวกเรามาเราต้องดูครับว่ามีประโยชน์แค่ไหน คุ้มค่าไหม และตอนนี้ที่
ศูนย์มีอยู่บ้างรึป่าว ของเราความพร้อมในเรื่องของงบประมาณมีมาก แต่อยาก
ให้ดูเรื่องมีความจ าเป็นขนาดไหน ขอฝากเพ่ือนสมาชิกด้วยครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 มีท่านอ่ืนที่จะซักถามอีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอความเห็นชอบนะครับ 
มีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดเห็นชอบใช้ เงินทุนหมุนเวียนศูนย์บริการ
สาธารณสุขเทศบาลฯ (ศูนย์ตาปี ) เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์  และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  เพ่ือใช้ปฏิบัติ งานที่ศูนย์บริการ
สาธารณสุขเทศบาลฯ (ศูนย์ตาปี) (ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)  
กรุณายกมือครับ 
 สรุปสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติเห็นชอบใช้เงินทุนหมุนเวียน
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลฯ (ศูนย์ตาปี) เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์ และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ปฏิบัติงานที่ศูนย์บริการ
สาธารณสุขเทศบาลฯ (ศูนย์ตาปี) (ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)  ด้วย
คะแนนเสียงเอกฉันท์ จ านวน ๑๙ เสียง งดออกเสียงจ านวน ๑ เสียง             

มติที่ประชุม  สภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี มีมติเห็นชอบใช้เงินทุนหมุนเวียน
ศูนย์บริกำรสำธำรณ สุขเทศบำลฯ (ศูนย์ตำปี ) เพื่ อจัดซื้ อครุภัณ ฑ์
วิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ปฏิบัติงำนที่
ศูนย์บริกำรสำธำรณสุขเทศบำลฯ (ศูนย์ตำปี) (ส ำนักกำรสำธำรณสุขและ
สิ่งแวดล้อม)  ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จ ำนวน ๑๙ เสียง งดออกเสียง
จ ำนวน ๑ เสียง             
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 ระเบียบวำระที่ ๑๐ เรื่องญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจง
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี ๒๕๖๐ ส ำหรับครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง 
(ส ำนักกำรสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญผู้บริหารอ่านรายละเอียดของญัตติครับ 

นำยเอกพจน์ ยอดพินิจ 
รองนำยกเทศมนตรี 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีและท่านสมาชิกสภา
เทศบาลฯผู้ทรงเกียรติครับ ด้วยนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี  ขอเสนอ
ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี ๒๕๖๐  
ด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานเคหะและชุมชน งานก าจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกติดตั้งชุดไฮโดรลิก พร้อมตู้
คอนเทนเนอร์ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักกำร 
 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี ๒๕๖๐๖๐ 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ค่ำครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง 

  จำกเดิม   รถบรรทุกติดตั้งชุดไฮโดรลิก พร้อมตู้คอนเทนเนอร์  
จ านวน  ๑๔,๒๐๐,๐๐๐ บาท  

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุกติดตั้งชุดไฮโดรลิก พร้อมตู้
คอนเทรนเนอร์แบบมีระบบอัดมูลฝอยในตัว รายละเอียดประกอบด้วย 
 รถบรรทุกติดตั้งชุดยกไฮโดรลิกแบบขอเกี่ยวยกลาก ชนิด ๑๐ ล้อ 
เครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า ๖ สูบ ๔ จังหวะ ก าลังไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า 
สามารถบรรทุกน้ าหนักได้ไม่น้อยกว่า  ๒๐ ตัน จ านวน ๑ คัน ราคาคันละ 
๓,๖๐๐,๐๐๐ บาท 
 ตู้คอนเทนเนอร์แบบมีระบบอัดขยะมูลฝอยในตัว ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 
๑๒ ลูกบาศก์เมตร ท างานด้วยระบบไฮโดรลิก จ านวน ๔ ตู้  ราคาตู้ละ 
๒,๖๕๐,๐๐๐ บาท เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน ส าหรับงานก าจัดขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากเป็นรายการไม่ปรากฎตามมาตรฐานครุภัณฑ์ 
ประจ าปี ๒๕๕๘) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) หน้า 
๓๘๐ ข้อ ๓ (ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

แก้ไขเป็น   รถบรรทุกติดตั้งชุดยกไฮโดรลิก พร้อมตู้คอนเทน
เนอร์   จ านวน  ๑๔,๒๐๐,๐๐๐ บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุกติดตั้งชุดยกไฮโดรลิก พร้อมตู้
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คอนเทนเนอร์แบบมีระบบอัดมูลฝอยในตัว  รายละเอียดประกอบด้วย  
  รถบรรทุกติดตั้งชุดยกไฮโดรลิกแบบขอเกี่ยวยกลาก ชนิด ๑๐ 
ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า ๖ สูบ ๔ จังหวะ ก าลังไม่น้อยกว่า ๒๔๐ 
แรงม้า สามารถบรรทุกน้ าหนักได้ไม่น้อยกว่า  ๒๐ ตัน จ านวน ๑ คัน ราคาคัน
ละ ๓,๖๐๐,๐๐๐ บาท 

ตู้คอนเทนเนอร์แบบมีระบบอัดขยะมูลฝอยในตัว ขนำดควำม
จุไม่น้อยกว่ำ ๑๖ ลูกบำศก์เมตร พร้อมชุดยกขยะ ท างานด้วยระบบไฮโดรลิก 
จ านวน ๔ ตู้ ราคาตู้ละ ๒,๖๕๐,๐๐๐ บาท    เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน ส าหรับ
งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากเป็นรายการ ไม่
ปรากฏตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ประจ าปี ๒๕๕๘) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) หน้า ๓๘๐ ข้อ ๓ (ส านักการสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม) 

เหตุผล 
 เนื่องจากได้พิมพ์ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ผิดพลาด ท าให้ไม่สามารถด าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง รถบรรทุกติดตั้งชุดยกไฮโดรลิก พร้อมตู้คอนเทนเนอร์ได้จึง
จ าเป็นต้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๐  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าญัตติเสนอต่อสภาเทศบาลฯ เพ่ือพิจารณา
อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง  ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี  ๒๕๖๐  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔ ข้อ  ๒๙ ซึ่งเป็นอ านาจอนุมัติของสภาเทศบาล                

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 มีท่านผู้ใดที่จะซักถามก็ขอเชิญนะครับ มีไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่
ประชุมนะครับ สมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๐ส าหรับครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
(ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) กรุณายกมือครับ 
 สรุปสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค า
ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๐ส าหรับครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง (ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)  ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ 
จ านวน ๒๒ เสียง  งดออกเสียงจ านวน ๑ เสียง               

มติที่ประชุม  สภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี มีมติอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำ
ชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี ๒๕๖๐ส ำหรับครุภัณฑ์ยำนพำหนะและ
ขนส่ง (ส ำนักกำรสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม) ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ 
จ ำนวน ๒๒ เสียง  งดออกเสียงจ ำนวน ๑ เสียง               
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 ระเบียบวำระที่ ๑๑ เรื่องญัตติขอรับควำมเห็นชอบในกำรดูดทรำย
ในแม่น้ ำตำปี (ส ำนักกำรช่ำง) 

นำยเอกพจน์ ยอดพินิจ 
รองนำยกเทศมนตรี 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และท่านสมาชิกสภา
เทศบาลฯผู้ทรงเกียรติครับ ด้วยนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ขอเสนอญัตติ
ขอรับความเห็นชอบเพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะอนุกรรมการอนุญาตให้
ดูดทรายในแม่น้ าตาปี  ต าบลตลาด อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี   

    หลักกำร 

 ขอรับความเห็นชอบในการดูดทรายในแม่น้ าตาปี ต าบลตลาด อ าเภอ

เมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี รายนางสาวปัทมพร หวังมุทิตากุล จ านวนเนื้อที่ขอ

อนุญาตดูดทราย ๒-๐-๐๐ ไร่ 

    เหตุผล 

 ด้วยนางสาวปัทมพร หวังมุทิตากุล ได้ยื่นขออนุญาตดูดทรายในที่ดิน

ของรัฐ (แม่น้ าตาปี) ภายในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ซึ่งเทศบาลได้ออกไป

ชันสูตรสอบสวนที่ดินที่ขออนุญาตร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่ดินจังหวัดแล้ว ผลปรากฏ

ว่า เป็นการขุดลอกร่องน้ าไม่เสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติ ช่วยให้แม่น้ าไม่ตื้น

เขิน 

 เนื่องจากการพิจารณาอนุญาตการดูดทรายของคณะอนุกรรมการ

อนุญาตให้ดูดทรายต้องค านึงถึงความเดือดร้อนของราษฎร ความเสียหายทาง

เศรษฐกิจหรือทรัพยากรธรรมชาติ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  ฉะนั้นจึงจ าเป็นต้องเสนอท่ีประชุมสภาเทศบาลพิจารณา 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาน าญัตติเสนอสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
พิจารณาให้ความเห็นชอบตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการอนุญาต
ให้ดูดทราย พ.ศ.  ๒๕๔๖ ตามนัยหมวด  ๓  ข้อ  ๑๘ (๒)  ต่อไป 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 มีท่านใดที่จะสอบถามไหมครับ ขอเชิญครับคุณนัฐพงษ์ 

นำยนัฐพงษ์ เตี่ยมังกรพันธุ์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่ เคารพ กระผมนายนัฐพงษ์        
เตี่ยมังกรพันธุ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีครับ เรื่องขอความ
เห็นชอบในการดูดทรายในแม่น้ าตาปี ต าบลตลาด อ าเภอเมืองฯ จังหวัด        
สุราษฎร์ธานี รายนางสาวปัทมาพร หวังมุทิตากุล เนื้อที่ ๒-๐-๐๐ ไร่ เหตุผล 
ด้วยนางสาวปัทมาพร หวังมุทิตากุล ได้ยื่นขออนุญาตดูดทรายในที่ดินของรัฐ 
(แม่น้ าตาปี) ในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ซึ่งทางเทศบาลฯได้ออกใบชันสูตร
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สอบสวนที่ดินที่ขออนุญาตร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่ดินจังหวัดแล้ว ผลปรากฏว่า เป็น
การขุดลอกร่องน้ าไม่เสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติ ช่วยให้แม่น้ าไม่ตื้นเขิน ที่
ผมได้รับเอกสารมา เรียนกับท่านประธานฯครับ ผมเติบโตมากับสายน้ าตาปี
แห่งนี้มา บ้านเรามีท่าเรือเกาะเต่า เกาะสมุย โดยเหตุผลในการดูดทรายเพ่ือ
ไม่ให้แม่น้ าตื้นเขิน ที่น าเข้ามาในสภาแห่งนี้ พ้ืนที่ตรงนั้น ตื้นเขินอย่างไร หรือ
เดินเรือพาณิชย์ไม่ได้ เดือดร้อนอย่างไรแล้วพ่ีน้องที่ท าการประมงครับ หากมี
การดูดทรายขึ้นมากวนน้ าขุ่น เขาเสียหายครับ การท าประชาคมท ารึยังครับ 
การกระท าในลักษณะอย่างนี้นะครับ ได้รับผลกระทบในวงกว้างเป็นอย่างมาก 
ท่านท าประชาคมมายังครับมีแต่ผังมาอย่างเดียวครับ ชาวบ้านในพ้ืนที่รับทราบ
หรือยัง ท่านเอาเรื่องนี้มาเสนอต่อสภาให้สภาอนุมัติ แล้วถ้าประชาชนถามว่า 
เขาไม่ทราบเลย ได้รับผลเดือดร้อน ท่านจะตอบประชาชนได้อย่างไร ผมไม่ได้
โวหาร ผมไม่ได้พูดเล่น ผมไม่เอาสภาแห่งนี้มาหาประโยชน์ส่วนตัวแน่นอนครับ  
การที่จะพิจารณาเรื่องแบบนี้ อย่างน้อยคนที่จะขอต้องท าประชาคมก่อนนะ
ครับ เราข้ามขั้นตอนนะครับ ถ้าอยากดูดท าตามขั้นตอนครับ ลักษณะการดูด
ทรายต้องเอาหัวเจาะดูดกลางแม่น้ าครับท่านประธานฯ แล้วเรายังไม่รู้เลยว่าดูด
ทรายเพ่ือป้องกันน้ าตื้นเขินหรือเพ่ือการพาณิชย์ แต่ถ้าการดูดเพ่ือการพาณิชย์ 
อีกเรื่องหนึ่งครับ ท่านต้องเอาเรือไปจอดดูดกลางแม่น้ า แล้วชาวบ้านต้องขับเรือ
อ้อมเรือดูดทราย แล้วถ้าในเวลากลางคืนจะท ายังไง ไม่เคยมีอะไรมาขวางทาง
น้ าในแม่น้ าตาปีครับ ขอทราบเหตุผลหน่อยครับที่ท่านเอาเรื่องนี้เข้าสู่สภา
เทศบาลฯแห่งนี้ ขอบคุณมากครับ 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 มีท่านผู้ใดสอบถามบ้างครับ หากไม่มี ผมขอให้ท่านนายกฯท าความ
เข้าใจกับเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลฯครับ ขอเชิญครับ 

นำยธีระกิจ หวังทิตำกุล 
นำยกเทศมนตรี 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯและสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
จากที่ผมได้น าญัตติขอความเห็นชอบจากการดูดทรายจากแม่น้ าตาปีให้ท่าน
สมาชิกสภาเทศบาลฯเห็นชอบพิจารณานะครับ สืบเนื่องจากได้รับหนังสือจาก
ส านักงานที่ดิน เรื่องการขออนุญาตดูดทรายจากที่ดินของรัฐ โดยนางปัทมาพร 
หวังมุทิตากุล  ขออนุญาตดูดทรายในต าบลตลาด ในเนื้อที่ ๒ ไร่ ผมขออนุญาต
ให้ด าเนินการ ส่วนรายละเอียดผมขออนุญาตท่านประธานสภาเทศบาลฯ ให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องได้อธิบายหลักการและเหตุตรงนี้ครับ เพราะท่านเป็นผู้ด าเนินการ   
อยู่ตลอดครับ 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล                                                                                                                                                                                       
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นำยสมปอง หยูมำก 
นักผังเมืองช ำนำญกำร 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯและท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯทุก
ท่านครับ การขออนุญาตดูดทรายโดยระเบียบเขาต้องขออนุญาตดูดทรายต่อ
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เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจ้าพนักงานที่ดินสาขาซึ่งไม่เกี่ยวกับเรา เราเป็น
แค่ ๑ ในอนุกรรมการเท่านั้น แต่โดยระเบียบของการดูดทราย ซึ่งผู้ว่าราชการ
จังหวัดเป็นประธาน  ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาล แล้วแต่ว่าสภา
จะอนุญาต หรือไม่อนุญาตก็ต้องตอบไปยังเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ซึ่งจะน าเข้า
ไปที่ประชุมใหญ่  ซึ่งมีคณะกรรมการ ๑๕ คนโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็น
ประธาน คณะกรรมการดูดทรายมีอยู่ ๑๕ ท่าน 
    ผู้ว่าราชการจังหวัด   เป็นประธาน 

 รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นอนุกรรมการ 
 ปลัดจังหวัด 
 อัยการจังหวัด 
 อุตสาหกรรมจังหวัด 
 กรมเจ้าท่า  
 กรมชลประทาน 
 ผู้บังคับบัญชาการภูธร 
 นายอ าเภอ 
 ผู้บริหารท้องถิ่น 
 ผู้แทนส านักงานสิ่งแวดล้อมภาค 
 ผู้แทนราชการอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 
 เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด อนุกรรมการและเลขานุการ 
 หัวหน้ากลุ่มที่ดิน ผู้ช่วยเลขานุการ 

  ซึ่งเราเป็นแค่ ๑ในเสียง ๑๕ เสียง ครับท่าน ผู้อนุญาตคือผู้ว่าราชการ
จังหวัด การเสียค่าธรรมเนียมตามระเบียบใหม่ให้มาจ่ายที่ท้องถิ่น หากได้รับการ
อนุญาตต้องออกข้อบัญญัติ  การเก็บค่าธรรมเนียม ทางท้องถิ่นจะได้ ๖๐ 
เปอร์เซ็น และอีก ๔๐ เปอร์เซ็นแบ่งไปที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด แต่โดย
ระเบียบเราต้องผ่านสภาก่อนว่าทางเราจะมีการอนุญาตหรือไม่อนุญาต  แต่การ
อนุญาตจริงๆคือที่ประชุมที่จังหวัดครับท่าน ในระเบียบไม่ต้องให้มีการท า
ประชาคมครับท่าน  

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 พอจะเข้าใจแล้วนะครับ ว่าการอนุญาตนั้นไม่ได้ขึ้นตรงกับเทศบาลเรา 
แต่ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อนุญาต และมีคณะกรรมการทั้งหมด ๑๕ ท่าน    
คงเข้าใจแล้วนะครับในส่วนนี้ มีผู้อื่นจะสอบถามอีกไหมครับ ขอเชิญคุณไพโรจน์
ครับ 

นำยไพโรจน์ อภินิเวศ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพและสมาชิกสภาเทศบาลผู้
ทรงเกียรติครับ กระผมนายไพโรจน์ อภินิเวศ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ในระเบียบ
วาระท่ี ๑๐ นี้ กระผมในฐานะเป็นสมาชิกสภาเทศบาลฯ กระผมไม่เห็นด้วยครับ  
ผู้ที่รับสัมปทาน คือนางสาวปัทมพร หวังมุทิตากุล การที่ท่านนายกเอ้ือ
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ผลประโยชน์ต่อญาติพ่ีน้อง อาจจะมีการถอดถอน ซึ่งนายกฯเองไม่เป็นไร แต่
ทีมบริหารอาจจะไปกันหมด แล้วใครจะมาบริหารบ้านเมืองในสภาวะอย่างนี้  
ส่วนตัวผมไม่เห็นด้วยนะครับ 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอขอบคุณท่านไพโรจน์ ครับที่เป็นห่วง มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ            
ท่านอ่ืนจะสอบถามอีกไหมครับ ขอเชิญคุณนัฐพงษ์ครับ 

นำยนัฐพงษ ์เตี่ยมังกรพันธุ์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลฯผู้
ทรงเกียรติครับ กระผมนายนัฐพงษ์ เตี่ยมังกรพันธุ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ตามที่
เจ้าหน้าที่ได้ตอบว่าเราเป็น ๑ ใน ๑๕ ที่ต้องพิจารณาการดูดทรายในแม่น้ า ผม
เข้าใจครับ เรื่องระเบียบการต่างๆ แต่เรื่องนี้ครับ  ได้รับผลกระทบต่อพ่ีน้อง
ประชาชนที่ใช้ล าน้ า ท่านลองคิดดูว่าคนท่านเดียวขอดูดทรายในที่สาธารณะเอา
ไปท าประโยชน์หรือไม่ ยังไม่รู้ หรือดูดเพ่ือไม่ให้ตื้นเขิน เพราะไม่ได้เขียนมาในนี้
ครับ ยังไม่ได้เขียนรายละเอียดมาในนี้ครับ แต่ถ้าดูดเพ่ือการพาณิชย์ ผลกระทบ
ที่จะเกิดขึ้นกับพ่ีน้องประชาชนในละแวกแถวนั้น จะท าอย่างไรครับ  ท่านต้อง
พิจารณา เหมือนที่ท่านบอกผมนะครับ คุณธรรมต้องมาก่อนนะครับ แต่เรื่องนี้มี
ผลกระทบกับพ่ีน้องประชาชนครับ ใครตอบผมได้บ้างว่าจะไม่ได้รับผลกระทบ 
ลักษณะแบบนี้เป็นการสัมปทานท่าทราย ซึ่งนางสาวปัทมพร หวังมุทิตากุล หาก
มีการท าสัมปทานมาใหม่ในลักษณะอย่างนี้  นางสาวปัทมพร หวังมุทิตากุล    
จะได้รับผลประโยชน์เอาทรัพยากรของแผ่นดิน 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญครับ คุณณรงค์ 

นำยณรงค์ ฉวมพรหมอินทร์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพและสมาชิกสภาเทศบาล          
ผู้ทรงเกียรติครับ กระผมนายณรงค์ ฉวมพรหมอินทร์ สมาชิกสภาเทศบาล การ
ประชุมสภาครั้งนี้ผมอยากถามท่านประธานสภาเทศบาลฯว่ามีการถ่ายทอดสด
ได้ไหม ผ่านโทรศัพท์  

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ผมว่าไม่ควรถ่ายทอดสดเลยนะครับ เพราะเป็นเรื่องภายใน อภิปราย
การแค่ภายใน เพ่ือท าความเข้าใจกัน ไม่ต้องให้กว้างขวางไปกว่านี้ ขอเชิญคุณ
นัฐพงษ์ ต่อนะครับ 

นำยนัฐพงษ ์เตี่ยมังกรพันธุ์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพครับ ที่ผมอภิปรายเรื่องนี้ 
เพราะผมได้น าเรื่องนี้ไปถามพ่ีน้องประชาชนในละแวกใกล้เคียงในชุมชนที่มีการ
ดูดทราย ท่านบอกว่าท่านไม่รับทราบเรื่องนี้เลย ซึ่งผมบ้านอยู่บึงขุนทะเล อยู่ๆ
ผมจะพิจารณาให้เขามาดูดทรายหน้าบ้านเพ่ือน พิจารณาไม่ได้ครับ เรื่องนี้เป็น
ที่มีผลประโยชน์ซับซ้อนอยู่ จะให้พิจารณาแบบไหนอย่างไร ไม่ว่าวันนี้จะผ่าน
สภาแห่งนี้ไป ท่านจะด าเนินการถูกต้องหรือไม่ แต่เรื่องนี้สังคมจะพิจารณา
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กันเอง เรื่องที่น าสู่สภาแห่งนี้ เรื่องตั้งแต่ผมยังไม่เป็นสมาชิกสภาเทศบาลฯแห่ง
นี้ มีกลุ่มบุคคลที่มีความพยายามให้สภาแห่งนี้ผ่านเรื่องการดูดทรายนี้  หลาย
กลุ่มบุคคล ผมยังชื่นชมในตัวของท่านประเสริฐ  ทับทิมทอง ที่ท่านไม่เคยผ่าน
เรื่องนี้มาให้ท่านเป็นนักการเมืองน้ าดี กี่สมัยไม่มีเรื่องนี้เข้าสภา ผ่านมือท่านไป
ได้ ผมขอฝากทุกคนว่านี่คือทรัพยากรธรรมชาติของพี่น้องประชาชนทุกคน ท่าน
จะให้เข้ากระเป๋าบุคคลเดียว วันนี้กระผมนัฐพงษ์ เตี่ยมังกรพันธุ์  ยืนยันแบบ
ชัดเจนว่าผมไม่เห็นด้วย การที่เอาทรัพยากรธรรมชาติของคนส่วนรวมไปเป็น
ผลประโยชน์ของกลุ่มบุคคลเดียว ซึ่งพ่ีน้องประชาชนในเขตเทศบาลไม่รับทราบ 
หากพวกผมอนุมัติให้เกิดค าถามกับชาวบ้าน ตอบไม่ถูก วันหนึ่งเรือเครื่องจ้างวิ่ง
ชนกับเครื่องดูดทราย ใครจะรับผิดชอบ จะบอกว่าผู้ดูดทรายเขารับผิดชอบ แต่
ชีวิตของพี่น้องประชาชนส าคัญกว่าสิ่งอ่ืนใด นี่คือทรัพยากรของแผ่นดินนี้ ผมไม่
เห็นด้วยครับ  ในระเบียบวาระที่ ๑๐ เรื่องขอความเห็นชอบการดูดทรายในแม่
น้ าตาปี ตามที่ผมได้อภิปรายไป เมื่อสักครู่ มีเจ้าหน้าที่ได้มาตอบว่ามีเจ้าหน้าที่ 
๑๕ ส่วน เราเป็นแค่ ๑ ส่วน แต่ผมอยากจะถามความรู้สึกในการบริหาร
บ้านเมืองของผู้บริหารชุดนี้ ซ่ึงมีท่านนายกเป็นผู้น า ท่านธีระกิจ หวังมุทิตากุล 
ซึ่งมีกลุ่มบุคคลที่ชื่อนางสาวปัทมพร หวังมุทิตากุล มาขอดูดทราย ท าการใน
พ้ืนที่ เทศบาลนครสุ ราษฎร์ ธานี  ใครๆก็ ขอได้ ครับ  น างสาวปั ทม พร                
หวังมุทิตากุล มีสิทธิขอตามกฎหมายทุกประการ แต่หากมีกรณีอย่างนี้อีก              
ไม่ทราบว่าท่านจะพาเข้าสภาอย่างนี้ด้วยหรือไม่  เพราะการน าเรื่องให้              
สภาเห็นชอบ ต้องมีความเห็นจากผู้บริหาร ให้ท่านช่วยชี้แจงให้หน่อยว่าท่าน
รู้สึกอย่างไร ในการขออนุญาตดูดทรายในแม่น้ าตาปี ซึ่งเป็นสายน้ าหล่อเลี้ยง
ชีวิตของพ่ีน้องประชาชนหลายพันชีวิต เขาดูดทรายในน้ า มีผลกระทบต่อการ
ประมง พี่น้องในบาง ปากน้ า ได้รับความเดือดร้อน จะบอกไม่ได้ว่าไม่ผลกระทบ 
ท่านคิดอย่างไร ว่าเอาเรื่องนี้เข้าสู่สภา ในเมื่อเขามาขออนุญาต ท่านควรบอก
เล่าให้ท่านสมาชิกสภาฟังหน่อย พอเขาขออนุญาตท่านก็เลยต้องเอาเข้ามาอย่าง
นั้นหรือ มีผลกระทบจริงๆครับ เรียนต่อเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลฯว่าผมไม่
ต้องการเป็นดาวสภา แต่ทนดูไม่ได้ครับ  เพราะมีผลกระทบ ผู้ที่ เขาได้รับ
ผลกระทบเขาไม่มีปากไม่มีเสียง เพราะเขาหวังในตัวสมาชิกสภาเทศบาลฯ ผม
ได้ใส่ชุดกากีก็เพราะพวกเขา และพวกเขาได้รับความเดือดร้อน ถ้าผมไม่พูด ผม
นั่งเฉยๆ หากมีการพิจารณ์ถูกต้องหมด หากเป็นความต้องการของพ่ีน้องผมไม่
ต้องมาอภิปรายอย่างนี้หรอกครับ ผมมีเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลฯรู้จักท่าทราย 
ท่านก็มีความรู้ว่าการดูดทรายเป็นทรัพย์มหาศาล มีราคาที่ข้างเคียงตลิ่งเขาจะ
พังหรือป่าว เพราะเขาไม่ทราบเลยว่าดูด ๒ ไร่ แต่ทรายไม่ใช่ ๒ ไร่ครับท่าน 
และดูด ๑๐ ปีด้วย ทรายปากน้ าดูดอย่าไรก็ไม่หมด ไหลมาเรื่อยๆ พ่ีน้องที่งม
หอยขาย งมไม่ได้เพราะน้ าลึกครับ กระทบครับ   คุณธรรมต้องมาก่อนครับ 
เครื่องหมายบนบ่าส าคัญ รับใช้พ่อแม่พ่ีน้องประชาชน ผมขอฝากด้วยนะครับ ที่



๕๒ 
 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ีสมยัสามญั  สมัยที่ ๔  ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕๙                                                                                                       
วันที่  ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

 

ผมเคยเห็น ท่านประเสริฐ ทับทิมทองไม่เคยอนุญาตเรื่องนี้ ผมพาดพิงท่าน ผม
ขอโทษ ท่านเอกพจน์ ยอดพินิจ ก็เป็นนักการเมืองน้ าดี ผมนับถือท่าน ผมว่า
เรื่องลักษณะอย่างนี้ไม่น่าครับ หากท าตามขั้นตอน ผมจะไม่อภิปรายเลย ถ้า
ชาวบ้านเขาต้องการ ขวางความต้องการของพ่ีน้องประชาชนไม่ได้ แต่นี่ครับ ผม
เอาเรื่องนี้ครับท่านประธานไปถามพ่ีน้องประชาชนในเขตละแวกนี้  ไม่เอาด้วย
เลยครับ เขาบอกว่า ความหวังของพวกพ่ีอยู่ที่น้องนะ ช่วยบอกเล่ากับเพ่ือน
สมาชิกสภาเทศบาลฯว่าเขาจะได้รับความเดือดร้อน ผมก็รับปากว่าจะไปบอก
กับเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลฯได้รับฟังว่าเขาได้รับความเดือดร้อน เขาหาเช้า
กินค่ าครับ เขาลอยอวน เขาได้รับความเดือดร้อนกันหมดเลย อย่างไรก็แล้วแต่
ครับ ท่านประธานครับขอให้ทุกๆท่าน พิจารณาเรื่องนี้ เพราะนี่คือสมบัติของ
แผ่นดินนี้ สมบัติของท้องถิ่นนี้ จะให้อยู่ในกระเป๋าบุคคลเดียว ตอนนี้ไม่รู้ว่าท่าน
ผู้บริหารรับทราบแล้วหรือยังว่า หากชาวบ้านรู้เรื่องก็จะดังครับท่าน ท่านจะนั่ง
ในหัวใจของประชาชนหรือป่าว แต่เรื่องนี้ครับ ผมไม่เห็นด้วย ๑๐๐ เปอร์เซ็น
ครับ และผมขอให้บันทึกต่อสภาแห่งนี้ด้วยนะครับว่ากระผมนายนัฐพงษ์            
เตี่ ยมั งกรพันธุ์  ไม่ เห็นชอบในเรื่องนี้  และเพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลฯ              
ท่านไพโรจน์ อภินิเวศ นายแฟง สุวรรณบุตรด้วยครับ  

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

  มีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านสอบถามบ้างครับ  หากไม่มีผมขอมติที่
ประชุมครับ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบในการดูดทรายในแม่น้ าตาปี  
(ส านักการช่าง)  กรุณายกมือครับ ( เห็นชอบจ านวน ๑๕ เสียง ) และมีสมาชิก
สภาเทศบาลท่านใดไม่เห็นชอบในการดูดทรายในแม่น้ าตาปี กรุณายกมือขึ้น    
( ไม่เห็นชอบจ านวน ๓ เสียง ) 
 สรุปสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติเห็นชอบในการดูดทรายในแม่
น้ าตาปี (ส านักการช่าง) ด้วยคะแนนเสียง จ านวน ๑๕ เสียง ไม่เห็นชอบจ านวน 
๓ เสียง งดออกเสียง จ านวน ๑ เสียง 

มติที่ประชุม   สภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี มีมติเห็นชอบในกำรดูดทรำยในแม่
น้ ำตำปี  (ส ำนักกำรช่ำง)  ด้วยคะแนนเสียง จ ำนวน ๑๕ เสียง  ไม่เห็นชอบ
จ ำนวน ๓ เสียง งดออกเสียง จ ำนวน ๑ เสียง 

   ระเบียบวำระที่ ๑๒  เรื่องญัตติขออนุมัติโอนงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๐ ไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ (ส ำนักกำรช่ำง) 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญผู้บริหารได้อ่านรายละเอียดของญัตติครับ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

นำยเอกพจน์  ยอดพินิจ 
รองนำยกเทศมนตรี 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพและสมาชิกสภาเทศบาลผู้
ทรงเกียรติ  ด้วยนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ขอเสนอญัตติเพ่ือขออนุมัติ
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๐ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ส านัก



๕๓ 
 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ีสมยัสามญั  สมัยที่ ๔  ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕๙                                                                                                       
วันที่  ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

 

การช่าง  หมวดค่าครุภัณฑ์  โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 

หลักกำร 

 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 
๒๕๖๐  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 จำกเดิม 
     ด้ำนกำรเศรษฐกิจ 
 แผนงำนกำรเกษตร 
 งำนส่งเสริมกำรเกษตร 
 หมวดค่ำครุภัณฑ์ 
 ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว 
 -ประเภท  รถเข็นกระบะเหล็กชนิดล้อคู่  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถเข็น
กระบะเหล็กชนิดล้อคู่ บรรจุไม่น้อยกว่า ๓๐ ลิตร ฯ จ านวน ๑๕ คัน ราคาคัน
ละ ๒,๔๒๐.- บาท รวมเป็นเงิน ๓๖,๓๐๐.-บาท (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากเป็น
รายการไม่ปรากฏตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๘) ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้า ๓๖๖  ข้อ ๒ 
 
 โอนไปเป็น 
   ด้ำนกำรเศรษฐกิจ 
 แผนงำนกำรเกษตร 
 งำนส่งเสริมกำรเกษตร 
 หมวดค่ำครุภัณฑ์ 
 ครุภัณฑ์ก่อสร้ำง    
 -ประเภท  รถเข็นกระบะเหล็กชนิดล้อคู่  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถเข็น
กระบะเหล็กชนิดล้อคู่ บรรจุไม่น้อยกว่า ๓๐ ลิตร ฯ จ านวน ๑๕ คัน ราคาคัน
ละ ๒,๔๒๐.- บาท รวมเป็นเงิน ๓๖,๓๐๐.-บาท (ราคาท้องถิ่นเนื่องจากเป็น
รายการไม่ปรากฏตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๘) ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) หน้า ๓๖๖  ข้อ ๒ 

เหตุผล 
 เนื่องจากได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ๒๕๖๐ หมวดค่าครุภัณฑ์
ไว้ผิดหมวด  ท าให้ไม่สามารถจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าวได้  จึงขอโอนงบประมาณ
รายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือจะได้น ามาใช้ในการปฏิบัติงานประจ าวัน
ที่ต้องรับผิดชอบให้เกิดผลดีต่องานลุล่วงไปด้วยดี 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าเสนอญัตติต่อสภาพิจารณาอนุมัติ  ตามระเบียบ



๕๔ 
 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ีสมยัสามญั  สมัยที่ ๔  ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕๙                                                                                                       
วันที่  ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

 

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอน
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

           มีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านสอบถามบ้างครับ  หากไม่มีผมขอมิติที่
ประชุมครับ  สมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (ส านักการช่าง)  
กรุณายกมือครับ  
 สรุปสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (ส านักการช่าง)  
ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์  จ านวน ๑๙ เสียง  งดออกเสียงจ านวน ๑ เสียง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

มติที่ประชุม    สภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี มีมติอนุมัติโอนงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๐ ไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ (ส ำนักกำรช่ำง)  
ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์  จ ำนวน ๑๙ เสียง  งดออกเสียงจ ำนวน ๑ เสียง   

  ระเบียบวำระที่ ๑๓ เรื่องญัตติขออนุมัติจ่ำยเงินสะสมเพื่อเป็นค่ำ
ก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำถนนรำษฎร อุทิศ ๗  (ส ำนักกำรช่ำง) 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

    ขอเชิญผู้บริหารได้อ่านรายละเอียดของญัตติครับ 

นำยเอกพจน์  ยอดพินิจ 
รองนำยกเทศมนตรี 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพและสมาชิกสภาเทศบาลผู้
ทรงเกียรติ ด้วยเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ขอเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายเงินสะสม
เพ่ือเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ าถนนราษฎร์อุทิศ  ๗ 

หลักกำร 

 ขออนุมัติจ่ายเงินสะสม จ านวน ๑,๘๒๐,๐๐๐   บาท ส าหรับส านักการ
ช่าง   ส่วนช่างสุขาภิบาล  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทท่อ
ระบายน้ า เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
๐.๖๐ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๔๒๐.๐๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน
ที่เทศบาลก าหนด)   

เหตุผล 

 ถนนราษฎร์อุทิศ ๗ เป็นบริเวณที่ตั้งของชุมชนหนาแน่นกลางใจเมืองสุ
ราษฎร์ธานี  เป็นเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างถนนการุณราษฎร์ กับถนนราษฎร์
อุทิ ศ   มี บ้ าน เรื อนประชาชนอยู่ เป็ น จ าน วนมากมี ระบบระบายน้ า



๕๕ 
 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ีสมยัสามญั  สมัยที่ ๔  ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕๙                                                                                                       
วันที่  ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

 

สาธารณประโยชน์เฉพาะช่วงต้นซอย แต่ไม่มีระบบระบายน้ าสาธารณประโยชน์
ในบริเวณช่วงกลางซอย ท าให้เมื่อฝนตกน้ าฝนจะไหลรวมกับน้ าทิ้งจากอาคาร
บ้านเรือนไหลนองบนผิวจราจร เนื่องจากไม่มีพ้ืนที่รับน้ าเพียงพอสร้างความ
เดือดร้อนต่อผู้ที่อยู่อาศัยในบริเวณนี้และที่สัญจรผ่านไปมา การก่อสร้างท่อ
ระบายน้ าตามโครงการนี้จะแก้ปัญหาความเดือดร้อนได้เป็นอย่างดี  นอกจากนี้
ยังจะช่วยสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงามให้แก่ท้องถิ่น   แต่
เนื่องจากเทศบาลไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้  และไม่สามารถโอนเงิน
งบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ได้  ดังนั้นจึงขออนุมัติสภาเทศบาลนครสุ
ราษฎร์ธานี จ่ายเงินสะสมของเทศบาลเพ่ือใช้เป็นค่าก่อสร้างโครงการดังกล่าว  
จ านวน  ๑,๘๒๐,๐๐๐ บาท  (หนึ่งล้านแปดแสนสองหมื่นบาทถ้วน) 

 ขณะนี้ฐานะการคลังมียอดเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้จ่ายได้ ณ วันที่  
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เป็นเงิน  ๓๑๙,๙๑๓,๘๗๖.๓๙  บาท 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าญัตติเสนอสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี   
พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินสะสม จ านวน ๑,๘๒๐,๐๐๐ บาท ตามระเบียบ
กระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ .  ๒๕๔๗  
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที ่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๘๙  (๑) ต่อไป                              

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

    มีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านสอบถามบ้างครับ  หากไม่มีผมขอมิติที่
ประชุมครับ สมาชิกสภาเทศบาลฯท่านอนุมัติจ่ายเงินสะสมเพ่ือเป็นค่าก่อสร้าง
ท่อระบายน้ าถนนราษฎร์อุทิศ๗ (ส านักการช่าง)  กรุณายกมือครับ 
 สรุปสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติจ่ายเงินสะสมเพ่ือเป็น
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ าถนนราษฎร์อุทิศ ๗ (ส านักการช่าง) ด้วยคะแนนเสียง
เอกฉันท์  จ านวน ๑๙ เสียง งดออกเสียงจ านวน ๑ เสียง   

มติที่ประชุม   สภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี มีมติอนุมัติจ่ำยเงินสะสมเพื่อเป็นค่ำ
ก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำถนนรำษฎร์อุทิศ ๗ (ส ำนักกำรช่ำง) ด้วยคะแนนเสียง
เอกฉันท์ จ ำนวน ๑๙ เสียง งดออกเสียงจ ำนวน ๑ เสียง   

   ระเบียบวำระที่ ๑๔ เรื่องญัตติขออนุมัติจ่ำยเงินสะสมเพื่อเป็นค่ำ
ก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำและผิวจรำจร  ถนนพ่อขุนทะเล ๒๐ (ส ำนักกำรช่ำง) 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญผู้บริหารได้อ่านรายละเอียดของญัตติครับ  

นำยเอกพจน์  ยอดพินิจ 
รองนำยกเทศมนตรี 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพและสมาชิกสภาเทศบาลผู้
ทรงเกียรติ ด้วยเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ขอเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายเงินสะสม
เพ่ือเป็นค่าก่อสร้าง ท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนนพ่อขุนทะเล  ๒๐ 



๕๖ 
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หลักกำร 

 ขออนุมัติจ่ายเงินสะสม จ านวน ๑,๐๑๗,๐๐๐ บาท ส าหรับส านักการ
ช่าง   ส่วนช่างสุขาภิบาล  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทท่อ
ระบายน้ า  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล.  ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง  ๐.๖๐  เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า  ๑๖๕.๐๐ เมตร  และผิวจราจร
แบบแอสฟัลท์คอนกรีต  หนา  ๐.๐๕  เมตร  กว้างเฉลี่ย  ๖.๕๐-๑๐.๐๐ เมตร 
ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๖๕.๐๐ เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  ๘๙๐.๐๐  
ตารางเมตร  (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลก าหนด)   

เหตุผล 

 ถนนพ่อขุนทะเล  ๒๐  เป็นบริเวณที่ตั้งของชุมชนตอนกลางของถนน
พ่อขุนทะเล  สภาพพ้ืนที่จะลาดเอียงจากแนวถนนพ่อขุนทะเลไปทางคลอง
มะขามเตี้ย  ท าให้เมื่อฝนตกน้ าฝนและน้ าทิ้งจากอาคารจะไหลตามสภาพพ้ืนที่
ลงสู่คลองมะขามเตี้ย  แต่เนื่องจากไม่มีทางสาธารณประโยชน์เชื่อมระหว่าง
ถนนพ่อขุนทะเลกับคลองมะขามเตี้ยในบริเวณนี้  เมื่อเจ้าของที่ดินปรับปรุง
พ้ืนที่ขวางทางน้ าตามธรรมชาติ  จึงท าให้เกิดน้ าท่วมขัง  เป็นเหตุของความ
เดือดร้อนแก่ผู้ที่อยู่อาศัยบริเวณนี้  การก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจร  จะ
แก้ปัญหาความเดือดร้อนและสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยแก่ชุมชนและ
ท้องถิ่นโดยรวมต่อไป  แต่เนื่องจากเทศบาลไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้  
และไม่สามารถโอนเงินงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ได้  ดังนั้น  จึงขอ
อนุมัติสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  จ่ายเงินสะสมของเทศบาลเพ่ือใช้เป็นค่า
ก่อสร้างโครงการดังกล่าว  จ านวน   ๑,๐๑๗,๐๐๐  บาท  (หนึ่งล้านหนึ่งหมื่น
เจ็ดพันบาทถ้วน) 

 ขณะนี้ฐานะการคลังมียอดเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้จ่ายได้   ณ  
วันที่  ๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  เป็นเงิน  ๓๑๙,๙๑๓,๘๗๖.๓๙  บาท 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าญัตติเสนอสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ ธานี   
พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินสะสม   จ านวน  ๑,๐๑๗,๐๐๐  บาท   ตามระเบียบ
กระทรวง มหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การ
เก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๗  
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  ๒  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ข้อ  ๘๙  (๑)  ต่อไป                              

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 มีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านสอบถามบ้างครับ  หากไม่มีผมขอมิติที่
ประชุมครับ  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด อนุมัติจ่ายเงินสะสมเพ่ือเป็นค่า



๕๗ 
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ก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจร ถนนพ่อขุนทะเล ๒๐ (ส านักการช่าง) 
กรุณายกมือครับ 
 สรุปสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติจ่ายเงินสะสมเพ่ือเป็น
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจร ถนนพ่อขุนทะเล ๒๐ (ส านักการช่าง) 
ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จ านวน ๑๙ เสียง งดออกเสียงจ านวน ๑ เสียง   

มติที่ประชุม  สภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี มีมติอนุมัติจ่ำยเงินสะสมเพื่อเป็น         
ค่ำก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำและผิวจรำจร ถนนพ่อขุนทะเล ๒๐ (ส ำนักกำรช่ำง) 
ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จ ำนวน ๑๙ เสียง  งดออกเสียงจ ำนวน ๑ เสียง   

    ระเบียบวำระที่ ๑๕ เรื่องญัตติขออนุมัติจ่ำยเงินสะสมเพื่อเป็นค่ำ
ก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำและผิวจรำจร ถนนตลำดล่ำง ๒๕/๑ (ส ำนักกำรช่ำง) 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญผู้บริหารได้อ่านรายละเอียดของญัตติครับ  

นำยเอกพจน์  ยอดพินิจ 
รองนำยกเทศมนตรี 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้
ทรงเกียรติ ด้วยเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ขอเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายเงินสะสม
เพ่ือเป็นค่าก่อสร้าง ท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนนตลาดล่าง  ๒๕/๑ 

หลักกำร 

 ขออนุมัติจ่ายเงินสะสม จ านวน ๕๘๐,๐๐๐ บาท ส าหรับส านักการช่าง   
ส่วนช่างสุขาภิบาล  หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้างประเภทท่อระบายน้ า  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐  
เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า  ๑๒๕.๐๐ เมตร และผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริม
เหล็กหนา ๐.๑๕  เมตร กว้างเฉลี่ย  ๒.๐๐-๓.๐๐ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 
๑๒๕.๐๐ เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่เทศบาลก าหนด)   

เหตุผล 

 ถนนตลาดล่าง ๒๕/๑ มีบ้านเรือนประชาชนก่อสร้างอยู่ตลอดความ
ยาวถนนแต่ไม่มีระบบระบายน้ าสาธารณประโยชน์ มีผิวจราจรเป็นหินคลุกบาง
ตอนเป็นดินอัดแน่น เมื่อฝนตกจะเกิดน้ าท่วมขังตลอดเวลา เนื่องจากสภาพผิว
จราจรมีความลาดชันลงสู่บริเวณภายในและไม่มีทางระบายน้ าออกไปสู่
ภายนอกได้ ดังนั้น เมื่อน้ าท่วมขังเป็นเวลานานจะเกิดการเน่าเสีย สร้างความ
เดือดร้อนร าคาญแก่ผู้ที่อยู่อาศัยภายในบริเวณนี้ การก่อสร้างท่อระบายน้ าและ
ผิวจราจรตามโครงการนี้จะแก้ปัญหาความเดือดร้อนและอ านวยความสะดวก



๕๘ 
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แก่ผู้ที่อยู่อาศัยในบริ เวณนี้ ได้ เป็นอย่างดี   แต่ เนื่องจากเทศบาลไม่ได้ตั้ ง
งบประมาณเพ่ือการนี้ไว้ และไม่สามารถโอนเงินงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ได้  ดังนั้น จึงขออนุมัติสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จ่ายเงิน
สะสมของเทศบาลเพ่ือใช้เป็นค่าก่อสร้างโครงการดังกล่าว จ านวน ๕๘๐,๐๐๐  
บาท (ห้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) 

 ขณะนี้ฐานะการคลังมียอดเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้จ่ายได้  ณ  
วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน  ๒๕๕๙ เป็นเงิน  ๓๑๙,๙๑๓,๘๗๖.๓๙  บาท 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าญัตติเสนอสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี   
พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินสะสม จ านวน  ๕๘๐,๐๐๐ บาท ตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน  
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ .๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึงฉบับที่  ๒  พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๘๙  (๑) ต่อไป                              

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

    มีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านสอบถามบ้างครับ   ขอเชิญครับ 

นำยไพโรจน ์ อภินิเวศ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ กระผมนายไพโรจน์ อภินิเวศ สมาชิก
สภาเทศบาลฯ ผมขอฝากไปถึงผู้รับเหมานะครับ ว่าเวลาท า ขอให้มีการแจ้งกับ
เจ้าของที่หน่อย ไม่ใช่ไปลุกล้ ากับเจ้าของที่จนเข้าของที่เสียหายหมด รั้วพัง
เสียหายหมด ดีนะครับที่เจ้าของที่ไม่แจ้งความข้อหาลุกล้ านะครับ 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 เพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลฯก็ได้ฝากมานะครับว่าอย่าให้ไปลุกล้ าในที่
เอกชนนะครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านสอบถามบ้างครับ หากไม่มีผมขอมิติ
ที่ประชุมครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดอนุมัติจ่ายเงินสะสมเพ่ือเป็นค่า
ก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจร  ถนนตลาดล่าง ๒๕/๑ (ส านักการช่าง) 
กรุณายกมือครับ 
 สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติจ่ายเงินสะสมเพ่ือเป็นค่า
ก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจร  ถนนตลาดล่าง ๒๕/๑ (ส านักการช่าง) 
ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์  จ านวน ๑๙ เสียง  งดออกเสียงจ านวน ๑ เสียง   

มติที่ประชุม   สภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี มีมติอนุมัติจ่ำยเงินสะสมเพื่อเป็นค่ำ
ก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำและผิวจรำจร  ถนนตลำดล่ำง ๒๕/๑ (ส ำนักกำรช่ำง) 
ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์  จ ำนวน ๑๙ เสียง  งดออกเสียงจ ำนวน ๑ เสียง   

   ระเบียบวำระที่ ๑๖ เรื่องญัตติขออนุมัติจ่ำยเงินสะสมเพื่อเป็นค่ำ
ก่ อ ส ร้ ำ งท่ อ ระบ ำยน้ ำ แ ล ะผิ วจ รำจ รถน น เส ม็ ด เรี ย ง  ซอย  ๑ /๒                  
(ส ำนักกำรช่ำง) 



๕๙ 
 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ีสมยัสามญั  สมัยที่ ๔  ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕๙                                                                                                       
วันที่  ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญผู้บริหารได้อ่านรายละเอียดของญัตติครับ 

นำยเอกพจน์  ยอดพินิจ 
รองนำยกเทศมนตรี 

  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้
ทรงเกียรติ ด้วยเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ขอเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายเงินสะสม
เพ่ือเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนนเสม็ดเรียง ซอย ๑/๒ 

หลักกำร 

 ขออนุมัติจ่ายเงินสะสม จ านวน ๙๖๐,๐๐๐  บาท  ส าหรับส านักการ
ช่าง   ส่วนช่างสุขาภิบาล  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทท่อ
ระบายน้ า เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  
๐.๖๐ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า  ๒๐๕.๐๐ เมตร และผิวจราจรแบบคอนกรีต
เสริมเหล็กหนา  ๐.๑๕  เมตร กว้างเฉลี่ย ๒.๐๐-๕.๐๐ เมตร ความยาวไม่น้อย
กว่า ๑๐๐ .๐๐  เมตร หรือมี พ้ืนที่ ไม่น้ อยกว่า ๓๕๐ .๐๐  ตารางเมตร  
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลก าหนด)   

เหตุผล 

 ถนนเสม็ดเรียง  ซอย  ๑/๒ เป็นถนนซอยอยู่ภายในถนนเสม็ดเรียง
สภาพพ้ืนที่โดยทั่วไปไม่มีระบบท่อระบายน้ าสาธารณประโยชน์ การระบายน้ า
ปัจจุบันจะอาศัยคูดินระบายน้ า  และเนื่องจากอยู่ห่างจากท่อระบายน้ าหลัก
มากท าให้เมื่อฝนตกจะเกิดน้ าท่วมขังและการที่บริเวณนี้เป็นพื้นที่ลุ่มจึงท าให้น้ า
ท่วมขังอยู่เป็นเวลานาน เกิดการเน่าเสียเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุ ง ซึ่งเป็นพาหะ
ของโรคต่างๆ  โดยเฉพาะโรคใช้เลือดออก  จึงมีความจ าเป็นต้องก่อสร้างท่อ
ระบายน้ าเพ่ือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นพร้อมก่อสร้างผิวจราจรเพ่ือยกระดับถนนเดิม
ให้สูงขึ้นสามารถแก้ปัญหาการจราจรเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ยวดยานที่
ผ่านไปมา  นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยแก้ท้องถิ่น  
แต่เนื่องจากเทศบาลไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้  และไม่สามารถโอนเงิน
งบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ได้  ดังนั้น  จึงขออนุมัติสภาเทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานี  จ่ายเงินสะสมของเทศบาลเพื่อใช้เป็นค่าก่อสร้างโครงการดังกล่าว  
จ านวน  ๙๖๐,๐๐๐  บาท  (เก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน) 

 ขณะนี้ฐานะการคลังมียอดเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้จ่ายได้ ณ  วันที่  
๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  เป็นเงิน  ๓๑๙,๙๑๓,๘๗๖.๓๙  บาท 
  
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าญัตติเสนอสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี   
พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินสะสม  จ านวน  ๙๖๐,๐๐๐  บาท ตามระเบียบ



๖๐ 
 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ีสมยัสามญั  สมัยที่ ๔  ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕๙                                                                                                       
วันที่  ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

 

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บ
รักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ .  ๒๕๔๗  
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  ๒  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ข้อ  ๘๙  (๑)  ต่อไป                              

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

    มีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านสอบถามบ้างครับ  หากไม่มีผมขอมติที่
ประชุมครับ สมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดอนุมัติจ่ายเงินสะสมเพ่ือเป็นค่า
ก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนนเสม็ดเรียง ซอย ๑/๒ (ส านักการช่าง) 
กรุณายกมือครับ 
 สรุปสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติจ่ายเงินสะสมเพ่ือเป็น
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนนเสม็ดเรียง ซอย ๑/๒ (ส านักการช่าง) 
ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์  จ านวน ๑๙ เสียง  งดออกเสียงจ านวน ๑ เสียง   

มติที่ประชุม สภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี มีมติอนุมัติจ่ำยเงินสะสมเพื่อเป็นค่ำ
ก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำและผิวจรำจรถนนเสม็ดเรียง ซอย ๑/๒ (ส ำนักกำร
ช่ำง) ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์  จ ำนวน ๑๙ เสียง  งดออกเสียงจ ำนวน ๑ 
เสียง   

  ระเบียบวำระที่ ๑๗ เรื่องญัตติขออนุมัติจ่ำยเงินสะสมเพื่อเป็นค่ำ
ก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำและผิวจรำจร ถนนตลำดใหม่ ๓ (ส ำนักกำรช่ำง) 

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญผู้บริหารได้อ่านรายละเอียดของญัตติครับ 

นำยเอกพจน์  ยอดพินิจ 
รองนำยกเทศมนตรี 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพและสมาชิกสภาเทศบาลผู้
ทรงเกียรติ ด้วยเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ขอเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายเงินสะสม
เพ่ือเป็นคา่ก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนนตลาดใหม่  ๓ 

หลักกำร 

 ขออนุมัติจ่ายเงินสะสม จ านวน  ๒,๗๗๐,๐๐๐  บาท  ส าหรับส านัก
การช่าง  ส่วนช่างสุขาภิบาล  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท
ท่อระบายน้ า เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า  ๓๐๐.๐๐ เมตร พร้อมรางระบาย
น้ ารูปตัววี และผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็กหนา ๐.๑๕ เมตร  กว้างเฉลี่ย  
๕.๐๐-๖.๐๐ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า ๑,๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร  (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลก าหนด)  

เหตุผล 

 ถนนตลาดใหม่  ๓  เป็นถนนซอยเชื่อมระหว่างถนนตลาดใหม่  และ



๖๑ 
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ถนนหน้าวัดโพธาวาส  เป็นชุมชนขนาดใหญ่มีอาคารบ้านเรือนประชาชน
ก่อสร้างอยู่เต็มพ้ืนที่และหนาแน่น  และยังมีซอยแยกมาเชื่อมกับถนนตลาดใหม่  
๓  อีกหลายซอย  สภาพโดยทั่วไปมีท่อระบายน้ าเดิมอยู่แล้วแต่มีขนาดเล็กและ
เก่า  เนื่องจากก่อสร้างมานานจึงเกิดการช ารุด  เทศบาลได้ท าการซ่อมแซมอยู่
บ่อยๆ เมื่อฝนตกจะเกิดน้ าท่วมขังเป็นประจ า สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้ที่อยู่
อาศัยภายในถนนตลาดใหม่ซอย  ๓  เป็นอย่างมากและการที่มีสภาพซอยแคบ
ท าให้เป็นความยุ่งยากในการเข้าไปด าเนินการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ดังนั้นการ
ก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจรในถนนตลาดใหม่  ๓  จะสามารถแก้ปัญหา
และบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี แต่เนื่องจากเทศบาลไม่ได้ตั้ง
งบประมาณเพ่ือการนี้ไว้ และไม่สามารถโอนเงินงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ได้ ดังนั้น จึงขออนุมัติสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จ่ายเงินสะสม
ของเทศบาลเพ่ือใช้เป็นค่าก่อสร้างโครงการดังกล่าว จ านวน   ๒,๗๗๐,๐๐๐  
บาท  (สองล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) 

 ขณะนี้ฐานะการคลังมียอดเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้จ่ายได้  ณ  
วันที่  ๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  เป็นเงิน  ๓๑๙,๙๑๓,๘๗๖.๓๙  บาท 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าญัตติเสนอสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี   
พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินสะสม  จ านวน  ๒,๗๗๐,๐๐๐  บาท  ตามระเบียบ
กระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บ
รักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๗  
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ.  ๒๕๔๘  ข้อ  ๘๙  (๑)  ต่อไป                              

นำยประเสริฐ  ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

    มีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านสอบถามบ้างครับ ขอเชิญครับ คุณทิวา  

นำยทิวำ กุฎอินทร์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพ กระผมนายทิวา กุฎอินทร์ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ ในวาระที่ ๑๗ ถ้าผมดูในใบ B.O.Q แล้ว กับในระเบียบ
วาระไม่ตรงกันครับ ซึ่งความยาวครับ อนุมัติจ่ายเงินสะสม ๓,๑๓๘,๐๐๐ บาท 
ส่วนช่างสุขา หมวดค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง ประเภทท่อระบายน้ าเพ่ือจ่ายเป็น
ก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ เมตร ความยาวไม่น้อย
กว่า ๕๕๐ เมตร  แต่ผมไปดูในแบบแล้วความยาวจริงๆแล้ว ๒๗๐ เมตร ตรงนี้
ไม่ตรงกับใบ B.O.Q แล้วความหนาของปูนที่เท ๑๕ เซนติเมตร กว้าง ๔ เมตร 
ซึ่ งมีปริมาตรเนื้ อที่ มากกว่าในระเบี ยบวาระที่  ๒๖  ก็ ในวัดกลางใหม่ 
๓,๕๙๐,๐๐๐  วางท่อ ๖๐ ไม่น้อยกว่า ๔๒๐ เมตร ซึ่งวางท่อระบายน้ า ๒ ข้าง 
ซึ่งเป็นท่อ ๖๐  งานน้อยแต่เงินมากผมกลัวว่า ๒ วาระนี้ผ่านสภาไปแล้ว หากว่า
วาระที่ ๒๖  ๓,๕๙๐,๐๐๐ บาท หากท าได้ก็โอเค แต่ถ้า ๓,๑๐๐,๐๐๐ บาทไม่
ผ่าน ตัวเลขไม่ตรงกับใบ B.O.Q แต่พอมาคิดใบ B.O.Q มาคิด ๒๗๐ สร้างวาง



๖๒ 
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ท่อเดียว แบบท ากลางถนน ท่อ ๑ เมตร ยาว ๒๗๐ เมตร ใช้ท่อ ๑ เมตร ใช้ 
๒๔๙ ต้น ท่อนละ ๒,๒๐๐ บาท ปูนท าบ่อพัก ๘๘ คิว แล้วไปดูวาระท่ี ๒๖ ครับ 
เนื้อท่ีน้อย ๒๑๐ เนื้อท่ี ๘๐๐ ตารางเมตร ได้มาจากไวล์เมช ไวล์เมช ตั้งไว้เท่าไร 
เอาเนื้อที่เท่านั้น ตรงนี้ผมขอถามว่า ผิดไหม ถ้าเราผ่านสภาในวันนี้ แล้วเวลาท า
การก่อสร้างหรือการประมูล มันจะผิดไหมครับ  ผมอยากให้อภิปราย
รายละเอียดหน่อยครับ ขอบคุณครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 จากที่ให้ไปหารือที่ คุณทิวาได้ท้วงติง มานะครับ จากที่ได้ หารือกัน
แล้วเพ่ืออย่าให้เกิดความเสียหายกับประชาชน มีท่านผู้อ่ืนจะซักถามอีกไหม
ครับน าระเบียบวาระท่ี ๒๖ และระเบียบวาระท่ี ๑๗ เพ่ือนสมาชิกสงสัยว่าท าไม
ระเบียบ B.O.Q ไม่ตรงกันเพ่ือให้เกิดความเห็นชอบ มีท่านผู้ใดที่จะซักถามไหม
ครับเชิญผมขอทุกวาระเลยนะครับ  หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ สมาชิก
สภาเทศบาลฯท่านใดมีมติอนุมัติจ่ายเงินสะสมเพ่ือเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ า
และผิวจราจร ถนนตลาดใหม่ 3 (ส านักการช่าง) กรุณายกมือครับ 
 สรุปสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติจ่ายเงินสะสมเพ่ือเป็น
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจร ถนนตลาดใหม่ 3 (ส านักการช่าง)         
ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จ านวน 19 เสียง  งดออกเสียงจ านวน 1 เสียง 

มติที่ประชุม  สภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี มีมติอนุมัติจ่ำยเงินสะสมเพื่อเป็นค่ำ
ก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำและผิวจรำจร ถนนตลำดใหม่ 3 (ส ำนักกำรช่ำง)          
ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จ ำนวน 19 เสียง  งดออกเสียงจ ำนวน 1 เสียง 

   ระเบียบวำระที่ 18 เรื่องญัตติขออนุมัติจ่ำยเงินสะสมเพื่อเป็นค่ำ
ก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำและผิวจรำจรถนนศรีวิชัย ซอยระหว่ำงซอย 29             
กับ 31 (ข้ำงบ้ำนเลขท่ี 97) (ส ำนักกำรช่ำง) 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญผู้บริหารอ่านรายละเอียดของญัตติครับ 

นำยเอกพจน์  ยอดพินิจ 
รองนำยกเทศมนตรี 

ด้วยเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี   ขอเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายเงินสะสม
เพ่ือเป็นค่าก่อสร้าง     ท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนนศรีวิชัย  ซอยระหว่าง
ซอย  29  กับ  31  (ข้างบ้านเลขท่ี  97) 

หลักกำร 

ขออนุมัติจ่ายเงินสะสม    จ านวน   3,138,000   บาท   ส าหรับ
ส านักการช่าง   ส่วนช่างสุขาภิบาล  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภทท่อระบายน้ า  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล.  ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง  1.00  เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า  550.00 เมตร  และผิว



๖๓ 
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จราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก  หนา  0.15  เมตร  กว้างเฉลี่ย  4.50-5.00 
เมตร ความยาวไม่น้ อยกว่า 270.00 เมตร  หรือมี พ้ืนที่ ไม่น้ อยกว่า  
1,250.00  ตารางเมตร  (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลก าหนด)   

เหตุผล 

 ถนนศรีวิชัย  บริเวณหน้าวัดกลางใหม่เมื่อเกิดฝนตกหนักจะเกิดน้ าท่วม
ขังบนผิวจราจรเป็นประจ าสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ขับขี่ยวดยาน
ผ่านบริเวณนี้เป็นอย่างมาก  และเนื่องจากเป็นถนนสายหลักมีผู้ใช้เส้นทางนี้เป็น
ทางสัญจรจ านวนมากท าให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดเมื่อเกิดน้ าท่วมขังบริเวณ
นี้  และเกิดการจราจรติดขัดสะสมส่งผลกระทบต่อการจราจรโดยรวมของเมือง
เป็นประจ า  สาเหตุของการเกิดน้ าท่วมขังเนื่องจากบริเวณนี้อยู่ห่างจากล าน้ า
สาธารณะทั้งคลองมะขามเตี้ยและคลองท่ากูบเป็นระยะทางที่ยาวเกินกว่า
ความสามารถของท่อระบายน้ าที่กรมทางหลวงก่อสร้างไว้จะสามารถระบายน้ า
ได้ทัน  ประกอบกับปัจจุบันมีบ้านเรือนประชาชนก่อสร้างอยู่อย่างหนาแน่น  มี
การระบายน้ าทิ้งจากอาคารลงมาเป็นจ านวนมากเกิดการสะสมของน้ าในท่อ
ระบายน้ าและเกิดการอุดตันบ่อยๆ  การก่อสร้างท่อระบายน้ าแบบผิวจราจร
ตามโครงการนี้จะสามารถบรรเทาและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี  เพราะ
สามารถระบายน้ าลงสู่คลองมะขามเตี้ยโดยตรง  แต่เนื่องจากเทศบาลไม่ได้ตั้ง
งบประมาณเพ่ือการนี้ไว้  และไม่สามารถโอนเงินงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ได้  ดังนั้น  จึงขออนุมัติสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  จ่ายเงิน
สะสมของเทศบาลเพ่ือใช้ เป็ นค่ าก่อสร้างโครงการดั งกล่ าว   จ านวน   
3,138,000  บาท  (สามล้านหนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 

 ขณะนี้ฐานะการคลังมียอดเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้จ่ายได้   ณ  
วันที่  30  พฤศจิกายน  2559  เป็นเงิน  319,913,876.39  บาท 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าญัตติเสนอสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี   
พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินสะสม   จ านวน  3,138,000  บาท   ตามระเบียบ
กระทรวง มหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน            
การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ .  
2547  แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  2  พ.ศ.  2548  ข้อ  89  (1)  ต่อไป                              

 
นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

  
 มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดสอบถามบ้างครับ หากไม่มีผมขอมติ
ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีมติอนุมัติจ่ายเงินสะสมเพ่ือเป็นค่าก่อสร้าง
ท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนนศรีวิชัย ซอยระหว่างซอย 29 กับ 31 (ข้าง



๖๔ 
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บ้านเลขท่ี 97)  (ส านักการช่าง)  กรุณายกมือครับ 
 สรุปสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติจ่ายเงินสะสมเพ่ือเป็น
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนนศรีวิชัย ซอยระหว่างซอย 29 กับ 
31 (ข้างบ้านเลขที่ 97)  (ส านักการช่าง)  ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์  จ านวน 
19 เสียง  งดออกเสียงจ านวน 1 เสียง          

มติที่ประชุม  สภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี มีมติอนุมัติจ่ำยเงินสะสมเพื่อเป็นค่ำ
ก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำและผิวจรำจรถนนศรีวิชัย ซอยระหว่ำงซอย 29 กับ 
31 (ข้ำงบ้ำนเลขที่ 97)  (ส ำนักกำรช่ำง)  ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์  
จ ำนวน 19 เสียง  งดออกเสียงจ ำนวน 1 เสียง          

 ระเบียบวำระที่ 19 เรื่องญัตติขออนุมัติจ่ำยเงินสะสมเพื่อเป็นค่ำ
ก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำและผิวจรำจร ถนนตลำดล่ำง 26 แยกขวำ 1              
(ส ำนักกำรช่ำง) 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญผู้บริหารอ่านรายละเอียดของญัตติ 

นำยเอกพจน์  ยอดพินิจ 
รองนำยกเทศมนตรี 

ด้วยเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี   ขอเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายเงินสะสม
เพ่ือเป็นค่าก่อสร้าง     ท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนนตลาดล่าง  26              
แยกขวา  1 

หลักกำร 

ขออนุมัติจ่ายเงินสะสม    จ านวน   495,000   บาท   
ส าหรับส านักการช่าง   ส่วนช่างสุขาภิบาล  หมวดค่ าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ประเภทท่อระบายน้ า  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล.  
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  0.60  เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า  90.00 เมตร  
และผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก  หนา  0.15  เมตร  กว้างเฉลี่ย  4.00-
5.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 44.00 เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  
200.00  ตารางเมตร  (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลก าหนด)   

เหตุผล 

  ถนนตลาดล่าง  26 แยกขวา  1   สภาพพ้ืนที่โดยทั่วไปเป็น
บริเวณที่ลุ่มน้ าท่วมขังเนื่องจากไม่มีระบบระบายน้ าสาธารณะที่เป็นระบบปิด  
ท าให้เมื่อเกิดฝนตกน้ าฝนจะไหลรวมกันในบริเวณที่ว่างและสะสมรวมกับน้ าทิ้ง
จากอาคารบ้านเรือนประชาชนเกิดเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงและพาหะน าโรค
ต่างๆ  ซึ่งเป็นการบั่นทอนสุขภาพของประชาชนในบริเวณดังกล่าวและใกล้เคียง  



๖๕ 
 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ีสมยัสามญั  สมัยที่ ๔  ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕๙                                                                                                       
วันที่  ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

 

การก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจรตามโครงการนี้จะบรรเทาปัญหาที่อาจ
ก่อให้เกิดโรคภัยต่างๆ  และสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้แก่ท้องถิ่นได้
เป็นอย่างดี  แต่เนื่องจากเทศบาลไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้  และไม่
สามารถโอนเงินงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ได้  ดังนั้น  จึงขออนุมัติ
สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  จ่ายเงินสะสมของเทศบาลเพ่ือใช้ เป็นค่า
ก่อสร้างโครงการดังกล่าว  จ านวน   495,000  บาท  (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพัน
บาทถ้วน) 

  ขณะนี้ฐานะการคลังมียอดเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้จ่ายได้   
ณ  วันที่  30  พฤศจิกายน  2559  เป็นเงิน  319,913,876.39  บาท 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าญัตติเสนอสภาเทศบาลนครสุราษฎร์
ธานี   พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินสะสม   จ านวน  495,000  บาท   ตาม
ระเบียบกระทรวง มหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  
การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ .  
2547  แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  2  พ.ศ.  2548  ข้อ  89  (1)  ต่อไป                              

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 มีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดสอบถามบ้างครับ หากไม่มีผมขอมติที่
ประชุมด้วยครับ สมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดอนุมัติจ่ายเงินสะสมเพ่ือเป็นค่า
ก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจร  ถนนตลาดล่าง 26 แยกขวา 1 (ส านักการ
ช่าง) กรุณายกมือครับ 
 สรุปสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติจ่ายเงินสะสมเพ่ือเป็น
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจร  ถนนตลาดล่าง 26 แยกขวา 1 (ส านัก
การช่าง)ด้วยคะแนนเสียง เอกฉันท์  จ านวน 19 เสียง  งดออกเสียงจ านวน 1 
เสียง   

มติที่ประชุม  สภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี มีมติอนุมัติจ่ำยเงินสะสมเพื่อเป็นค่ำ
ก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำและผิวจรำจร  ถนนตลำดล่ำง 26 แยกขวำ 1 (ส ำนัก
กำรช่ำง)ด้วยคะแนนเสียง เอกฉันท์  จ ำนวน 19 เสียง  งดออกเสียงจ ำนวน 
1 เสียง   

 ระเบียบวำระที่ 20เรื่องญัตติขออนุมัติจ่ำยเงินสะสมเพื่อเป็นค่ำ
ก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำและผิวจรำจร ถนนตลำดล่ำง 26 แยกขวำ 2 (ส ำนัก
กำรช่ำง) 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญผู้บริหารอ่านรายละเอียดของญัตติครับ 
 



๖๖ 
 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ีสมยัสามญั  สมัยที่ ๔  ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕๙                                                                                                       
วันที่  ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

 

นำยเอกพจน์  ยอดพินิจ 
รองนำยกเทศมนตรี 

ด้วยเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี   ขอเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายเงินสะสม
เพ่ือเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนนตลาดล่าง  26  แยกขวา  2 

หลักกำร 

ขออนุมัติจ่ายเงินสะสม    จ านวน   1,158,000   บาท   
ส าหรับส านักการช่าง   ส่วนช่างสุขาภิบาล  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ประเภทท่อระบายน้ า  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล.  
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  0.60  เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า  220.00 เมตร  
และผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก  หนา  0.15  เมตร  กว้างเฉลี่ย  4.00-
5.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 110.00 เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  
495.00  ตารางเมตร  (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลก าหนด)   

เหตุผล 

  ถนนตลาดล่ าง  26  แยกขวา  2   สภาพโดยทั่ วไปมี
บ้านเรือนประชาชนก่อสร้างอยู่ตลอดความยาวถนนทั้ง  2  ข้างทาง  แต่ไม่มี
ระบบระบายน้ าสาธารณประโยชน์  การระบายน้ าฝนและน้ าทิ้งจากอาคาร
บ้านเรือนจะอาศัยการระบายน้ าลงสู่ที่ว่างที่อยู่ท้ายซอย  ซึ่งน้ าทิ้งดังกล่าวจะ
สะสมรวมกันเป็นแหล่งน้ าเน่าเสียขนาดใหญ่  เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงและพาหะ
น าโรคต่างๆ  ประกอบกับเริ่มมีการปรับปรุงพ้ืนที่โดยการถมดินในบริเวณที่ว่าง
เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ท าให้พ้ืนที่รับน้ าฝนและน้ าทิ้งจากอาคารลดลงและวิธีการ
แก้ปัญหาโดยการระบายน้ าทิ้ งลงสู่ที่ ว่าง  ซึ่ งไม่ใช้ที่สาธารณะเป็นการ
ด าเนินการที่ไม่ถูกต้อง  ดังนั้น  การก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจรตาม
โครงการนี้จะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี  แต่เนื่องจากเทศบาลไม่ได้ตั้ง
งบประมาณเพ่ือการนี้ไว้  และไม่สามารถโอนเงินงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ได้  ดังนั้น  จึงขออนุมัติสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  จ่ายเงิน
สะสมของเทศบาลเพ่ือใช้ เป็ นค่ าก่อสร้างโครงการดั งกล่ าว   จ านวน   
1,158,000  บาท  (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 

 ขณะนี้ฐานะการคลังมียอดเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้จ่ายได้ ณ  วันที่  
30  พฤศจิกายน  2559  เป็นเงิน  319,913,876.39  บาท 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าญัตติเสนอสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี   
พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินสะสม  จ านวน 1,158,000  บาท ตามระเบียบ
กระทรวง มหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การ
เก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2547  
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548  ข้อ 89 (1)  ต่อไป                              



๖๗ 
 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ีสมยัสามญั  สมัยที่ ๔  ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕๙                                                                                                       
วันที่  ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 มีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดสอบถามบ้างครับ หากไม่มีผมขอมติที่
ประชุมครับ สมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดอนุมัติจ่ายเงินสะสมเพ่ือเป็นค่า
ก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจร  ถนนตลาดล่าง 26 แยกขวา 2             
(ส านักการช่าง) กรุณายกมือครับ 
 สรุปสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติจ่ายเงินสะสมเพ่ือเป็น
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจร  ถนนตลาดล่าง 26 แยกขวา 2 (ส านัก
การช่าง) ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์  จ านวน 19 เสียง  งดออกเสียงจ านวน 1 
เสียง   

มติที่ประชุม  สภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี มีมติอนุมัติจ่ำยเงินสะสมเพื่อเป็นค่ำ
ก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำและผิวจรำจร  ถนนตลำดล่ำง 26 แยกขวำ 2 (ส ำนัก
กำรช่ำง) ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์  จ ำนวน 19 เสียง  งดออกเสียงจ ำนวน 
1 เสียง   

  ระเบียบวำระที่ 21 เรื่องญัตติขออนุมัติจ่ำยเงินสะสมเพื่อเป็นค่ำ
ก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำและผิวจรำจร ถนนตลำดล่ำง 26 แยกขวำ 3            
(ส ำนักกำรช่ำง) 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญผู้บริหารอ่านรายละเอียดของญัตติครับ 
 

นำยเอกพจน์  ยอดพินิจ 
รองนำยกเทศมนตรี 

ด้วยเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี   ขอเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายเงินสะสม
เพ่ือเป็นค่าก่อสร้าง  ท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนนตลาดล่าง  26 แยกขวา  3 

หลักกำร 

ขออนุมัติจ่ายเงินสะสม จ านวน  878,000   บาท   ส าหรับ
ส านักการช่าง   ส่วนช่างสุขาภิบาล  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภทท่อระบายน้ า  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล.  ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง  0.60  เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า  158.00 เมตร  และผิว
จราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก  หนา  0.15  เมตร  กว้างเฉลี่ย  4.00-5.00 
เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 79.00 เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  355.00  
ตารางเมตร  (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลก าหนด)   

เหตุผล 

ถนนตลาดล่ าง  26  แยกขวา  3   สภาพโดยทั่ วไปมี
บ้านเรือนประชาชนก่อสร้างอยู่ตลอดความยาวถนนทั้ง  2  ข้างทาง  แต่ไม่มี
ระบบระบายน้ าสาธารณประโยชน์  การระบายน้ าฝนและน้ าทิ้งจากอาคาร



๖๘ 
 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ีสมยัสามญั  สมัยที่ ๔  ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕๙                                                                                                       
วันที่  ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

 

บ้านเรือนจะอาศัยการระบายน้ าลงสู่ที่ว่างที่อยู่ท้ายซอย  ซึ่งน้ าทิ้งดังกล่าวจะ
สะสมรวมกันเป็นแหล่งน้ าเน่าเสียขนาดใหญ่  เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงและพาหะ
น าโรคต่างๆ  ประกอบกับเริ่มมีการปรับปรุงพ้ืนที่โดยการถมดินในบริเวณที่ว่าง
เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ท าให้พ้ืนที่รับน้ าฝนและน้ าทิ้งจากอาคารลดลงและวิธีการ
แก้ปัญหาโดยการระบายน้ าทิ้งลงสู่ที่ว่าง  ซึ่งไม่ใช้ที่สาธารณประโยชน์เป็นการ
ด าเนินงานที่ไม่ถูกต้อง  มักเกิดปัญหาตามมาในอนาคตเสมอ  ดังนั้น  การ
ก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจรตามโครงการนี้จะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้เป็น
อย่างดี  แต่เนื่องจากเทศบาลไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้  และไม่สามารถ
โอนเงินงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ได้  ดังนั้น  จึงขออนุมัติสภา
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  จ่ายเงินสะสมของเทศบาลเพ่ือใช้เป็นค่าก่อสร้าง
โครงการดังกล่าว  จ านวน   878,000  บาท  (แปดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาท
ถ้วน) 

ขณะนี้ฐานะการคลังมียอดเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้จ่ายได้   
ณ  วันที่  30  พฤศจิกายน  2559  เป็นเงิน  319,913,876.39  บาท 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าญัตติเสนอสภาเทศบาลนครสุราษฎร์
ธานี   พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินสะสม   จ านวน  878,000  บาท   ตาม
ระเบียบกระทรวง มหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  
การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ .  
2547  แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  2  พ.ศ.  2548  ข้อ  89  (1)  ต่อไป                              

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 มีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดสอบถามบ้างครับ หากไม่มีผมขอมติที่
ประชุมครับ สมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดอนุมัติจ่ายเงินสะสมเพ่ือเป็นค่า
ก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนนตลาดล่าง 26 แยกขวา 3 (ส านักการ
ช่าง)  กรุณายกมือครับ 
 สรุปสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติจ่ายเงินสะสมเพ่ือเป็น
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนนตลาดล่าง 26 แยกขวา 3 (ส านัก
การช่าง)  ด้วยคะแนนเสียง เอกฉันท์  จ านวน 19 เสียง  งดออกเสียงจ านวน 1 
เสียง   

มติที่ประชุม  สภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี มีมติอนุมัติจ่ำยเงินสะสมเพื่อเป็นค่ำ
ก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำและผิวจรำจรถนนตลำดล่ำง 26 แยกขวำ 3         
(ส ำนักกำรช่ำง)  ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์  จ ำนวน 19 เสียง  งดออกเสียง
จ ำนวน 1 เสียง   

  ระเบียบวำระที่ 22 เรื่องญัตติขออนุมัติจ่ำยเงินสะสมเพื่อเป็นค่ำ
ก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำและผิวจรำจร ถนนตลำดล่ำง 26 แยกขวำ 4               



๖๙ 
 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ีสมยัสามญั  สมัยที่ ๔  ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕๙                                                                                                       
วันที่  ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

 

(ส ำนักกำรช่ำง) 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญผู้บริหารอ่านรายละเอียดของญัตติครับ 
 

นำยเอกพจน์  ยอดพินิจ 
รองนำยกเทศมนตรี 

ด้วยเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี   ขอเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายเงินสะสม
เพ่ือเป็นค่าก่อสร้าง     ท่อระบายน้ าถนนตลาดล่าง  26  แยกขวา  4 

หลักกำร 

ขออนุมัติจ่ายเงินสะสม    จ านวน   597,000   บาท   
ส าหรับส านักการช่าง   ส่วนช่างสุขาภิบาล  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ประเภทท่อระบายน้ า  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล.  
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  0.60  เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า  150.00 เมตร  
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลก าหนด)   

เหตุผล 

ถนนตลาดล่ าง  26  แยกขวา  4  สภาพโดยทั่ ว ไปมี
บ้านเรือนประชาชนก่อสร้างอยู่ตลอดความยาวถนนทั้ง  2  ข้างทาง  มีการ
ก่อสร้างผิวจราจรเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  แต่ไม่มีระบบระบายน้ า
สาธารณประโยชน์  การระบายน้ าฝนและน้ าทิ้งจากอาคารบ้านเรือนจะอาศัย
การระบายน้ าลงสู่ที่ว่างที่อยู่ท้ายซอย  ซึ่งน้ าทิ้งดังกล่าวจะสะสมรวมกันเป็น
แหล่งน้ าเน่าเสียขนาดใหญ่  เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงและพาหะน าโรคต่างๆ  
ประกอบกับเริ่มมีการปรับปรุงพ้ืนที่โดยการถมดินในบริเวณที่ว่างเพ่ือน าไปใช้
ประโยชน์ท าให้พ้ืนที่รับน้ าฝนและน้ าทิ้งจากอาคารลดลง  และวิธีการแก้ปัญหา
โดยการระบายน้ าเสียลงสู่ที่ว่างซึ่งไม่ใช่ที่สาธารณประโยชน์เป็นการด าเนินการ
ที่ไม่ถูกต้อง  ดังนั้น  การก่อสร้างท่อระบายน้ าตามโครงการนี้จะแก้ปัญหาที่
เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี  แต่เนื่องจากเทศบาลไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้  
และไม่สามารถโอนเงินงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ได้  ดังนั้น จึงขอ
อนุมัติสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  จ่ายเงินสะสมของเทศบาลเพ่ือใช้เป็นค่า
ก่อสร้างโครงการดังกล่าว  จ านวน  597,000  บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพัน
บาทถ้วน) 

 ขณะนี้ ฐานะการคลังมียอดเงินสะสมที่ สามารถน าไปใช้จ่ ายได้                    
ณ  วันที่  30  พฤศจิกายน  2559  เป็นเงิน  319,913,876.39  บาท 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าญัตติเสนอสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี   
พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินสะสม   จ านวน  597,000  บาท   ตามระเบียบ



๗๐ 
 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ีสมยัสามญั  สมัยที่ ๔  ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕๙                                                                                                       
วันที่  ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

 

กระทรวง มหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การ
เก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2547  
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  2  พ.ศ.  2548  ข้อ  89  (1)  ต่อไป                              

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 มีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดสอบถามบ้างครับ หากไม่มีผมขอมติที่
ประชุมครับ สมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดอนุมัติจ่ายเงินสะสมเพ่ือเป็นค่า
ก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนนตลาดล่าง 26 แยกขวา 4 (ส านักการ
ช่าง) กรุณายกมือครับ  
 สรุปสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติจ่ายเงินสะสมเพ่ือเป็น
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนนตลาดล่าง ๒๖ แยกขวา ๔ (ส านัก
การช่าง)  ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์  จ านวน ๑๙ เสียง  งดออกเสียงจ านวน 1 
เสียง   

มติที่ประชุม  สภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี มีมติอนุมัติจ่ำยเงินสะสมเพื่อเป็นค่ำ
ก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำและผิวจรำจรถนนตลำดล่ำง 26 แยกขวำ 4              
(ส ำนักกำรช่ำง) ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์  จ ำนวน 19 เสียง  งดออกเสียง
จ ำนวน 1 เสียง   

 ระเบียบวำระที่ 23 เรื่องญัตติขออนุมัติจ่ำยเงินสะสมเพื่อเป็นค่ำ
ก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำและผิวจรำจรถนนกำญจนวิถี 20 (ส ำนักกำรช่ำง) 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญผู้บริหารอ่านรายละเอียดของญัตติครับ 
 

นำยเอกพจน์  ยอดพินิจ 
รองนำยกเทศมนตรี 

ด้วยเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี   ขอเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายเงินสะสม
เพ่ือเป็นค่าก่อสร้าง     ท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนนกาญจนวิถี  20 

หลักกำร 

ขออนุมัติจ่ายเงินสะสม    จ านวน   5,417,000   บาท   ส าหรับ
ส านักการช่าง   ส่วนช่างสุขาภิบาล  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภทท่อระบายน้ า  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล.  ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง  0.60  เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า  1,130.00 เมตร  และผิว
จราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก  หนา  0.15  เมตร  กว้าง  4.00 -5.00  
เมตร  ความยาวไม่น้อยกว่า  565.00  เมตร  หรือมี พ้ืนที่ ไม่น้อยกว่า  
1,550.00  ตารางเมตร  (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลก าหนด)   

เหตุผล 

 ถนนกาญจนวิถี  20  เป็นถนนซอยแยกของถนนกาญจนวิถี   สภาพ



๗๑ 
 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ีสมยัสามญั  สมัยที่ ๔  ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕๙                                                                                                       
วันที่  ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

 

โดยทั่วไปเป็นถนนลาดยางภายในสามารถเชื่อมต่อกับถนนกาญจนวิถี  22  
และ  ถนนกาญจนวิถี  24  ท าให้เกิดการเชื่อมโยงเป็นระบบจราจรที่มีขนาด
ใหญ่   มีบ้านเรือนประชาชนอยู่ เป็นจ านวนมาก  แต่ไม่มีระบบระบายน้ า
สาธารณประโยชน์และมีผิวจราจรลาดยางค่อนข้างแคบและเก่า  รวมกับมี
ระดับผิวจราจรต่ า  เมื่อเกิดฝนตกหนักน้ าฝนจะไม่มีทางระบายน้ าออกสู่แหล่ง
น้ าสาธารณะที่สามารถรองรับน้ าได้  จึงเกิดการท่วมขังสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้
ที่อยู่อาศัยในบริเวณนี้และที่สัญจรผ่านไปมาการก่อสร้างตามโครงการนี้จะ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี   แต่เนื่องจากเทศบาลไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือ
การนี้ไว้  และไม่สามารถโอนเงินงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ได้  
ดังนั้น  จึงขออนุมัติสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  จ่ายเงินสะสมของเทศบาล
เพ่ือใช้เป็นค่าก่อสร้างโครงการดังกล่าว  จ านวน   5,417,000  บาท  (ห้า
ล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน 

 ขณะนี้ฐานะการคลังมียอดเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้จ่ายได้   ณ  
วันที่  30  พฤศจิกายน  2559  เป็นเงิน  319,913,876.39  บาท 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าญัตติเสนอสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี   
พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินสะสม   จ านวน  5,417,000  บาท   ตามระเบียบ
กระทรวง มหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การ
เก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2547  
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  2  พ.ศ.  2548  ข้อ  89  (1)  ต่อไป                              

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 มีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดสอบถามบ้างครับ หากไม่มีผมขอมติที่
ประชุมครับ สมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดอนุมัติจ่ายเงินสะสมเพ่ือเป็นค่า
ก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนนกาญจนวิถี 20 (ส านักการช่าง) กรุณา
ยกมือครับ 
 สรุปสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติจ่ายเงินสะสมเพ่ือเป็น
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนนกาญจนวิถี 20 (ส านักการช่าง)  
ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จ านวน 19 เสียง  งดออกเสียงจ านวน 1 เสียง   

มติที่ประชุม  สภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี มีมติอนุมัติจ่ำยเงินสะสมเพื่อเป็นค่ำ
ก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำและผิวจรำจรถนนกำญจนวิถี 20 (ส ำนักกำรช่ำง) 
ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จ ำนวน 19 เสียง  งดออกเสียงจ ำนวน 1 เสียง   

 ระเบียบวำระที่ 24 เรื่องญัตติขออนุมัติจ่ำยเงินสะสมเพื่อเป็นค่ำ
ก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำและผิวจรำจร ถนนกำญจนวิถี 24(ส ำนักกำรช่ำง) 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญผู้บริหารอ่านรายละเอียดของญัตติครับ 
 



๗๒ 
 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ีสมยัสามญั  สมัยที่ ๔  ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕๙                                                                                                       
วันที่  ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

 

นำยเอกพจน์  ยอดพินิจ 
รองนำยกเทศมนตรี 

ด้วยเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี   ขอเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายเงินสะสม
เพ่ือเป็นค่าก่อสร้าง     ท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนนกาญจนวิถี  24 

หลักกำร 

ขออนุมัติจ่ายเงินสะสม    จ านวน   4,220,000   บาท   
ส าหรับส านักการช่าง   ส่วนช่างสุขาภิบาล  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ประเภทท่อระบายน้ า  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล.  
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  0.60  เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า  800.00 เมตร  
และผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก  หนา  0.15  เมตร  กว้าง  4.00 -
5.00  เมตร  ความยาวไม่น้อยกว่า  400.00  เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  
1,900.00  ตารางเมตร  (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลก าหนด)   

เหตุผล 

  ถนนกาญจนวิถี  24  เป็นถนนซอยแยกของถนนกาญจนวิถี  
สภาพโดยทั่วไปมีผิวจราจรเป็นถนนลาดยางสามารถเชื่อมต่อกับถนนกาญจนวิถี  
20  และ  ถนนกาญจนวิถี  22  ท าให้เกิดการเชื่อมโยงเป็นระบบจราจรที่มี
ขนาดใหญ่ มีบ้านเรือนประชาชนอยู่เป็นจ านวนมาก  แต่ไม่มีระบบระบายน้ า
สาธารณประโยชน์และมีผิวจราจรลาดยางค่อนข้างแคบและเก่า  รวมกับมี
ระดับผิวจราจรต่ า  เมื่อเกิดฝนตกหนักน้ าฝนจะไม่มีทางระบายน้ าออกสู่แหล่ง
น้ าสาธารณะที่สามารถรองรับน้ าได้  จึงเกิดการท่วมขังสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้
ที่อยู่อาศัยในบริเวณนี้และที่สัญจรผ่านไปมา  การก่อสร้างตามโครงการนี้จะ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี   แต่เนื่องจากเทศบาลไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือ
การนี้ไว้  และไม่สามารถโอนเงินงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ได้  
ดังนั้น  จึงขออนุมัติสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  จ่ายเงินสะสมของเทศบาล
เพ่ือใช้เป็นค่าก่อสร้างโครงการดังกล่าว  จ านวน   4,220,000  บาท           
(สี่ล้านสองแสนสองหมื่นบาทถ้วน) 

 ขณะนี้ฐานะการคลังมียอดเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้จ่ายได้   ณ  
วันที่  30  พฤศจิกายน  2559  เป็นเงิน  319,913,876.39  บาท 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าญัตติเสนอสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี   
พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินสะสม   จ านวน  4,220,000  บาท   ตามระเบียบ
กระทรวง มหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การ
เก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2547  
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  2  พ.ศ.  2548  ข้อ  89  (1)  ต่อไป                              



๗๓ 
 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ีสมยัสามญั  สมัยที่ ๔  ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕๙                                                                                                       
วันที่  ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 มีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดสอบถามบ้างครับ หากไม่มีผมขอมติที่
ประชุมครับ สมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดอนุมัติจ่ายเงินสะสมเพ่ือเป็นค่า
ก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจร ถนนกาญจนวิถี 24 (ส านักการช่าง)  
กรุณายกมือครับ 
 สรุปสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติจ่ายเงินสะสมเพ่ือเป็น
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจร ถนนกาญจนวิถี 24 (ส านักการช่าง)  
ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จ านวน 19 เสียง  งดออกเสียงจ านวน 1 เสียง   

มติที่ประชุม  สภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี มีมติอนุมัติจ่ำยเงินสะสมเพื่อเป็นค่ำ
ก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำและผิวจรำจร ถนนกำญจนวิถี 24 (ส ำนักกำรช่ำง)  
ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จ ำนวน 19 เสียง  งดออกเสียงจ ำนวน 1 เสียง   

  ระเบียบวำระที่ 25 เรื่องญัตติขออนุมัติจ่ำยเงินสะสมเพื่อเป็นค่ำ
ก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำถนนวัดโพธิ์ 13/1 (ส ำนักกำรช่ำง) 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญผู้บริหารอ่านรายละเอียดของญัตติครับ 

นำยเอกพจน์  ยอดพินิจ 
รองนำยกเทศมนตรี 

ด้วยเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี   ขอเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายเงินสะสมเพ่ือเป็น
ค่าก่อสร้าง   ท่อระบายน้ าถนนวัดโพธิ์  13/1 

หลักกำร 

ขออนุมัติจ่ายเงินสะสม    จ านวน   696,000   บาท   
ส าหรับส านักการช่าง   ส่วนช่างสุขาภิบาล  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ประเภทท่อระบายน้ า  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล.  
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  0.60  เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า  230.00 เมตร  
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลก าหนด)   

เหตุผล 

  ถนนวัดโพธิ์  13/1  เป็นถนนซอยแยกของถนนวัดโพธิ์  
สภาพโดยทั่ วไปมีบ้านเรือนประชาชนก่อสร้างอยู่หนาแน่น  ผิวจราจร
ถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  (Asphaltic  Concrete)    แต่ไม่มี
ระบบระบายน้ าสาธารณประโยชน์  การระบายน้ าฝนและน้ าทิ้งจากอาคารจะใช้
พ้ืนที่ว่างบริเวณใกล้เคียงเป็นแหล่งรวบรวม  ท าให้เมื่อฝนตกหนักปริมาณน้ าฝน
จะไหลรวมกับน้ าทิ้งดังกล่าว  ไหลล้นออกมาท่วมบ้านเรือนประชาชนและผิว
จราจรในบริเวณถนนวัดโพธิ์  13/1  และไหลออกมาสู่ถนนวัดโพธิ์สร้างความ
เดือดร้อนแก่ผู้ที่อาศัยในถนนวัดโพธิ์  13/1  และที่สัญจรผ่านไปมาในถนนวัด



๗๔ 
 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ีสมยัสามญั  สมัยที่ ๔  ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕๙                                                                                                       
วันที่  ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

 

โพธิ์  การก่อสร้างท่อระบายน้ าตามโครงการนี้จะแก้ปัญหาความเดือดร้อนที่
เกิดขึ้นได้   แต่เนื่องจากเทศบาลไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้  และไม่
สามารถโอนเงินงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ได้  ดังนั้น  จึงขออนุมัติ
สภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  จ่ายเงินสะสมของเทศบาลเพ่ือใช้เป็นค่า
ก่อสร้างโครงการดังกล่าว  จ านวน   696,000  บาท  (หกแสนเก้าหมื่นหกพัน
บาทถ้วน) 

  ขณะนี้ฐานะการคลังมียอดเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้จ่ายได้   
ณ  วันที่  30  พฤศจิกายน  2559  เป็นเงิน  319,913,876.39  บาท 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าญัตติเสนอสภาเทศบาลนครสุราษฎร์
ธานี   พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินสะสม   จ านวน  696,000  บาท   ตาม
ระเบียบกระทรวง มหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  
การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ .  
2547  แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  2  พ.ศ.  2548  ข้อ  89  (1)  ต่อไป                              

 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 มีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดสอบถามบ้างครับ หากไม่มีผมขอมติที่
ประชุมครับ สมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดอนุมัติจ่ายเงินสะสมเพ่ือเป็นค่า
ก่อสร้างท่อระบายน้ าถนนวัดโพธิ์ 13/1 (ส านักการช่าง) กรุณายกมือครับ 
 สรุปสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติจ่ายเงินสะสมเพ่ือเป็น
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ าถนนวัดโพธิ์ 13/1 (ส านักการช่าง) ด้วยคะแนนเสียง
เอกฉันท์ จ านวน 19 เสียง งดออกเสียงจ านวน 1 เสียง   

มติที่ประชุม  สภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี มีมติอนุมัติจ่ำยเงินสะสมเพื่อเป็นค่ำ
ก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำถนนวัดโพธิ์ 13/1 (ส ำนักกำรช่ำง) ด้วยคะแนนเสียง
เอกฉันท์ จ ำนวน 19 เสียง งดออกเสียงจ ำนวน 1 เสียง   

 ระเบียบวำระที่ 26 เรื่องญัตติขออนุมัติจ่ำยเงินสะสมเพื่อเป็นค่ำ
ก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำและผิวจรำจรถนน ตลำดล่ำง 31 แยกขวำ 1 (ส ำนัก
กำรช่ำง) 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญผู้บริหารอ่านรายละเอียดของญัตติครับ 

นำยเอกพจน์  ยอดพินิจ 
รองนำยกเทศมนตรี 

ด้วยเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี   ขอเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายเงินสะสม
เพ่ือเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนนตลาดล่าง  31  แยกขวา  1 



๗๕ 
 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ีสมยัสามญั  สมัยที่ ๔  ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕๙                                                                                                       
วันที่  ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

 

หลักกำร 

 ขออนุมัติจ่ายเงินสะสม    จ านวน   500,000   บาท   ส าหรับส านัก
การช่าง   ส่วนช่างสุขาภิบาล  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภท
ท่อระบายน้ า  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล.  ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง  0.60  เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า  110.00 เมตร  และผิวจราจร
แบบคอนกรีตเสริมเหล็ก  หนา  0.15  เมตร  กว้างเฉลี่ย  1.00-5.00 เมตร 
ความยาวไม่น้อยกว่า 55.00 เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  82.00  ตาราง
เมตร  (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลก าหนด)   

เหตุผล 

 ถนนตลาดล่าง  31  แยกขวา  1  มีสภาพโดยทั่วไปเป็นถนนซอย
แคบๆ  มีบ้านเรือนของประชาชนอยู่หนาแน่น  ผิวจราจรเก่าช ารุดเป็นหลุมบ่อ  
และไม่มีระบบระบายน้ าสาธารณประโยชน์  การระบายน้ าฝนและน้ าทิ้งจาก
อาคารจะอาศัยที่ว่างด้านท้ายซอยเป็นที่รวบรวมน้ าเสีย  และเนื่องจากเป็นพื้นที่
ลุ่มต่ าท าให้เมื่อฝนตกน้ าฝนจะระบายไม่ทันมักจะไหลล้นออกจากผิวจราจรเข้า
ไปในบริเวณบ้านเรือนของประชาชน  และมักมีน้ าเสียไหลนองอยู่บนผิวจราจร
สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้ที่อยู่อาศัยในบริเวณนี้  ดังนั้น  การก่อสร้างตาม
โครงการนี้จะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี   แต่เนื่องจากเทศบาลไม่ได้ตั้ง
งบประมาณเพ่ือการนี้ไว้  และไม่สามารถโอนเงินงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ได้  ดังนั้น  จึงขออนุมัติสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  จ่ายเงิน
สะสมของเทศบาลเพ่ือใช้เป็นค่าก่อสร้างโครงการดังกล่าว จ านวน  500,000 
บาท  (ห้าแสนบาทถ้วน) 

 ขณะนี้ฐานะการคลังมียอดเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้จ่ายได้   ณ  
วันที่  30  พฤศจิกายน  2559  เป็นเงิน  319,913,876.39  บาท 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าญัตติเสนอสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี   
พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินสะสม   จ านวน  500,000  บาท   ตามระเบียบ
กระทรวง มหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การ
เก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2547  
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  2  พ.ศ.  2548  ข้อ  89  (1)  ต่อไป                              

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 มีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดสอบถามบ้างครับ หากไม่มีผมขอมติที่
ประชุมครับ สมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดอนุมัติจ่ายเงินสะสมเพ่ือเป็นค่า
ก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนนตลาดล่าง 31 แยกขวา 1 (ส านักการ
ช่าง) กรุณายกมือครับ 



๗๖ 
 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ีสมยัสามญั  สมัยที่ ๔  ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕๙                                                                                                       
วันที่  ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

 

 สรุปสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติจ่ายเงินสะสมเพ่ือเป็น
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนนตลาดล่าง 31 แยกขวา 1 (ส านัก
การช่าง) ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จ านวน 19 เสียง งดออกเสียงจ านวน 1 
เสียง   

มติที่ประชุม  สภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี มีมติอนุมัติจ่ำยเงินสะสมเพื่อเป็นค่ำ
ก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำและผิวจรำจรถนนตลำดล่ำง 31 แยกขวำ 1 (ส ำนัก
กำรช่ำง) ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จ ำนวน 19 เสียง งดออกเสียงจ ำนวน 1 
เสียง   

 ระเบียบวำระที่ 27 เรื่องญัตติขออนุมัติจ่ำยเงินสะสมเพื่อเป็นค่ำ
ก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำและผิวจรำจร ถนนวัดกลำงใหม่ (ส ำนักกำรช่ำง) 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญผู้บริหารอ่านรายละเอียดของญัตติครับ 

นำยเอกพจน์  ยอดพินิจ 
รองนำยกเทศมนตรี 

ด้วยเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี   ขอเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายเงินสะสม
เพ่ือเป็นค่าก่อสร้าง     ท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนนวัดกลางใหม่ 

หลักกำร 

ขออนุมัติจ่ายเงินสะสม    จ านวน   3,590,000   บาท   
ส าหรับส านักการช่าง   ส่วนช่างสุขาภิบาล  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ประเภทท่อระบายน้ า  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล.  
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  0.60  เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า  420.00 เมตร  
และผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก  หนา  0.15  เมตร  กว้าง  4.00 -
5.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 210.00 เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  
800.00  ตารางเมตร  (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลก าหนด)   

 

เหตุผล 

  ถนนศรีวิชัย  บริเวณหน้าวัดกลางใหม่เมื่อเกิดฝนตกหนักจะ
เกิดน้ าท่วมขังบริเวณผิวจราจรเป็นประจ าสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่
ขับขี่ยวดยานผ่านบริเวณดังกล่าวเป็นอย่างมาก  และเนื่องจากเป็นถนนสาย
หลักมีผู้ใช้เส้นทางนี้เป็นทางสัญจรจ านวนมากท าให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัด
เมื่อเกิดน้ าท่วมขังบริเวณนี้  และเกิดการจราจรติดขัดสะสมส่งผลกระทบต่อ
การจราจรโดยรวมของเมืองเป็นประจ า  สาเหตุของการเกิดน้ าท่วมขังเนื่องจาก
บริเวณนี้อยู่ห่างจากล าน้ าสาธารณะทั้งคลองมะขามเตี้ยและคลองท่ากูบเป็น



๗๗ 
 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ีสมยัสามญั  สมัยที่ ๔  ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕๙                                                                                                       
วันที่  ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

 

ระยะทางที่ยาวไกลท่อระบายน้ าที่กรมทางหลวงก่อสร้างไว้จึงไม่สามารถระบาย
น้ าได้ทันประกอบกับปัจจุบันมีบ้านเรือนประชาชนก่อสร้างอยู่อย่างหนาแน่น  มี
การระบายน้ าทิ้งจากอาคารลงมาเป็นจ านวนมากเกิดการสะสมของน้ าในท่อ
ระบายน้ าและเกิดการอุดตันบ่อยๆ  การก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจร
ตามโครงการนี้จะสามารถบรรเทาและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี  เพราะ
สามารถระบายน้ าลงสู่คลองท่ากูบโดยตรง  แต่เนื่องจากเทศบาลไม่ได้ตั้ง
งบประมาณเพ่ือการนี้ไว้  และไม่สามารถโอนเงินงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ได้    ดังนั้น  จึงขออนุมัติสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  จ่ายเงิน
สะสมของเทศบาลเพ่ือใช้ เป็ นค่ าก่อสร้างโครงการดั งกล่ าว   จ านวน   
3,590,000  บาท  (สามล้านห้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) 

ขณะนี้ฐานะการคลังมียอดเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้จ่ายได้   ณ  วันที่  30  
พฤศจิกายน  2559  เป็นเงิน  319,913,876.39  บาท 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าญัตติเสนอสภาเทศบาลนครสุราษฎร์
ธานี   พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินสะสม   จ านวน  3,590,000  บาท   ตาม
ระเบียบกระทรวง มหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  
การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  
2547  แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  2  พ.ศ.  2548  ข้อ  89  (1)  ต่อไป                              

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 มีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดสอบถามบ้างครับ หากไม่มีผมขอมติที่
ประชุมครับ สมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดอนุมัติจ่ายเงินสะสมเพ่ือเป็นค่า
ก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจร ถนนวัดกลางใหม่ (ส านักการช่าง) กรุณายก
มือครับ 
 สรุปสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติจ่ายเงินสะสมเพ่ือเป็น
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจร ถนนวัดกลางใหม่ (ส านักการช่าง) ด้วย
คะแนนเสียงเอกฉันท์ จ านวน   19 เสียง งดออกเสียงจ านวน 1 เสียง   

 
มติที่ประชุม 

  
 สภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี มีมติอนุมัติจ่ำยเงินสะสมเพื่อเป็นค่ำ
ก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำและผิวจรำจร ถนนวัดกลำงใหม่ (ส ำนักกำรช่ำง) ด้วย
คะแนนเสียงเอกฉันท์ จ ำนวน   19 เสียง งดออกเสียงจ ำนวน 1 เสียง   

  ระเบียบวำระที่ 28เรื่องญัตติขออนุมัติจ่ำยเงินสะสมเพื่อเป็นค่ำ
ก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำและผิวจรำจรถนนตลำดล่ำง 26 แยกขวำ 5              
(ส ำนักกำรช่ำง) 

   



๗๘ 
 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ีสมยัสามญั  สมัยที่ ๔  ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕๙                                                                                                       
วันที่  ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญผู้บริหารอ่านรายละเอียดของญัตติครับ 

นำยเอกพจน์  ยอดพินิจ 
รองนำยกเทศมนตรี 

ด้วยเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี   ขอเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายเงินสะสม
เพ่ือเป็นค่าก่อสร้าง ท่อระบายน้ าถนนตลาดล่าง  26  แยกขวา  5 

หลักกำร 

 ขออนุมัติจ่ายเงินสะสม    จ านวน   928,000   บาท   ส าหรับส านัก
การช่าง   ส่วนช่างสุขาภิบาล  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภท
ท่อระบายน้ า  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล.  ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง  0.60  เมตร กว้างเฉลี่ย  4.00-5.00  เมตรความยาวไม่น้อยกว่า  
400.00 เมตร  (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลก าหนด)   

เหตุผล 

 ถนนตลาดล่าง  26  แยกขวา  5   สภาพโดยทั่วไปมีบ้านเรือน
ประชาชนก่อสร้างอยู่ตลอดความยาวถนนทั้ง  2  ข้างทาง  มีผิวจราจรเป็น
ถนนลาดยางแต่ไม่มีระบบระบายน้ าสาธารณประโยชน์  การระบายน้ าฝนและ
น้ าทิ้งจากอาคารบ้านเรือนจะอาศัยการระบายน้ าลงสู่ที่ว่างที่อยู่ท้ายซอย  ซึ่งน้ า
ทิ้งดังกล่าวจะสะสมรวมกันเป็นแหล่งน้ าเน่าเสียขนาดใหญ่  เป็นแหล่งเพาะพันธุ์
ยุ่งและพาหะน าโรคต่างๆ  ประกอบกับเริ่มมีการปรับปรุงพ้ืนที่โดยการถมดินใน
บริเวณที่ว่างเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ท าให้พ้ืนที่รับน้ าฝนและน้ าทิ้งจากอาคาร
ลดลงและวิ ธี ก ารแก้ปั ญ ห าโดยการระบายน้ าล งสู่ ที่ ว่ าง  ซึ่ ง ไม่ ใช่ ที่
สาธารณประโยชน์เป็นการด าเนินการที่ไม่ถูกต้อง  ดังนั้น  การก่อสร้างท่อ
ระบายน้ าและผิวจราจรตามโครงการนี้จะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี  แต่
เนื่องจากเทศบาลไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้  และไม่สามารถโอนเงิน
งบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ได้  ดังนั้น  จึงขออนุมัติสภาเทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานี  จ่ายเงินสะสมของเทศบาลเพื่อใช้เป็นค่าก่อสร้างโครงการดังกล่าว  
จ านวน   928,000  บาท  (เก้าแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 

 ขณะนี้ฐานะการคลังมียอดเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้จ่ายได้ ณ  วันที่  
30  พฤศจิกายน  2559  เป็นเงิน  319,913,876.39  บาท 
  
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าญัตติเสนอสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี   
พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินสะสม   จ านวน  928,000  บาท   ตามระเบียบ
กระทรวง มหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การ
เก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2547  



๗๙ 
 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ีสมยัสามญั  สมัยที่ ๔  ครั้งที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕๙                                                                                                       
วันที่  ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี

 

แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  2  พ.ศ.  2548  ข้อ  89  (1)  ต่อไป                              

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 สมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดสอบถามบ้างครับ หากไม่มีผมขอมติที่
ประชุมครับ สมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดอนุมัติจ่ายเงินสะสมเพ่ือเป็นค่า
ก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนนตลาดล่าง 26 แยกขวา 5 (ส านักการ
ช่าง)  กรุณายกมือครับ 
 สรุปสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติจ่ายเงินสะสมเพ่ือเป็น
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนนตลาดล่าง 26 แยกขวา 5 (ส านัก
การช่าง)  ด้วยคะแนนเสียง เอกฉันท์ จ านวน 19 เสียง งดออกเสียงจ านวน 1 
เสียง   

มติที่ประชุม  สภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี มีมติอนุมัติจ่ำยเงินสะสมเพื่อเป็นค่ำ
ก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำและผิวจรำจรถนนตลำดล่ำง 26 แยกขวำ 5 (ส ำนัก
กำรช่ำง)  ด้วยคะแนนเสียง เอกฉันท์ จ ำนวน 19 เสียง งดออกเสียงจ ำนวน 
1 เสียง   

   ระเบียบวำระที่ 29 เรื่องญัตติขออนุมัติจ่ำยเงินสะสมเพื่อเป็นค่ำ
ก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำและผิวจรำจรถนนเลี่ยงเมือง (ซอย 7) (ส ำนักกำรช่ำง) 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญผู้บริหารอ่านรายละเอียดของญัตติครับ 

นำยเอกพจน์  ยอดพินิจ 
รองนำยกเทศมนตรี 

ด้วยเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี   ขอเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายเงินสะสม
เพ่ือเป็นค่าก่อสร้าง     ท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนนเลี่ยงเมือง  (ซอย 7) 

หลักกำร 

ขออนุมัติจ่ายเงินสะสม    จ านวน   3,344,000   บาท   
ส าหรับส านักการช่าง   ส่วนช่างสุขาภิบาล  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ประเภทท่อระบายน้ า  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล.  
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  0.60  เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า  690.00 เมตร  
และผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก  หนา  0.15  เมตร  กว้าง  3.00 -
4.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 370.00 เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  
1,245.00  ตารางเมตร  (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลก าหนด)   

เหตุผล 

  ถนนเลี่ยงเมือง  (ซอย  7)  มีสภาพทั่วไปเป็นถนนซอยแยก
จากถนนเลี่ยงเมือง  มีความยาวถนนมากกว่าซอยตันทั่วๆไป  มีบ้านเรือน
ประชาชนก่อสร้างอยู่จ านวนมาก  ไม่มีระบบระบายน้ าสาธารณประโยชน์ผิว
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จราจรเป็นผิวลาดยางเก่าและช ารุด  การระบายน้ าและน้ าทิ้งจากอาคารจะใช้
พ้ืนที่ว่างที่อยู่ข้างเคียงหรือด้านหลังอาคาร  ซึ่งเมื่อเกิดฝนตกหนักน้ าฝนจะไหล
รวมกับน้ าทิ้งเอ่อล้นจากพ้ืนที่รับน้ าเข้าสู่ผิวจราจรและเข้าไปภายในบ้านเรือน
ของประชาชนสร้างความเดือดร้อนแก้ผู้ที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้  และผู้ที่สัญจร
ผ่านไปมาการก่อสร้างตามโครงการนี้จะสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่าง
ดี  แต่เนื่องจากเทศบาลไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้  และไม่สามารถโอน
เงินงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ได้  ดังนั้น  จึงขออนุมัติสภาเทศบาล
นครสุราษฎร์ธานี  จ่ายเงินสะสมของเทศบาลเพ่ือใช้เป็นค่าก่อสร้างโครงการ
ดังกล่าว  จ านวน   3,344,000  บาท  (สามล้านสามแสนสี่หมื่นสี่พันบาท
ถ้วน) 

 ขณะนี้ฐานะการคลังมียอดเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้จ่ายได้   ณ  
วันที่  30  พฤศจิกายน  2559  เป็นเงิน  319,913,876.39  บาท 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าญัตติเสนอสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี   
พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินสะสม   จ านวน  3,344,000  บาท   ตามระเบียบ
กระทรวง มหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การ
เก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2547  
แก้ไข  

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 สมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดสอบถามบ้างครับ หากไม่มีผมขอมติที่
ประชุมครับ สมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดอนุมัติจ่ายเงินสะสมเพ่ือเป็นค่า
ก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนนเลี่ยงเมือง (ซอย 7) (ส านักการช่าง) 
กรุณายกมือครับ 
 สรุปสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติจ่ายเงินสะสมเพ่ือเป็น
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนนเลี่ยงเมือง (ซอย 7) (ส านักการช่าง)  
ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จ านวน 19 เสียง งดออกเสียงจ านวน 1 เสียง   

มติที่ประชุม  สภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี มีมติอนุมัติจ่ำยเงินสะสมเพื่อเป็นค่ำ
ก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำและผิวจรำจรถนนเลี่ยงเมือง (ซอย 7) (ส ำนักกำรช่ำง)  
ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ จ ำนวน 19 เสียง งดออกเสียงจ ำนวน 1 เสียง   

 ระเบียบวำระที่ 30 เรื่องญัตติขออนุมัติจ่ำยเงินสะสมเพื่อเป็นค่ำ
ก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำและผิวจรำจร  ถนนศรีวิชัย 61 (ส ำนักกำรช่ำง) 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญผู้บริหารอ่านรายละเอียดของญัตติครับ 
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นำยเอกพจน์  ยอดพินิจ 
รองนำยกเทศมนตรี 

 ด้วยเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี   ขอเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายเงินสะสม
เพ่ือเป็นค่าก่อสร้าง     ท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนนศรีวิชัย  61 

หลักกำร 

ขออนุมัติจ่ายเงินสะสม    จ านวน   1,740,000   บาท   
ส าหรับส านักการช่าง   ส่วนช่างสุขาภิบาล  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ประเภทท่อระบายน้ า  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล.  
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  0.60  เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า  350.00 เมตร  
และผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก  0.15  เมตร  กว้างเฉลี่ย  4.00-5.00  
เมตร  ความยาวไม่น้อยกว่า  175.00  เมตร  หรือมี พ้ืนที่ ไม่น้อยกว่า  
750.00  ตารางเมตร  (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลก าหนด)   

เหตุผล 

  ถนนศรีวิชัย 61  สภาพโดยทั่วไปเป็นถนนเลียบคลองมะขาม
เตี้ย   มีบ้ านเรือนประชาชนก่อสร้างอยู่อย่างหนาแน่น  ผิวจราจรเป็น
ถนนลาดยางมีสภาพเก่าและช ารุด  ไม่มีระบบระบายน้ าสาธารณประโยชน์  
การระบายน้ าจะปล่อยให้น้ าฝนและน้ าทิ้งจากอาคารไหลนองตามผิวจราจรและ
ไหลตามความลาดชันตามธรรมชาติ  บางส่วนก็ขังอยู่ตามหลุมบ่อบางส่วนก็ไหล
ลงสู่คลองมะขามเตี้ยโดยตรง  เป็นสภาพที่ไม่น่าดูและสร้างเดือดร้อนร าคาญแก่
ผู้ที่อยู่อาศัยในบริเวณนี้และมีสัญจรผ่านไปมา  การก่อสร้างตามโครงการนี้จะ
สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย  และแก้ปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นได้  
แต่เนื่องจากเทศบาลไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้  และไม่สามารถโอนเงิน
งบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ได้  ดังนั้น จึงขออนุมัติสภาเทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานี  จ่ายเงินสะสมของเทศบาลเพื่อใช้เป็นค่าก่อสร้างโครงการดังกล่าว  
จ านวน   1,740,000  บาท  (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) 

  ขณะนี้ฐานะการคลังมียอดเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้จ่ายได้   
ณ  วันที่  30  พฤศจิกายน  2559  เป็นเงิน  319,913,876.39  บาท 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าญัตติเสนอสภาเทศบาลนครสุราษฎร์
ธานี   พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินสะสม   จ านวน  1,740,000  บาท   ตาม
ระเบียบกระทรวง มหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  
การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ .  
2547  แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  2  พ.ศ.  2548  ข้อ  89  (1)  ต่อไป                              
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นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 สมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดสอบถามบ้างครับ หากไม่มีผมขอมติที่
ประชุมครับ สมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดอนุมัติจ่ายเงินสะสมเพื่อเป็นค่า
ก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนนศรีวิชัย 61 (ส านักการช่าง) 
กรุณายกมือครับ 
 สรุปสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติจ่ายเงินสะสมเพ่ือเป็น
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจรถนนศรีวิชัย 61 (ส านักการช่าง)ด้วย
คะแนนเสียงเอกฉันท์ จ านวน 19 เสียง งดออกเสียงจ านวน 1 เสียง   

มติที่ประชุม  สภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี มีมติอนุมัติจ่ำยเงินสะสมเพื่อเป็นค่ำ
ก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำและผิวจรำจรถนนศรีวิชัย 61 (ส ำนักกำรช่ำง)ด้วย
คะแนนเสียงเอกฉันท์ จ ำนวน 19 เสียง งดออกเสียงจ ำนวน 1 เสียง   

  ระเบียบวำระที่ 31 เรื่องญัตติขออนุมัติจ่ำยเงินสะสมเพื่อเป็นค่ำ
ก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำและทำงเท้ำถนนเปรมจิตต์ประชำ ตั้งแต่ถนนบ้ำนดอน
ถึงถนนหน้ำเมือง (ส ำนักกำรช่ำง) 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญผู้บริหารอ่านรายละเอียดของญัตติครับ 

นำยเอกพจน์  ยอดพินิจ 
รองนำยกเทศมนตรี 

 ด้วยเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี   ขอเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายเงินสะสม
เพ่ือเป็นค่าก่อสร้าง  ท่อระบายน้ าและทางเท้าถนนเปรมจิตต์ประชา  ตั้งแต่
ถนนบ้านดอนถึงถนนหน้าเมือง 

หลักกำร 

ขออนุมัติจ่ายเงินสะสม จ านวน   900,000   บาท   ส าหรับ
ส านักการช่าง   ส่วนช่างสุขาภิบาล  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภทท่อระบายน้ า  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างทางเท้ากว้าง  1.80  เมตร  
(รวมคันหิน)  ความยาวไม่น้อยกว่า  220.00  เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  
390.00  ตารางเมตร  (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลก าหนด)   

เหตุผล 

  ถนนเปรมจิตต์ประชา  ตั้งแต่ถนนบ้านดอนถึงถนนหน้าเมือง
เป็นพ้ืนที่อยู่ใจกลางเมืองสุราษฎร์ธานี เป็นย่านธุรกิจการค้าที่มีอาคารพาณิชย์
ก่อสร้างอยู่เต็มพ้ืนที่  บริเวณนี้มีประชาชนมาติดต่อท าการค้าในแต่ละวันเป็น
จ านวนมาก  และบริเวณถนนเปรมจิตต์ประชาตัดกับถนนบ้านดอน  เป็นริมฝั่ง
แม่น้ าตาปีมีสะพานท่าเทียบเรือโดยสารไปเกาะสมุย  เกาะพะงัน  และเกาะเต่า  
จะมีนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติจ านวนมากมาเดินทางมาท่องเที่ยว
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จะมักใช้เวลาในการรอลงเรือเดินท่องเที่ยวชมสถานที่ต่างๆ  ภายในบริเวณ
ใกล้เคียง  แต่ทางเท้าของถนนเปรมจิตต์ประชาบริเวณนี้ก่อสร้างมานานช ารุด
ทรุดโทรม  ดังนั้น  เพ่ือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี  และให้การใช้งานของ
ประชาชนในท้องถิ่นเองสะดวกและปลอดภัย  จึงควรก่อสร้างทางเท้าใหม่  แต่
เนื่องจากเทศบาลไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้  และไม่สามารถโอนเงิน
งบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ได้  ดังนั้น  จึงขออนุมัติสภาเทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานี  จ่ายเงินสะสมของเทศบาลเพื่อใช้เป็นค่าก่อสร้างโครงการดังกล่าว  
จ านวน   900,000  บาท  (เก้าแสนบาทถ้วน) 

 ขณะนี้ฐานะการคลังมียอดเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้จ่ายได้   ณ  
วันที่  30  พฤศจิกายน  2559  เป็นเงิน  319,913,876.39  บาท 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าญัตติเสนอสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี   
พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินสะสม   จ านวน  900,000  บาท   ตามระเบียบ
กระทรวง มหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การ
เก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2547  
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  2  พ.ศ.  2548  ข้อ  89  (1)  ต่อไป                              

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 สมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดสอบถามบ้างครับ หากไม่มีผมขอมติที่
ประชุมครับ สมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดอนุมัติจ่ายเงินสะสมเพ่ือเป็นค่า
ก่อสร้างท่อระบายน้ าและทางเท้า ถนนเปรมจิตต์ประชา ตั้งแต่ถนนบ้านดอนถึง
ถนนหน้าเมือง (ส านักการช่าง)  กรุณายกมือครับ 
 สรุปสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติจ่ายเงินสะสมเพ่ือเป็น
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ าและทางเท้า ถนนเปรมจิตต์ประชา ตั้งแต่ถนนบ้านดอน
ถึงถนนหน้าเมือง (ส านักการช่าง)  ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์  จ านวน 19 เสียง 
งดออกเสียงจ านวน 1 เสียง            

มติที่ประชุม  สภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี มีมติอนุมัติจ่ำยเงินสะสมเพื่อเป็นค่ำ
ก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำและทำงเท้ำ ถนนเปรมจิตต์ประชำ ตั้งแต่ถนนบ้ำนดอน
ถึงถนนหน้ำเมือง (ส ำนักกำรช่ำง)  ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์  จ ำนวน 19 
เสียง งดออกเสียงจ ำนวน 1 เสียง            

  ระเบียบวำระที่ 32 เรื่องญัตติขออนุมัติจ่ำยเงินสะสมเพื่อเป็นค่ำ
ก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำและทำงเท้ำถนนรำษฎร์ฤดีและถนนศรีไชยำ (ส ำนัก
กำรช่ำง) 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญผู้บริหารอ่านรายละเอียดของญัตติครับ 
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นำยเอกพจน์  ยอดพินิจ 
รองนำยกเทศมนตรี 

ด้วยเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี   ขอเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายเงินสะสม
เพ่ือเป็นค่าก่อสร้าง     ท่อระบายน้ าและทางเท้าถนนราษฎร์ฤดีและถนนศรีไชยา 

หลักกำร 

ขออนุมัติจ่ายเงินสะสม    จ านวน   1,810,000   บาท   
ส าหรับส านักการช่าง   ส่วนช่างสุขาภิบาล  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ประเภทท่อระบายน้ า  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ า  ค.
ส.ล.  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  0.60  เมตร  ความยาวไม่น้อยกว่า  180.00  
เมตร  และทางเท้ากว้าง  1.80  เมตร  (รวมคันหิน) ความยาวไม่น้อยกว่า 
310.00 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 550.00 ตารางเมตร  (รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่เทศบาลก าหนด)   

เหตุผล 

  ถนนราษฎร์ฤดีและถนนศรีไชยา  มีสภาพโดยทั่วไปเป็นชุมชน
หนาแน่นประกอบด้วยอาคารพาณิชย์ตลอดสองข้างทาง  ตั้งอยู่ใจกลางเมืองสุ
ราษฎร์ธานีระหว่างตลาดสดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีและถนนบ้านดอน  ซึ่ง
เป็นริมฝั่งแม่น้ าตาปี  จะมีประชาชนมาติดต่อซื้อขายสินค้าอุปโภคและบริโภค
ในแต่ละวันเป็นจ านวนมากและมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
เดินทางมาท่องเที่ยว  และเดินทางต่อไปยังเกาะสมุย  เกาะพะงัน  และเกาะเต่า
โดยผ่านทางท่าเรือบริเวณริมฝั่งแม่น้ าตาปี  ถนนบ้านดอน   อีกเป็นจ านวนมาก  
แต่ทางเท้าของถนนราษฎร์ฤดีและถนนศรีไชยา  ในบริเวณนี้ก่อสร้างมานานมี
สภาพเก่าช ารุด  และในถนนศรีไชยาการระบายน้ าจะใช้รางระบายน้ าด้านหน้า
ทางเท้า  ซึ่งมีขนาดเล็กท าให้การระบายน้ าเมื่อฝนตกหนักจะระบายน้ าฝนไม่ทัน
เกิดน้ าท่วมขังเพ่ือรอการระบายบนผิวจราจร  ดังนั้น  การก่อสร้างทางเท้าของ
ถนนราษฎร์ฤดีและศรีไชยาและการก่อสร้างท่อระบายน้ าของถนนศรีไชยาจะ
เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดกับท้องถิ่นและอ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนในท้องถิ่น  และที่เดินทางท่องเที่ยวผ่านไปมาและแก้ปัญหาน้ าท่วมขัง
บนผิวจราจรถนนศรีไชยาได้ เป็นอย่างดี   แต่ เนื่องจากเทศบาลไม่ได้ตั้ ง
งบประมาณเพ่ือการนี้ไว้  และไม่สามารถโอนเงินงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ได้  ดังนั้น  จึงขออนุมัติสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  จ่ายเงิน
สะสมของเทศบาลเพ่ือใช้ เป็ นค่ าก่อสร้างโครงการดั งกล่ าว   จ านวน   
1,810,000  บาท  (หนึ่งล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

 ขณะนี้ฐานะการคลังมียอดเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้จ่ายได้   ณ  
วันที่  30  พฤศจิกายน  2559  เป็นเงิน  319,913,876.39  บาท 
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 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าญัตติเสนอสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี   
พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินสะสม   จ านวน  1,810,000  บาท   ตามระเบียบ
กระทรวง มหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ .  2547  
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  2  พ.ศ.  2548  ข้อ  89  (1)  ต่อไป                               

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 สมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดสอบถามบ้างครับ หากไม่มีผมขอมติที่
ประชุมครับ สมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดอนุมัติจ่ายเงินสะสมเพ่ือเป็นค่า
ก่อสร้างท่อระบายน้ าและทางเท้าถนนราษฎร์ฤดีและถนนศรีไชยา (ส านักการ
ช่าง) กรุณายกมือครับ 
 สรุปสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีมติอนุมัติจ่ายเงินสะสมเพ่ือเป็น
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ าและทางเท้าถนนราษฎร์ฤดีและถนนศรีไชยา (ส านัก
การช่าง) ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์  จ านวน 19 เสียง งดออกเสียงจ านวน 1 
เสียง 

มติที่ประชุม  สภำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี มีมติอนุมัติจ่ำยเงินสะสมเพื่อเป็นค่ำ
ก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำและทำงเท้ำถนนรำษฎร์ฤดีและถนนศรีไชยำ (ส ำนัก
กำรช่ำง) ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์  จ ำนวน 19 เสียง งดออกเสียงจ ำนวน 
1 เสียง 

  เรื่องวำระอ่ืนๆ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 วาระอ่ืนๆ มีใครที่จะถามอะไรไหมครบ เชิญครับคุณทิวา 

นำยทิวำ กุฏอินทร์ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพครับ กระผมนายทิวา กุฏ
อินทร์ สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีครับ ก่อนอ่ืนขอแสดงความยินดี
กับนักกีฬาทั้งหมด ครู ผู้ฝึกสอน ที่ได้ไปแข่งขันที่จังหวัดร้อยเอ็ด แต่สิ่งที่น่า
เสียใจคือเรื่องรถเสียขาไปตอนไปเสียรอบหนึ่งแล้ววิ่งไปเสีย ทุก ๓ ชม.หากไป
รอบหน้าขอให้ตรวจสอบนะครับขอให้ตรวจสอบคุณภาพรถ  และมีประกันรถ
เสียเพ่ือจะได้ท าการเปลี่ยนไม่ใช่เล่นกันแบบนี้น่าจะมีการหาข้อยุติใหม่เรื่องการ
ท าสัญญา ดูการใช้งานว่ามีระยะกี่ปีบริษัท. ที่มีการเปิดบริการมีเยอะแยะ  นะ
ครับ  

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ทางเพ่ือนสมาชิกก็ได้ฝากไว้นะครับ ทางผู้บริหารและผู้ที่รับผิดชอบเอา
ไปแก้ไข นะครับ  เชิญครับคุณรักพงษ์ 

นำยรักพงษ์ แซ่ตั้ง 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพครับ กระผมนายรักพงษ์ แซ่
ตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีครับ สืบเนื่องจากที่ท่านทิวาได้
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สอบถามผมขอสอบถามเรื่องการจ้างเหมาทุกที่มีปัญหาเรื่องการก่อสร้างที่ล้าช้า
ในส่วนของงานพวกเราได้อนุมัติงบประมาณไปแล้ว ได้มีการต่อสู้กัน ในสภา
ท่านผู้บริหารได้ขออนุมัติโครงการเหล่านั้นเพ่ือให้เกิดประโยชน์พวกเราก็ยินดี
แก้ไขและได้อนุมัติงบประมาณ น้ าท่วมพวกเรายินดี อนุมัติงบประมาณแต่ละที่
เมื่อได้ผู้รับเหมาได้ด าเนินการมีหลายบริษัทที่พยายามหลบหลีกท างานไม่เป็นที่
ไม่เป็นชิ้นเป็นอันยกตัวอย่าง ซอยตลาดล่าง ๒๖ ผมว่าตอนนี้ไม่ทราบว่าส่งงาน
หรือยังเรียนท่านประธาน ตรงนี้ปีเก่าแล้วที่เป็นแบบนี้เราสามารถไปห้ามบริษัท
เหล่านี้ได้ไหมขอให้พัสดุช่วยดูแลบ้างหากไม่ช่วยดูแลกันแบบ นี้ เอาบริษัท ที่มี
ความสามารถน้อยเขาจดทะเบียนถูกต้องแต่ผลงานไม่แล้วเสร็จไม่ทราบว่ากี่ปีที่
เป็นแบบนี้มีหลายที่ที่มีปัญหาเกิดปัญหาเหมือนๆๆกันเพราะงานมันเยอะเคย
ปรึกษาท่านนายกฯการที่เราท างานแบบเชิงรุกบ้างครั้งก็เกิดปัญหาพอเราเปิดไป
แล้วบริษัทเข้ามาประมูลปัญหาวุ่นวายเกิดกับเทศบาล       ปี ๒๕๕๙ มาใช้
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ยังส่งงานไม่ได้ ยังส่งงานไม่หมดในเรื่องการเปิดเรื่อง
ออกมาต้นปี หากเปิด กว่าจะได้ประมูลพอไปกลางปี แล้วกลางปี กว่างานจะ
เสร็จหากไปได้สิ้นปีไปได้ หน้าฝนพอดี จริงๆแล้วหากงบประมาณ ๒๕๕๙ เข้า 
ปี ๒๕๖๐ ส่วนมากไม่ได้ไปช้าที่ผู้บริหารไม่ใช่ส่วนมากที่ติดตามเป็นเพราะบริษัท
รับเหมาที่ท่านทิวา พูดได้บริษัทรับเหมาผู้ไม่ได้มาตรฐานบ้านนั้นมีปัญหามา
ท างาน มีปัญหาทุกท่ีบ้านนั้นมีปัญหารั่วพังแนวทางไม่ท าถนนไม่กันแนวทางต้อง
ฝากผู้บริหารทุกวันนี้อย่างให้รวดเร็วเรียบร้อย และอย่าให้เดือดร้อนประชาชน
มากเกินไปต้องฝากท่านนายกฯต้องดูแลพัสดุด้วย ในเรื่องของการตกลงราคา 
อย่างกรณีที่ท่านทิวากล่าว งบประมาณดังกล่าวสามารถตกลงราคาได้ เราไม่
จ าเป็นเลยที่ต้องเอาบริษัทที่ไม่มีคุณภาพมาตรฐาน รถเก่าๆทั้งนั้น รถใหม่ๆไม่มี
โอกาสได้เข้าประมูล ของฝากด้วยนะครับ ขอฝากผู้ที่รับผิดชอบตรงส่วนนี้ 
ขอบคุณครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญครับคุณสากล 

นำยสำกล เพชรมีศรี 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพครับ กระผมนายสากล เพชร
มีศรี สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีครับ ผมมีเรื่องที่ชาวบ้านฝากมาให้
ถามถึงเรื่องการปรับปรุงภูมิทัศน์บ่อโฉลก มีการท าสัญญามานานแล้ว ต่อมามี
ปัญหาเรื่องประปาไปรื้อท่อ พอเข้าไปท าใหม่ ไปท าได้ไม่ถึง ๑๐ วันก็หายไปอีก
แล้ว ไม่ทราบว่าเพราะเหตุใดไม่ได้ท าต่อ เพราะรู้สึกว่าก็แก้แบบกันไปแล้ว 
ชาวบ้านเค้าฝากถามมา แล้วอีกเรื่องหนึ่ง เรื่องที่ทางอบจ.ให้งบเราสร้างสะพาน
มายังชุมชนหาดตายวง ตอนนี้ทางอบจ.ท าสะพานเสร็จแล้วไม่ทราบว่าทาง
เทศบาลเราจะด าเนินการท าถนนเมื่อใด ขอบคุณครับ 
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นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

  
 มีท่านผู้อ่ืนอีกไหมครับ เชิญครับคุณพงษ์ศักดิ์ 

นำยพงษ์ศักดิ์ โพธิครูประเสริฐ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพครับ กระผมนายพงษ์ศักดิ์               
โพธิครูประเสริฐ  สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีครับ เมื่อครู่นี้พูดถึงเรื่อง
คลองสบู่ กระผมเลยขอพูดสักนิดครับ กระผมได้ประสานกับทางอบจ. จนบัดนี้
ล่าสุดนะครับ เสร็จแล้ว ถ้าใครเคยลงจากสะพานศรีสุราษฎร์ จะมีทางเข้าหน้า
ร้านมายค็อฟฟ่ี เข้าไปในซอยนั้นจะเจอที่แปลงใหญ่เป็นท่าเรือ พ้นจากท่าเรือ
นั้นก็จะเป็นคลองสบู่ สะพานตรงนั้นอบจ.เป็นคนสร้างนะครับไม่ได้มอบให้เรา
เป็นคนสร้าง ซึ่งเชื่อมระหว่างคลองฉนากกับหัวแหลมของเทศบาลฯเรา เรา
ไม่ได้เตรียมทางที่จะลงเนื่องจากเมื่อก่อนไม่มีทางเข้าเส้นนี้ แต่เมื่อมีทางเข้าแล้ว 
ก็เป็นหน้าที่ของท่านนายกฯท่ีจะด าเนินการต่อครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 เชิญครับท่านนายกฯ 

นำยธีระกิจ หวังมุทิตำกุล 
นำยกเทศมนตรี 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับ 
จากที่เพ่ือนสมาชิกได้ฝากไว้ ๓ ถึง ๔ เรื่อง เรื่องรถที่เช่า ผมก็เห็นใจ ก็ต้องไปดู
เรื่องสัญญาเช่ากับระเบียบพัสดุว่าอย่างไร ส่วนเรื่องที่ท่านรักพงษ์ ผู้รับเหมา
ตอนนี้ที่เราทราบก็มีอยู่ ๓ แห่ง ที่มีปัญหาอยู่ก็ซอยตลาดล่าง ๒๖ ศูนย์ตาปี 
และก็บ่อโฉลก ๓ แห่งนี้ติดปัญหาเรื่องผู้รับเหมาไม่เรียบร้อยเท่าที่ควร ส่วน
อนามัยเมือ่เช้าได้อธิบายไปแล้ว ส่วนบ่อโฉลกผมยอมรับว่าล่าช้าจริงๆ เนื่องจาก
ปัญหาประปาและไฟฟ้า ผมได้คุยกับทางคณะกรรมการไปแล้วว่าให้ท าข้างหน้า
ก่อน แล้วให้มีมติเปลี่ยนงวดงานให้ผู้รับเหมา ให้ไปท าริมคลองก่อนเพ่ือรอ
ประปามาย้าย จนถึงตอนนี้ต้องโทษผมเพราะผมไม่ได้ติดตาม จนบั ดนี้
ข้าราชการก็ยังไม่ได้เปลี่ยนงวดงานให้ผม ก็ต้องหยุดก่อน แต่ผมเชื่อมั่นว่าจะ
ด าเนินการต่อได้ ผมพูดตรงๆ ตรงนี้แหละครับ ส าหรับคลองสบู่เราได้ประชุมกัน
อยู่และได้เชิญท่านรักพงษ์ด้วย แต่ด้วยผมติดประชุมสภาอยู่ ให้เขาได้ประชุมไป
ก่อนเมื่อชาวบ้านปักแนวเสร็จเราก็จะเอารถไปท าแนวถนน ก็คงจะไม่ช้าครับ 
ขอชี้แจงเท่านี้ครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 ขอเชิญครับคุณรักพงษ์ 

นำยรักพงษ์ แซ่ตั้ง 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่เคารพครับ กระผมนายรักพงษ์ แซ่
ตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีครับ สืบเนื่องจากที่ท่านนายกฯได้
กล่าว คืออย่างนี้ครับท่านนายกฯ เมื่อวันที่ ๒๔ ชาวบ้านได้ประชุมไปหนึ่งครั้ง 
พอถึงเวลาก็ล้มเลิก แล้วพอมาวันนี้อีกทางผู้ใหญ่สมคิด ท่านก็มาถามผมว่าจะ
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เรียกประชุมหารือกับชาวบ้านบริเวณดังกล่าว แต่ท่านดันตกลงวันเวลาในวันที่
เราประชุมสภากัน ณ เวลาตอนนี้เราต้องเรียนนายกฯอย่างนี้ครับว่า คนที่วิ่งเต้น
เรื่องนี้ไม่ได้มีที่ดินในส่วนตรงนั้น ท าให้คนที่มีที่ดินที่จะบริจาคที่ดินเค้าก็ไม่
เชื่อถือ เค้าต้องการที่จะให้ทางเทศบาลส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปหนึ่งคน คนที่สามารถ
ที่จะให้ข้อตกลงกับเค้าได้เมื่อได้บริจาคที่ดินแล้วให้เราลงในระวางได้เลย คือเค้า
ต้องการอย่างนี้ ไม่เช่นนั้นประชุมกี่ครั้งถนนเส้นนี้ก็ไม่เสร็จ ในส่วนตรงนี้ครับผม
ว่าให้ท่านนายกฯช่วยหารือกับทางช่างของเราเรื่องระวาง แล้วค่อยมาประชุม
กันวันหลัง รายละเอียดของแผนผังผมได้มอบให้ท่านผอ.จารึก ไว้แล้วซึ่งมี
รายละเอียดเยอะมาก แล้วไปนั่งคุยกันเอาเฉพาะคนที่มีสิทธิในที่ดินมีเอกสาร
สิทธิมาพูดกันว่าจะเอากันยังไง แล้วหลังจากนั้นค่อยไปฟังจากประชาชนครับ 
ขอบคุณครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 มีท่านผู้อ่ืนที่จะซักถามอีกไหมครับ เชิญครับคุณจรวยครับ 

นำยจรวย คงท่ำเรือ 
สมำชิกสภำเทศบำล 

 เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯที่ เคารพครับ กระผมนายจรวย      
คงท่าเรือ สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีครับ ชาวบ้านฝากมาครับการุณ
ราษฎร์ซอย ๒๔ ช่วงนี้ฝนตกหนัก น้ าท่วม ชาวบ้านอยากให้ท าท่อระบายน้ า
ครับ แล้วอีกท่ีหนึ่งตรงหลัง  สหไทยครับ ที่เป็นคูเมืองครับ ตอนนี้หลังห้างได้ปิด
คูเมืองท าให้ชาวบ้านเดือดร้อน น้ าท่วม ขอให้ทางเทศบาลไปเปิดคูเมืองด้วย
ครับ 

นำยประเสริฐ ทับทิมทอง 
ประธำนสภำเทศบำล 

 นายกฯก็ได้รับทราบแล้วนะครับ มีท่านอื่นอีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอปิด
การประชุมครับ 

ปิดประชุมเวลำ ๑๗.๐๐ น.  

 
(ลงชื่อ)       สุริยะ แช่มศรีรัตน์       ผู้จดบันทึกการประชุม 

       (นายสุริยะ แช่มศรีรัตน์) 
       เลขานุการสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
ได้ตรวจรายงานการประชุมฯ แล้ว ถูกต้อง 
 
(ลงชื่อ) สุเมธ ประเสริฐสิริพงศ์  ประธานกรรมการ   
    (นายสุเมธ ประเสริฐสิริพงศ์)  
   
(ลงชื่อ) นพดล ประเสริฐ กรรมการ  
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ส าเนาถูกต้อง 
 

 
(นางสาวจิราภรณ์ ด้วงเกื้อ) 

นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 

    (นายนพดล ประเสริฐ) 
 
 
(ลงชื่อ) สากล เพชรมีศรี กรรมการ  
    (นายสากล เพชรมีศรี) 
 
 
(ลงชื่อ) ไพโรจน์ อภินิเวศ กรรมการ  
    (นายไพโรจน์ อภินิเวศ) 
                                                                  
 
(ลงชื่อ) มนัสวี แซ่เตี้ยว กรรมการ  
    (นายมนัสวี แซ่เตี้ยว) 

 

 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ  สมัยที่ ๔ ประจ าปี ๒๕๕๙                                        
ได้มีมติรับรองแล้ว ในการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  สมัย..........  สมัยที่....... ครั้งที่....... ประจ าปี ๒๕๕๙                            
เมื่อวันที่........... เดือน.................. พ.ศ.๒๕๕๙ 
                                             
      ลงชื่อ   ............................................  ประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
                                (นายประเสริฐ ทับทิมทอง)  
 
 
 

พิระพงศ ์ตรวจ 
 จิราภรณ์ ทาน 
 สุภาภรณ์ พิมพ์ 

 


